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มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2565 เปนนัดแรก โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทน

ราษฎร เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมพระสุริยัน อาคารรัฐสภา

ปลอยหนาที่รัฐบาลใหม/‘ธรรมนัส’รุก‘บิ๊กตู’
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‘ธรรมนัส’ ศัตรู 3 นองรัก ‘บิ๊กปอม’
จับตาสถานะ ‘เหนือการควบคุม’
‘ธรรมนัส’ ศัตรู 3 นองรัก ‘บิ๊กปอม’
จับตาสถานะ ‘เหนือการควบคุม’
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‘จุรินทร’ ยกระดับ 

‘อาหารไทยเปนอาหารโลก’
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย เปดงานแสดงสินคาอาหารและเคร� องด� ม THAIFEX -  ANUGA ASIA 

2022 “The Hybrid Edition” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นภายใตนโยบาย

ผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรและอาหารของโลก 

เพ� อยกระดับอาหารไทยเปนอาหารโลก คาดการณผูซื้อและผูนําเขากวา 75,000 

ราย เดินทางมาเจรจาการคากับผูประกอบการไทย ซึ่งจะสรางมูลคาทางการคาให

กับเศรษฐกิจไทยไดถึง 10,000 ลานบาท 

ไทยโพสต • “ผูนําฝายคาน” ขู! คว่ํา

ราง พ.ร.บ.งบฯ 66 ชี้หากไมผานอาจเปน

ประโยชนมากกวาปลอยใหรัฐบาลนี้ใชงบ 

ปดดีล “เศรษฐกิจไทย” บอกเดี๋ยวมาเอง 

“ธนกร-ชนะศักดิ์” ซัดจองเลนการเมือง ไม

สนความเดือดรอนชาวบาน ถามทําเพ� อใคร                                                          

“ธรรมนัส” ย้ําจุดยืนหนุน-ไมหนุน รบ. ยึด                                                       

ประโยชน ปชช. ลั่นมีโลกใบใหมแลว ไม                                                      

กลับ พปชร. แยมพรอมนั่งหัวหนาพรรค                                                      

ศท. “เสี่ยเฮง” ชิงคุยพรรคเล็กหนุนบิ๊กตู                                                      

“พิเชษฐ” ยังกั๊กขอดูบทสรุปสูตรคํานวณ 

ส.ส.กอน “วิษณุ” รับสูตรคํานวณ ส.ส.ประ 

เด็นใหญในรัฐสภา โยนใครสงสัยใหสงศาล 

รธน.ได สวน “ทักษิณ” โยนบาปหลายปม 

ระบุคนเปนนายกฯ ตองรูทุกเร� อง “พปชร.” 

ปรับกลยุทธเนนโซเชียล มากขึ้น เปดประชุม

สภานัดแรกฉลุย

ที่รัฐสภา วันที่ 25 พ.ค. นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

และหัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) กลาวถึง

การพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจายประจําป 66 วา ถาสภา

ไมใหผานราง พ.ร.บ.งบรายจายฯ จะสงผล

ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งมีทางเลือก 

2 ทางคือ ยุบสภาหรือลาออก อยางไรก็ตาม 

รัฐธรรมนูญบัญญัติวาแมราง พ.ร.บ.งบฯ 

จะไมผาน ก็สามารถใชงบประมาณเดิมคือ 

พ.ร.บ.งบฯ 65 ไปพลางกอน เวนแตเปน

เร� องงบลงทุนที่จะสรางใหม ดังนั้นแผนงาน

โครงการตางๆ ที่เปนเร� องประจําก็สามารถ

ทําไดตอ แตไมอนุญาตใหนํางบไปลงทุน

รถไฟฟาของแสลง

ไทยโพสต • จับตาชง ศบค.นํารองพื้นที่   

สีฟา-เขียว ถอดหนากากที่โลงแจง สธ.เผย

สถานการณหลังเปดเทอมพบติดเชื้อเปน 

กลุมกอน โดยเฉพาะโรงเรียนประจํา ยันไม

ถึงขั้นปด ไทยกระหึ่ม WHO ยกแผนบริหาร

จัดการปรับสู โรคระบาดทั่วโลก  ลอมคอก 

“ฝดาษลิง” โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ดาน

นายกฯ ขีดเสนหามนําเขาสัตวปาผิด กม.   

เม� อวันพุธ ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-

19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 

5,013 ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,997 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

4,991 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 

6 ราย, จากเรือนจํา 16 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 5,591 ราย อยูระหวางรักษา 47,268 

ราย อาการหนัก 1,028 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 530 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย 

เปนชาย 24 ราย หญิง 9 ราย อายุ 60 ป

ขึ้นไป 27 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย

ขณะที่มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 4,424,750 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 จํานวน 

4,347,638 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง                                                         

แตป 2563 จํานวน 29,844 ราย ขณะที่                                                         

สถานการณโลกมีผูติดเช้ือสะสม 528,962,740 

ราย ผูเสียชีวิตสะสม 6,303,529 ราย 

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีทรัพย 

ศิรประภาศิริ ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

กลาววา แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน

ระยะหลังเปนโรคประจําถิ่น ก็จะขึ้นอยูกับ

สถานการณโรคท่ีจะเกิดข้ึนท่ัวโลกวา มีการ                                                      

ระบาดในสายพันธุใหมหรือไม โดยวัคซีน

ที่จะฉีดตองสอดคลองกัน รวมถึงเราไดติด 

ตามวัคซีนในปจจุบันเชิงปองกันการติดเชื้อ

วาจะไดนานแคไหน ตอนน้ีเรารูวาอยูไดนาน

เกิน 6 เดือนแน� ดังนั้นจึงตองติดตามการ

ฉีดกระตุนตอไป

เม่ือถามถึงการถอดหน้ากากผ้าหน้า 

กากอนามัยในขณะที่มีการเปดประเทศ

ไทยโพสต • “แบงกชาติ” ชี้เศรษฐกิจไทย

ยังขยายตัวต่ํากวาคาด สงซิกขยับดอกเบี้ย 

“กอบศักดิ์” เตือนรับมือมรสุมลูกใหม บี้รัฐ

เรงจัดการฐานะการคลัง ชงโละมาตรการ

คนละครึ่ง-ไทยเที่ยวไทย สภาพัฒนนัดคลัง-

ธปท.ถกมาตรการลดคาครองชีพ คนละครึ่ง

เฟส 5 ไมชัดไปตอ

เม� อวันท่ี 25 พฤษภาคม นายปรเมธี 

วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแหงประ 

เทศไทย (ธปท.) กลาวปาฐกถาพิเศษ หัวขอ 

“สภาวะแวดลอมใหมทางเศรษฐกิจและ

การเงิน” ในงานสัมมนา “New Chapter 

เศรษฐกิจไทย” วา เศรษฐกิจไทยยังมีปญหา

จากการฟนตัวบนความไมแน�นอน ยังขยาย

ตัวต่ํากวาที่คาด ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟอ

อยูในระดับสูง โดยลาสุด สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน 

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” ขอบคุณนายกฯ 

ที่สนใจนโยบาย 214 ขอ นอมรับทุกคํา

วิจารณ ยิ่งทําใหมีแรงในการทํางาน ดาน 

“ดร.ยุย” ยันไมรับเกาอี้รองผูวาฯ กทม.หลัง

ลือสะพัดจอนั่งบิ๊กเสาชิงชาเบอรสอง  “สม

ศักดิ์” ฉับไวสั่งราชทัณฑทําหนังสือถึงผูวาฯ 

กทม.คนใหม ขอนํานักโทษชวยขุดลอกทอ

ชวงหนาฝน เหน็บ “อัศวิน” ไมเคยสนใจ

เม� อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร กลาวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุ

วาหากนโยบาย 214 ขอทําไดจริง อํานาจก็

ยิ่งกวานายกฯ เสียอีก โดยระบุวา ขอบคุณ

กําลังใจจากนายกรัฐมนตรี ขอบคุณที่สนใจ 

นอมรับทุกคําติชมทุกคําวิจารณ ยิ่งทําใหตน

มีแรงกระตุนในการทํางานใหดีที่สุด

สวนที่มีการวิจารณวาหากทําไมได

ตามนโยบาย คะแนนการเลือกตั้งครั้งหนา

อาจจะลดลงเหลือเพียง 200,000 เทานั้น 

นายชัชชาติระบุวา ทุกคนมีสิทธิที่จะพูด ตน

นอมรับทุกความคิดเห็น 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  11  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9325

อิสรภาพแหงความคิด

สงซิกขยับดบ.

เอกชนเตือน

รับมรสุมใหม

ชงถอดแมสก

โซนฟา-เขียว

รอศบค.เคาะ

15

6

5หนา...

หนา...

หนา...

ธุรกิจตั้งใหมเม.ย.แผว!

ลุยยึดทรัพย

เครือขายคายากวา 100 ล.

ควํ่างบ!บีบยุบสภา
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

ท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำาเนินชีวิต

ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หลายครอบครัวมีรายได้

ลดน้อยลงหรือไม่มีรายได้เลย จนกระทั่ง

ไม่สามารถให้บุตรหลานในครอบครัวศึกษา

ต่อได้และต้องออกจากโรงเรียนในท้ายที่สุด 

ปตท. ให้ความสำาคัญกับระบบการศึกษาและ

เล็งเห็นถึงปัญหาต่อเนื่องจากสถานการณ์

โควิด-19 จึงผนึกกำาลังกับกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ต้ังเป้าหมาย

มอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่

เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและที่ ได้

รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 

จำานวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ ผ่าน

กิจกรรม PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้อง 

พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมสร้าง

โอกาสทางการศึกษาครั้งใหม่ให้กับเยาวชน

ของชาติ 

โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” เพื่อคืนโอกาส

ทางการศึกษา

ที่ผ่านมา ปตท. ได้ช่วยเหลือแบ่งเบา

ภาระภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ผ่านโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” 

มาโดยตลอด จึงมองเห็นผลกระทบต่อเนื่อง

ที่ส่งผลให้มีเด็กและเยาวชนจำานวนมาก

หลุดออกไปจากระบบการศึกษา โครงการ 

“ลมหายใจเพื่อน้อง” จึงได้เกิดขึ้น เพื่อคืน

โอกาสให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เผชิญ

ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกลับ

เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ ด้วยการร่วมมือกับ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

หรือ กสศ. มอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท 

ให้แก่ เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย 

และที่ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

โควิด-19 จำานวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ 

ผ่านกิจกรรม PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้อง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) เผยว่า

“กิจกรรมเดิน–วิ่ง ‘PTT Virtual Run’ 

ถือเป็นการแสดงพลังสะท้อนถึงความมุ่งม่ัน

และความต้ังใจช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ 

สำ�เร็จ! PTT Virtual Run พ�น้องกลับ รร. ครบ 6 หมื่นคน

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาเราเชื่อมั่นว่า

หากเด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าถึง

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะเติบโตเป็น

กำาลังสำาคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ปตท. กล่าว

ใครๆ ก็ร่วมสร้างโอกาสได้กับ PTT Virtual Run 

ต้ังแต่วันน้ี  เราทุกคนสามารถร่วมสร้าง

โอกาสได้กับกิจกรรม PTT Virtual Run 

“ลมหายใจเพื่อน้อง” เพียงแค่แปลงกิจกรรม

การเดินหรือว่ิงเป็นทุนการศึกษา ท่ีการสะสม

ระยะทางทุก 1 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเท่ากับ 

250 บาท และ 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเป็น

ทุนการศึกษาจำานวน 2,500 บาท ที่สามารถ

พาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน

แม้จะผ่านมาเพียงไม่กี่วัน ด้วยพลัง

ของทุกคน ก็สามารถพาน้องๆ กลับโรงเรียน

ได้ครบ 60,000 คนแล้ว แต่ ปตท. ยังขอให้

ทุกคนเดินวิ่งกันต่อจนถึง 30 มิถุนายน 2565 

เพื่อช่วยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนอีกกลุ่มที่จำาเป็นต้องออกจากระบบ

การศึกษาแบบฉุกเฉิน

อยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ เพียงแค่

ร่วมเดินหรือวิ่งกับ PTT Virtual Run 

“ลมหายใจเพื่อน้อง” คุณก็มีส่วนได้ช่วย

เยาวชนของชาติที่ กำ าลั งรอคอยโอกาส

ทางการศึกษา 

พิสูจน์ฝีมือ ‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’

ารเข้าสู่ตำาแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” หรือ “ผู้ว่าฯ กทม.” ของ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ซึ่งได้รับความไว้

วางใจจากคนกรุงเทพฯ ด้วยคะแนนเสียง 1,386,215 คะแนน 

นอกจากเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อีก

มุมหน่ึงผู้ท่ีไว้วางใจนายชัชชาติและลงคะแนนเลือกอย่างท่วมท้นคร้ังน้ี ต่างก็คาดหวัง                                                                                                                  

ต่างก็ต้องการเห็นกรุงเทพฯ มีการเปล่ียนแปลง และต่างก็อยากพิสูจน์ฝีมือการทำางาน

ของนายชัชชาติ จะเหมือนภาพลักษณ์คนทำางานท่ีแสดงออกมา รวมท้ังนโยบายหาเสียง

ท่ีเคยประกาศเอาไว้จะทำาได้แค่ไหน โดยเฉพาะคำาพูดของนายชัชชาติท่ีประกาศหลังรู้ผล                                                                                                           

การเลือกต้ัง “พร้อมร่วมงานกับ ส.ก.ทุกคน ทุกพรรคการเมือง จะไม่ทำาให้ชาว กทม.ผิด                                                                                                                 

หวัง จะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้เดินไปด้วยกัน ทุกฝ่ายจะมาร่วมเปล่ียนกรุงเทพฯ 

ไปด้วยกันในอีก 4 ปี” จะเป็นแค่เพียงคำาสวยหรู จะเป็นแค่เพียงราคาคุย หรือไม่ อย่างไร 

นับจากน้ีไปจะเป็นเครื่องพิสูจน์เจ้าของฉายา “รัฐมนตรีท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี”

แม้นายชัชชาติจะยังไม่ได้แถลงถึงนโยบายการทำางานในตำาแหน่ง “ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร” เพราะต้องรอการรับรองให้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.อย่างเป็น

ทางการ แต่เมื่อไปตรวจสอบ 214 นโยบาย ที่นายชัชชาติฝากให้ข้าราชการ กทม.

ช่วยอ่านนโยบายของตนเองในเว็บไซต์อย่างละเอียด เพราะสิ่งที่นำาเสนอไปเป็นสิ่ง

ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งนายชัชชาติยืนยันในเว็บไซต์เอาไว้ว่า เป็นนโยบายคัดสรร

กลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบ

กับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ อยู่บนรากฐานของข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิด

สร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และพร้อมที่

จะลงมือดำาเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของผู้บริหารคุณภาพ 

กระน้ันนอกจากท้ัง 214 นโยบายดังกล่าวแล้ว ส่ิงท่ีผู้ว่าฯ ชัชชาติไม่ควรมอง

ข้ามคือ เสียงสะท้อนของประชาชนท่ีส่งผ่านผลสำารวจความคิดเห็นจากโพลต่างๆ น่ัน

เป็นเสียงจากประชาชนจริงๆ แบบไม่ต้องคิด ไม่ต้องกล่ันกรอง เพราะคือปัญหาท่ีชาว

บ้านประสบพบเจอและมีความเดือดร้อนท่ีอยากให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่รีบแก้ไขให้เห็น

เป็นรูปธรรม อย่างเสียงสะท้อนประชาชนคนกรุงเทพฯ ผ่านสถาบันพระปกเกล้า ท่ี

ระบุส่ิงท่ีอยากให้ผู้ว่าฯ กทม.ดำาเนินการ ร้อยละ 66.4 เรื่องการขนส่งสาธารณะและ

การจราจร, ร้อยละ 64.2 การจัดการส่ิงแวดล้อม ความสะอาด พ้ืนท่ีสีเขียว, ร้อยละ 

52.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ร้อยละ 45.5 น้ำาท่วมขัง, ร้อยละ 41.7 ระบบ

สาธารณสุข สุขอนามัย เช่นเดียวกับบ้านสมเด็จโพลล์ ก็บอกส่ิงท่ีประชาชนอยากให้มี

การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากท่ีสุด อันดับ 1 คือ ปัญหาการคอร์รัปชัน ร้อยละ 33.3 

อันดับ 2 คือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 12.8 อันดับ 3 คือ ปัญหาสถาน

บริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 10.6 อันดับ 4 คือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ร้อยละ 10.1 และอันดับ 5 คือ ปัญหาการจัดการน้ำาเสีย ร้อยละ 9.7

เราเชื่อว่าชาว กทม.จำานวน 1,386,215 เสียง ที่เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

เป็นผู้ว่าฯ กทม. และผู้ที่ ไม่ได้เลือกนายชัชชาติ แต่ก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่เลือก

นายชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ กทม. อยากเห็น “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” แก้ปัญหาต่างๆ ให้คน

กรุงเทพฯ อย่างเร่งด่วน จริงจัง ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่

เล่นเกมการเมือง อย่างที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติประกาศยืนยันเอาไว้ เพราะกรุงเทพฯ มี

ปัญหาหลากหลายเรื่องท่ีรอการแก้ไข ซ่ึงจากน้ีไปจะเป็นบทพิสูจน์ตัวตนอย่างแท้จริง

ของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในการทำาหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อย่างที่

คนกรุงเทพฯ คาดหวังไว้หรือไม่ พวกเราจะรอดู.

ก

214 นโยบาย

และยิ่งต้องทำางานให้หนักขึ้นให้เร็วขึ้น มองว่า

เป็นเรื่องดีที่มีการติเตียนในเชิงสร้างสรรค์ ทุก

คนเป็นคนกรุงเทพฯ เหมือนกัน สามารถแสดง

ความคิดเห็นได้ 

นายชัชชาติย้ำาว่า การที่กำาหนดนโยบาย

ไว้ชัดเจนทั้ง 214 ข้อ เป็นข้อดีที่ประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ง่าย  เพราะหากพูดแล้ว

ไม่มีอะไรเป็นตัวชี้วัด 4 ปี กรุงเทพฯ ก็เหมือน

เดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ที่น่าดีใจมากคือ

มีบางสำานักงานเขตนำานโยบายบางส่วนไปใช้

แล้ว ถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  และ

เห็นว่าทุกคนเริ่มตื่นตัว ซึ่งบางนโยบายสามารถ

เริ่มทำาได้เลยโดยไม่ต้องรอ เช่น การหาพื้นที่

ปลูกต้นไม้ และการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย 

เป็นต้น

“ผมพร้อมน้อมรับการบ้านข้าราชการ

และประชาชน เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง 

นโยบายเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของ

ประชาชน เพราะไม่ใช่ศิลาจารึก ซึ่งขอบคุณ

ข้าราชการที่เข้าไปศึกษานโยบาย ยืนยันจะ

พยายามทำาให้ได้มากที่สุด” นายชัชชาติกล่าว

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย 

กรรมการผู้จัดการบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์                                       

จำากัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร. 

ชัชชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณและปลื้มใจกับ

เสียงตอบรับของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ

ในการสนับสนุนนโยบายของ ดร.ชัชชาติ ที่

ร่วมกันผลักดันออกมากว่า 200 นโยบาย ซึ่ง

ต้องการเข้ามาร่วมทำางานเพื่อแก้ ไขปัญหาให้

คนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

“โดยไม่ ได้ตั้ ง ใจจะรับตำาแหน่งการ

บริหารกรุงเทพฯ ตั้งแต่แรก และขอขอบคุณ 

ดร.ชัชชาติที่ชักชวนเข้ามาร่วมทีมในช่วงการ

ลงพื้นที่ที่ผ่านมา ซึ่งพร้อมจะอยู่ในทีมเพื่อส่ง

เสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายที่

ได้ริเริ่มร่วมคิดร่วมทำากันต่อไปให้เป็นรูปธรรม 

เพื่อผลักดันเกิดประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ เพื่อ

ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำาหรับทุกคน”

ดร.เกษรากล่าวต่อไปว่า ตลอด 2 ปีที่

ผ่านมาที่เราได้ทุ่มเทใช้ประสบการณ์ทุกด้านใน

หลายมิติของคนในทีม เพื่อให้เข้าถึงปัญหา จน

มาสู่การทำาแผนปฏิบัติใน 200 นโยบาย ที่จะ

ขับเคลื่อนการบริหารงานกรุงเทพฯ ในอีก 4 ปี

นับจากนี้ ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพฯ ไป

สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าเพียงแค่ 

1 นโยบายที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ 

(Only one Policy Can Change People Life) 

โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ที่จะเข้าไปยก

ระดับคุณภาพชีวิตของคน กทม.ในการลดความ

เหลื่อมล้ำาของคนในกรุงเทพฯ ที่มีความหลาก

หลายสูง ซึ่งจะทำาให้ กทม.เข้าไปมีบทบาทใน

การสร้างโอกาสมากขึ้นให้คนทุกกลุ่ม

อนึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า ดร.ยุ้ย  

ที่เป็นมือขวาคนสำาคัญของ ดร.ชัชชาติในการ

หาเสียงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

การทำานโยบายการหาเสียงให้กับ ดร.ชัชชาติ 

ซึ่งคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ ดร.ชัชชาติกับ ดร.ยุ้ย

เป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา

หลายปี จะเข้ามาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. 

ท่ีกระทรวงยุติธรรม มีการประชุมผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

การประชุม โดยในวาระพิจารณาเรื่อง การส่ง

นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะ หรือ

ทำางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นอกเรือนจำา นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนเห็นการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ผู้

ว่าฯ คนใหม่ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเป็นคน

ที่เปิดกว้าง ตนจึงอยากให้กรมราชทัณฑ์ติดต่อ

ผู้ว่าฯ คนใหม่ ให้เราเสนอตัวเข้าไปทำางานที่

เป็นการบริการประชาชน และเป็นงานให้ผู้ต้อง

ขังมีทักษะเพิ่มขึ้น ได้รับค่าแรงด้วย ตนเชื่อว่าผู้

ว่าฯ คนใหม่น่าจะสนใจในจุดนี้ เนื่องจากขณะ

นี้พื้นที่ กทม.มีผลกระทบช่วงฝนจะตก หากเรา

เสนอไปจะรับงานได้เต็มที่ เช่น การช่วยลอก

ท่อระบายน้ำา ขอให้กรมราชทัณฑ์ทำาหนังสือนำา

ไปก่อน โดยเราอาจจะทำาในราคามาตรฐานของ

ราชทัณฑ์ ตนคิดว่าเป็นไปได้

“ผมพยายามสร้างโอกาสให้กับผู้ต้อง

ขังได้มีงานทำา และเป็นงานบริการช่วยสังคม 

ที่ผ่ านมาผมพยายามสร้างความแตกต่าง 

พยายามช่วยคนเมืองกรุง แต่ผู้ว่าฯ คนเก่าไม่

ยอม ซึ่งผมหวังว่าผู้ว่าฯ คนใหม่นี้เป็นคนที่เปิด

กว้าง น่าจะให้ โอกาสพวกเราได้ช่วยสังคม ช่วย

ให้คนของเรามีงานทำา กรมราชทัณฑ์ลองให้

ฝ่ายกฎหมายดูเรื่องการทำาหนังสือ ขอให้รีบทำา 

หากเรารีบเสนอให้เร็ว อย่างน้อยเมื่อมีการเปิด

ประชุมสภา กทม.ในสัปดาห์หน้า พวกเขาจะ

ได้เห็นและพิจารณาได้เลย น่าจะเป็นเรื่องที่ดี” 

นายสมศักดิ์กล่าว

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครง                                                                 

การอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ

อีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยา 

ลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยว่า จากการ

สำารวจความคิดเห็นของคนอีสาน ตามแผนการ

สำารวจเรื่อง คนอีสานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราช 

การจังหวัด ซึ่งผลสำารวจพบว่า คนอีสานเกือบ

ครึ่งอยากเห็นการกระจายอำานาจบริหารและ

งบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น โดย

ระบุว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าจังหวัดในภาคอีสาน

พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ 

ภายใน 1-5 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่เชื่อว่าการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ มีข้อเสียมากกว่าข้อดี พร้อมทั้ง

ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำาร่องในการกระจายอำา

นาจให้ท้องถิ่นและเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ 

กรุงเทพฯ และกว่าครึ่งเห็นว่า รศ.ดร.ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ เหมาะสมเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ มาก

ที่สุด

รศ.ดร.สุทินเปิดเผยว่า การสำารวจนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อสำารวจความคิดเห็นของคน

อีสานกับการกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นและการ

เลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด  ทำาการสำารวจระหว่าง                                                                        

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่าง

อายุ 18 ปีขึ้นไป 1,100 ราย ในเขตพื้นที่ภาค

อีสาน 20 จังหวัด โดยจากการสอบถามถึงความ

คิดเห็นว่ารัฐบาลได้กระจายอำานาจการบริหาร

และงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากน้อย

เพียงใด พบว่า กลุ่มที่เห็นว่ากระจายอำานาจ

น้อยเกินไปมีร้อยละ 47.4 ซึ่งใกล้เคียงกลุ่มที่

เห็นว่ากระจายอำานาจในระดับที่เหมาะสมมี

ร้อยละ 47.2 ขณะที่ร้อยละ 5.4 เห็นว่ากระจาย

อำานาจมากเกินไป ขณะที่ความพึงพอใจกับการ

บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน

ของท่านหรือไม่อย่างไร พบว่าความพึงพอใจ

ค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็นคะแนน

เฉลี่ยได้ 3.15 จากสเกล 5 ระดับ

“เมื่อสอบถามต่อว่าพึงพอใจกับการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หรือ อบจ.ของท่านหรือไม่อย่างไร พบว่าความ

พึงพอใจค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยได้ 3.28 จากสเกล 5 ระดับ และ

เมื่อสอบถามว่าหากจังหวัดของท่านได้รับการ 

กระจายอำานาจและมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ 

เช่นเดียวกับ กทม. จะเป็นอย่างไร พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 47.9 เห็นว่ามีข้อดีมากกว่า

ข้อเสีย  รองลงมาคือร้อยละ 40.5 เห็นว่ามีข้อ

ดีพอๆ กับข้อเสีย ขณะที่ร้อยละ 11.6 เห็นว่า

มีข้อเสียมากกว่าข้อดี ขณะที่การสอบถามต่อว่า

จังหวัดของท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะมีการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ กี่

ปี พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 51.9 เห็นว่าพร้อม

ภายใน 1-2 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.9 พร้อม

ภายใน 3-5 ปี ตามมาด้วย ร้อยละ 13.0 พร้อม

ภายใน 6-10 ปี และมีเพียงร้อยละ 3.2 ที่คาด

ว่าจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี”

รศ.ดร.สุทินกล่าวต่ออีกว่า ขณะท่ีคำาถาม

ท่ีระบุว่าจังหวัดใดในภาคอีสานท่ีควรเป็นจังหวัด

นำาร่องในการกระจายอำานาจและเลือกต้ังผู้

ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม.มากท่ีสุด พบ

ว่า อันดับหน่ึง ร้อยละ 40.3 เห็นว่าควรเป็น 

จ.ขอนแก่น รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา ร้อยละ 

27.3    ตามมาด้วย จ.อุดรธานี ร้อยละ 20.0, 

จ.บุรีรัมย์ ร้อยละ 8.4, จ.อุบลราชธานี ร้อยละ 

3.6 และร้อยละ 0.4 ระบุอื่นๆ หรือไม่แน่ใจ.

ไทยโพสต์ • วันที่ 25 พ.ค.65 ทนายเดชา กิตติ

วิทยานันท์ ทนายความของนางภนิดา ศิระ

ยุทธโยธิน แม่ของอดีตดาราสาว “แตงโม” นิ

ดา พัชรวีระพงษ์ แถลงข่าวถึงภาพปริศนาจาก

ข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมที่ถูกนำามาโพสต์ว่า 

ได้คุยกับแม่แตงโม ได้รับคำายืนยันว่าโทรศัพท์

แตงโมอยู่ที่ “บังแจ็ค” โดยส่งทางไปรษณีย์ไป

ที่สหรัฐ คุณแม่เป็นคนดำาเนินการคนเดียวทั้ง

สิ้น ทราบว่าบังแจ็คพูดคุยกับคุณแม่ทุกวันและ

วันละหลายครั้งจนเกิดความสนิท อ้างว่ามีหลัก

ฐานว่าถูกฆาตกรรม ส่วนกระแสข่าวบังแจ็คซื้อ

โทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 3 แสนบาทนั้น สอบถาม

แม่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ อาจจะจริงหรือ

ไม่จริงก็ได้ ไม่ได้พูดถึงการซื้อ เพียงแต่บอก

ว่าหลังได้รับโทรศัพท์จากพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองนนทบุรี วันที่ 13 พ.ค. อยากรู้ว่าข้าง

ในมีอะไรบ้าง อยากค้นหาความจริงว่าลูกสาว

เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมจริงหรือไม่ แต่ก็

เปิดไม่ได้เนื่องจากมีรหัส แม่ใช้ไม่เป็น จากนั้น

คุณแม่ ไปติดต่อแอปเปิลประเทศไทยเพื่อให้กู้

ภาพที่มี 2 ส่วน คือภาพปกติทั่วไปและภาพลับ

แต่งกายไม่เหมาะสม

หลังจากนั้นไปหลงเชื่อบังแจ็คว่าถ้ากู้

ภาพได้จะหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ เท่าที่คุยกับ

แม่พบว่ามี 2 ภาพที่ถูกลบไป สันนิษฐานว่า

จะเป็นภาพที่แตงโมใส่ชุดนอนในโรงแรม แต่

ไม่ใช่ในคดีนี้ รายงานสืบสวนทางลับแจ้งว่าบัง

แจ็คอาจนำาข้อมูลไปให้ยูทูบเบอร์คนดังจอมแฉ 

อาจไปบอกยูทูบเบอร์ว่า 2 ภาพเหมือนแตงโม

ไปนอนในโรงแรม เพราะในเครื่องมีภาพกว่า 

1.2 ล้านภาพ แล้วนำาภาพที่เซ็กซี่ไปเชื่อมโยง

กับคดีได้ แล้วมีการเชื่อมต่อไปยังยูทูบเบอร์คน

ดังทำาให้คิดว่ามีหลักฐานฆาตกรรมบนเรือ ใช้

มีดกรีดขา สุดท้ายยูทูบเบอร์คนนี้อาจจะถูก

หลอกหรือเปล่าจึงไม่มีภาพนี้ จึงมองว่าตอนนี้

มีการหักหลังกันเองหรือเปล่า เพราะข้อมูลที่

บังแจ็คได้ตำารวจก็มีหมดแล้ว แต่ไม่มีคลิปการ

ฆาตกรรม ฝากไปถึงยูทูบเบอร์อย่าไปเชื่อเขา

เดี๋ยวเสียหมา ส่วนการโพสต์แม่จะทราบหรือไม่

ว่าเป็นฝีมือบังแจ็ค ต้องให้แม่พูดเอง ซึ่งตนก็ได้

บอกว่าทางคุณแม่แล้วว่าต้องออกมาพูดแล้ว 

เพราะทำาให้ทนายเสื่อมเสียไปด้วย ต้องให้จบ 

อีก 2 วันแม่จะพูดให้จบ    

นายเดชาบอกว่า ตอนนี้ยังคงทำาหน้าที่

ทนายให้เหมือนเดิม ให้คุณแม่หายเครียดก่อน 

และให้ระมัดระวัง เพราะนายดายศซึ่งเป็นบุตร

ชายก็ได้ฝากให้ช่วยระวังการแถลงข่าวหรือการ

ให้สัมภาษณ์ของแม่ ตอนนี้ห่วงเรื่องสุขภาพจิต 

เพราะแต่ละวันมีคนเข้ามาคอยเสี้ยมเป็นการ

ฆาตกรรม อย่างเช่นในงานศพก็จะมีดาราคน

หนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของหมอผู้หญิงคนหนึ่งเข้า

มากระซิบกระซาบให้ ไปแจ้งความอะไรไม่รู้ 

และอีกคนเป็นผู้ชายเข้ามาให้ข้อมูลว่าเป็นการ

ฆาตกรรม.

‘แม่’รับแล้วส่งมือถือแตงโมให้‘บังแจ็ค’
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3บทความ-ในประเทศ

ลการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำาให้

พรรคการเมืองแนวหน้าพอจะได้เห็นอนาคตของตัวเอง

รางๆ ในสนามเลือกต้ังใหญ่ท่ีกำาลังจะมาถึง

อย่างน้อยท่ีสุด คนกรุงได้สื่อสารให้เห็นแล้วว่าเบื่อ

หน่ายกับการบริหารของกลุ่มบุคคลเดิมๆ ท่ีผูกขาดอำานาจมา

อย่างยาวนานเกือบ 10 ปี และต้องการ ผู้นำา ท่ีมีวิสัยทัศน์

ใหม่ๆ นำาพาเมืองหลวงให้น่าอยู่ข้ึน

จึงเลือกฝากความหวังท้ังหมดไว้ท่ี ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

โดยมอบตำาแหน่งอัน

ทรงเกียรติ “ผู้ว่าฯ 

กทม.” ด้วยคะแนนสูง

ท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ 

1.38 ล้านคะแนน

ส่วนจะบริหาร

งานได้อย่างท่ีปากว่าไว้

ตอนหาเสียงหรือไม่ ก็

ต้องคอยดู เพราะกาล

เวลาจะพิสูจน์ท้ังตัวคน

และผลงาน หากเข้าตา

กรรมการ หมด 4 ปีก็

จะได้รับความไว้วางใจ

ให้ไปต่ออีกวาระ แต่ถ้า 

ผู้ว่าฯ ทริป ไม่ได้เรื่อง 

นับจากน้ีไปอีก 4 ปีก็แยกย้าย   

หน่ึงความรู้สึกท่ีสัมผัสได้คือ ความพยายามของ “ชัช

ชาติ” ในการสมานการทำางานของตัวเองท่ีเป็นอิสระ กับ

สมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) ท่ีมาจากหลากหลายสังกัด  

สังเกตจากการลงพ้ืนท่ีตามเขตต่างๆ ท่ีควงว่าท่ี ส.ก.เขตน้ันๆ 

ท้ังพรรคเพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ หรือแม้แต่การไป

ขอบคุณพ่ีน้องคลองเตย ก็ยกหูโทร.หาเจ้าถ่ิน ว่าท่ี ส.ก.ต่าย-สุ

ชัย พงษ์เพียรชอบ จากกลุ่มรักษ์กรุงเทพ

สรุปท่าที ชัชชาติ คงต้องการผูกมิตรกับทุกฝ่าย แต่ท่ี

ไม่เบาเห็นจะเป็นบรรดาแม่ยกพ่อยกของแต่ละข้ัวการเมือง ท่ี

พยายามผลักให้ พ่อเมืองของคนกรุงเทพฯ สังกัดพรรคให้ได้

อืม ก็อยากบอกว่าถ้ายังอยากเห็น กทม.ลุกส์ใหม่  ลอง

ปล่อยให้เขาทำางานสางวิกฤตก่อนดีม้ัย อย่าฟุ้งให้มากนัก

ส่วน ประชาธิปัตย์ ท่ีเคยเป็นพรรคเจ้าของพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ วันน้ีเปล่ียนไปแล้วจริงๆ เลือกต้ัง ส.ส.ปี 62 ได้กว่า 

4 แสนคะแนน แต่พอเลือกผู้ว่าฯ กทม. แทนท่ีจะได้เสียงเท่า

เดิมหรือมากข้ึน กลับสวนทางเหลือเพียง 2.54  แสนคะแนน 

เป็นอันดับท่ีสอง โดน “ชัชชาติ” ท้ิงห่างแบบไม่เห็นแสงสว่าง

ท่ีปลายอุโมงค์

อย่างไรก็ตาม บนวิกฤตน้ันหากเทียบกับบรรดาพวก

เดียวกันก็ต้องถือว่า “ยืนหน่ึง” จากผลงานท่ีได้  ส.ก.มาครอง 

9 คน ส่วนเพื่อนข้างบ้านขาดทุนยับเยิน

ดีนะ “ข้ีเหร่” น้อยสุดในกลุ่ม ไม่ง้ันโดนอำาเละเทะ!!!

มินน่ีเม้าธ์

สนามพ่อเมือง กทม.

ผ

‘ธรรมนัส’ ศัตรู 3 น้องรัก ‘บิ๊กป้อม’

จับตาสถานะ ‘เหนือการควบคุม’ 

‘โลกอิจฉาแต่คนไทยชัง’

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ชชาติแลนด์สไลด์ 

แต่ไหง “ทักษิณ” กลับคึกเหมือนโด๊ปยาบ้าเกินขนาด

อย่างนั้นก็ไม่รู้แฮะ?

ขยันออกคลับเฮาส์ “เขย่าโซ่” ทุกวันซะจริงๆ!

ทำาเอา “ชลน่าน” เมื่อนายว่า ท่านหัวหน้าเพื่อไทยพลอย 

กระโจนตามนายไปด้วย 

ประกาศจะคว่ำารัฐบาลในรอบโหวต “งบประมาณ” 

ปลายเดือนนี้เลย!

“ไม่ลง-ไม่รอ” ให้กฎหมายลูกเลือกตั้ง ๒ ฉบับผ่านสะ

พง-สภาในวาระ ๒-๓ ก่อนละ

ฉวยโอกาสตอนฝ่ายประชาธิปไตยกำาลัง “ขาขึ้น” นี่

แหละ “ตีเหล็กกำาลังร้อน”

“ไล่รัฐบาล-ไล่ประยุทธ์” ไปตอนนี้ซะเลย!

ยิ่งพรรคเศรษฐกิจไทย “ถอยห่าง” จากพลังประชารัฐ   

ธรรมนัสขึ้นหัวหน้า ส่งสัญญาณเป็น “ครอบครัวของเรา”

ทั้งไอ้หัวขาวขี้ข้าเก่า ทั้งพรรคเล็กบางพรรคฟูเฟื่องเป็น 

กระเบื้องลอยน้ำาตามกันไป

“พรรครัฐบาล” ร่อยหรอ สภาพไม่ต่าง “ศาลาคนเศร้า” 

เป่าเบาๆ ก็ล้มแล้ว!

นั่น พี่ท่านชลน่านประเมินสถานการณ์หักด่านประยุทธ์

สุดติ่งกระดิ่งแมวไปถึงขนาดนั้นแล้ว

จะบัตร “ใบเดียว” หรือ “สองใบ” ตอนนี้ เพื่อไทย บ่ยั่น

“แลนด์สไลด์” แหงๆ 

เจ้าของคอกหมาเตรียมเพดดิกรีไว้กระสอบใหญ่ๆ คอย

ตกรางวัลให้ถึงใจก็แล้วกัน!

ดูท่ารอบนี้ ทักษิณมั่นใจมาก นั่ง-นอนไม่ติด ฟิตแทบจะ

บินกลับมาบัญชาการซะเองวันนี้-พรุ่งนี้ เพียงติดอยู่ที่ “คุกรอ

อยู่” เท่านั้่น

ชัชชาติเขาก็ยืนยัน-กระโดดยัน ว่าลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

แบบอิสระ ไม่มีพันธะผูกพันกับพรรคเพื่อไทย 

กับ “สามนิ้ว” ก็ว่าไปอย่าง.......

ว่าที่ผู้ว่าฯ เต็มใจชูอล่างฉ่างให้เห็นกันอยู่! 

แบบนี้ทิดแม้วจะมาเคลม “ชัชชาติ-แลนด์สไลด์” หมาย

ถึง “แลนด์สไลด์” นั้น คือสัญญาณเพื่อไทย มันไม่ซำาเหมาไป

หน่อยหรือ?

ชื่อ “ตู่” น่ะ นั่น “นายกฯ ประยุทธ์”

ตะเองชื่อแม้วแท้ๆ แล้วจะมาเคลมง่ายๆ แบบนี้ นั่นมัน

ก็ “แม้ว-ขี้ตู่” น่ะซี!

รักดอกจึงหยอกเล่น 

ก็แหม....ตอนบ่มิไก๊ นุ่งขาว-ห่มขาว ทำาเป็นหันหลังให้การ

เมือง หันหน้าเข้าหาพระ ไม่พยาบาทฆาตพยาเวรกับใคร

แต่ตอนนี้ แค่ชัชชาติแลนด์สไลด์ ตะเองเหมือนผีดิบได้

เลือด ออกคลับเฮาส์ สาวความหลังเป็นซีรีส์แข่งกับคลิปแตงโม

นี่คือหลักฐานพยานยัน.......

ลอง “เห่าข้ามช็อต” ขนาดนี้ แปลเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากว่า 

“แดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณสถาปนา” ภายใต้การสนับสนุนจักรวรรดิ

อำานาจ CFR ที่ต้องการ “รัฐบาลสั่งได้” 

ดังนั้น เพื่อไทยต้อง “แลนด์สไลด์”.........

ขืนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไป ประยุทธ์จะไม่ยอมให้

อเมริกันใช้ไทยเป็นฐานฟาดฟันกับจีน 

นั่นหมายถึง นาโต ๒ ใน “อินโด-แปซิฟิก” ถ้ามี ก็จะไม่มี

ไทยร่วม อันเป็นการ “ชักน้ำาเข้าลึก-ชักศึกเข้าบ้าน” ล้านเปอร์เซ็นต์ 

เพราะอย่างนี้แหละ.....

แม้วที่ตายซาก จึงเป็นกระดี่ได้น้ำา ระริก-ระรี้ ทั้งลูกพี่-ลูก

น้อง ฝันเปียกกัน ถึงขั้น “จองเก้าอี้” รัฐมนตรีกันล่วงหน้าแล้ว!

รัฐบาลจะคว่ำาก็ดี จะหงายก็ดี จากศึกงบประมาณช่วงปลาย

เดือนถึงต้นเดือนหน้า ฝ่ายค้านคว่ำาได้ ก็คว่ำา-ไป ไม่มีใครว่า

ก็อยากเห็นเหมือนกัน ในภาวะบ้านเมือง “ทุกข์ซ้ำากรรมซัด

วิบัติเป็น” ตั้งแต่โควิด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสงคราม ลามติด

เป็นลูกโซ่ 

และนี่ พอจะฟื้น..จะฟื้น พวก “รักร่วมเพศ” ก่ออาเพศด้วย 

“ฝีดาษลิง” คืนสังคมโลกอีก 

ดูท่า “เศรษฐกิจ-สังคม-สงคราม” มีแต่ยืดเยื้อ และพันกัน

นุงนัง ลุกลามนำาไปสู่ “สงครามโลก” จนได้

อยากเป็น “กบเลือกนาย” กัน ท่ามกลางมรสุมรุมเร้าทุกด้าน

ขณะนี้ ด้วยนึกว่าเปลี่ยนขอนไม้ดุ้นใหม่ตอนนี้แล้ว 

ขอนดุ้นใหม่จะเนรมิตอะไรให้ได้ดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันทันที-

ทันใด 

มั่นใจอย่างนั้น ก็เอาเลย! 

ประชาธิปไตยเสียงข้างมากว่าไง ผมก็ว่างั้น

ดูๆ ก็แปลกดี เห็นแต่ “ต่างชาติ-ต่างเมือง” เขาอิจฉา

ประเทศไทย คนไทย 

ในขณะที่บ้านเขา-เมืองเขาย่ำาแย่ เศรษฐกิจพัง งานไม่มี

จะทำา ข้าวปลาอาหารไม่มีจะกิน ปล้นชิงกันปานเมืองเถื่อน

ตามถนนหนทาง กลาดเกลื่อนด้วยคนไร้บ้าน คนอพยพ 

คนร่อนเร่-จรจัด ตามห้าง-ร้านค้า ว่างเปล่าสินค้าอุปโภค-บริโภค

ต่างกันลิบ “คนละโลก” กับเมืองไทย....

ทุกอย่างที่บ้านอื่น-เมืองอื่นขาดแคลน แต่บ้านเมืองไทย 

มีอยู่ มีกิน มีใช้ เหลือเฟือสมบูรณ์ทุกประการ

 น้ำามูก-น้ำามัน มีให้ใช้ไม่ขาดแคลน งานก็มีให้ทำา หาก

แต่เลือกงานหรือไม่ก็ไม่ยอมทำากันเอง

เมืองไทยสมบูรณ์ทุกอย่าง

สมบูรณ์จน ความสมบูรณ์นั้น กลายเป็น “สิ่งปกติ” กับ

คนไทย ทำาให้มองไม่เห็นและไม่รู้สึกว่า นั่นคือศักยภาพทางการ

บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยเรา

ไม่เชิดชู-ไม่ยกย่อง ไม่เป็นไร 

แต่นี่ กลับเหยียบย่ำาซ้ำาเติม แช่งชัก-ชิงชังบ้านเมืองตัว

เอง เพราะริษยา-แย่งชิงกันทางการเมืองนั่นแหละ จึงปั่นหัว

คนไทยให้เป็นจิ้งหรีดกัดกัน

จะว่าไป “คนป่าได้ปืน” ฉันใด

“คนด้อยพัฒนาได้ประชาธิปไตย” ก็ฉันนั้น!

บ้านเมืองเดินหน้าได้ยาก ประการหนึ่ง เพราะคนไทย

สุขสบายจนชิน ไม่เคยมีความเจ็บปวดร่วมกันที่ต้องต่อสู้เพื่อ

เอาชนะ

จึงมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก กระทั่งภาษียังหลีกเลี่ยง 

แต่พอมีปัญหา เรียกร้องทุกอย่างเอาจากรัฐ ผลักทุกอย่างให้

เป็นภาระรัฐบาล 

“ต้องแก้-ต้องช่วย-ต้องอุ้ม”!

แต่ละคน ใน ๖๕ ล้านคน ไม่เคยมีใครผิด มีแต่รัฐบาล

และนายกฯ เท่านั้น ที่ “ผิด” ตลอดกาล

ได้รัฐบาลที่ “ซื่อสัตย์-อุทิศตน-เสียสละ” ก็บุญประเทศไป

แต่ถ้าได้คนประเภท “รวยแล้วไม่โกง” มาเป็นรัฐบาล  ที่

อยากให้แก้ อยากให้ช่วย อยากให้อุ้มเรอะ

ได้ทันที........

และนี่คือ ช่องทางนำาไปสู่นโยบาย “โกงไม่เป็นไร ได้แล้ว

เอามาแบ่งกัน”!

ไม่เถียง “รวยแล้วไม่โกง”

แต่ให้เมียส่งคนไปนั่งคุมแต่ละกระทรวง ใครอยากได้

โครงการไหน ๑๐% มา เอาโครงการไป 

ประเทศไทย ทั้่งที่เหลือเฟือ จึงเป็น “เรือท้องรั่ว” มา

ตลอดไง

“แลนด์สไลด์” ตามพจนานุกรม ฉบับทักษิณเพื่อไทย

แปลว่า “คนตาบอดไม่กลัวเสือ” นั่นแหละ!

เตรียมคิดบัญชี ตอนนั้น “คนนั้่น-คนนี้” ทำาอย่างนั้่น-อย่าง

นี้ จนตะเองต้องเป็นสัมภเวสีจนถึงทุกวันนี้ 

แต่ที่ตัวเองทำา โทษคนอื่น.......

ตัวเองแสนซื่อ เปล่ารู้-เปล่าเห็น-เปล่าทำา ลูกน้องชงมาให้ 

ตัวเอง “เจ้านาย” ไร้เดียงสา ก็ยกซดเท่านั้นเอง แล้วมันจะผิด

ตรงไหน?

ฟังแล้วอดนึกถึงเรื่อง “ดอกรักสัตว์แสนรู้” ตอนเรียนชั้น

ประถม ๒ ไม่ได้ น่าเอ็นดู๊..เอ็นดู!

ตอนนี้ เท่าที่ดูอาการพล่านรายวัน คง “ฝันข้ามช็อต” ว่า

ต้องได้กลับแบบเท่ๆ แน่นอน

กลับมาแล้ว จะล้างบัญชี.......

ต้ังแต่รายการ ๑๙ กันยา ๔๙ ไปจนถึง ๒๒ พฤษภา ๕๗ ชำาระ

แค้นให้น้องสาว คราวหนีออก “ช่องหมาลอด” เตลิดเข้าเขมรน่ันด้วย

ดูตามบัญชีแค้นแล้ว เมื่อเพื่อไทยแลนด์สไลด์ อุ๊งอิ๊งลูกสาว

เถลิงอำานาจขึ้นนั่งนายกฯ แล้ว

งานแรกคงต้อง “รื้อรัฐธรรมนูญ” ฉบับปราบโกงปัจจุบัน

ขนานใหญ่ เป็นฉบับ “โกงไม่เป็นไร เอามาแบ่งกัน” โดยมี

บทเฉพาะกาล

เอาทั้งคณะ คมช.บิ๊กบัง “พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน” และ

คณะ คสช.บิ๊กตู่ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา” ไปกุดหัวให้จงได้

อ่านที่หมาหน้าคลับเฮาส์เอาคำาที่ทักษิณพูดมาโพสต์ ไว้

วานซืน ว่า......

“......สักวันหนึ่ง จะเป็นวันที่มีรัฐธรรมนูญของเราเอง  ซึ่ง

ตามหลักกฎหมายยังไงโทษย้อนหลังไม่ได้ แต่รัฐบาลนี้กลับใช้

กฎหมายย้อนหลังเพื่อเล่นงานผม 

แต่ผมขอเตือนนะว่า ระวังดาบนั้นคืนสนอง ใครรัฐประหาร

เจอโทษประหารชีวิตหมดนะ”

ชั

อย่าง “บิ๊กน้อย” เกิดมีปัญหากับมืองานคนสำาคัญอีกคน หากยัง

กระเตงเอาไว้อีกก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ  

เพราะการมีปัญหากับน้องรักของ “บิ๊กป้อม” ถึง 3 คน แล้ว

ยังเลือกเก็บเอาไว้ข้างตัวอีก แสดงว่า ร.อ.ธรรมนัสต้องสร้าง

ประโยชน์อะไรให้ “บิ๊กป้อม” ได้อย่างมาก ถึงกล้าแลกกับภาวะอึม

ครึมในหมู่พี่น้องต่อไปไม่หยุดหย่อน  

และหากข่าวลือที่ว่า ร.อ.ธรรมนัสหักกับ “บิ๊กน้อย” เพราะ

ขัดแย้งกันเรื่องจุดยืนพรรคประเด็นสนับสนุน-ไม่สนับสนุน “บิ๊ก

ตู่” ตลอดจนต้องการเดินหน้าล้ม “บิ๊กตู่” ภาค 2 ในสภาเป็นเรื่อง

จริง แล้ว “บิ๊กป้อม” ยังอุ้มอยู่ มันจะถูกตั้งข้อสังเกตทันทีว่าเป็น

ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ 

ครั้งนี้จะถือเป็นครั้งที่วัดใจ “บิ๊กป้อม” มากที่สุด ว่าเมื่อถึง

เวลาแบบนี้จะเลือกน้องรัก หรือจะเลือกมือทำางานที่มีฝีมือทั้งบน

ดิน-ใต้ดิน อย่าง ร.อ.ธรรมนัส   

ที่ว่าไปไหนไปกัน มีแค่ความตายเท่านั้นที่แยก 3 ป.ได้ เป็น

แค่วาทกรรมกลบเกลื่อนความขัดแย้งภายใน หรือมันจริงอย่างที่พูด  

ในส่วนของ “บิ๊กน้อย” นั้น แม้จะไม่ได้มีอิมแพกต์ทางการ

เมืองมากเท่ากับ 2 ป. เพราะเป็นคนที่ “บิ๊กป้อม” มอบหมายหน้าที่

ให้เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ในฐานะน้องรักอีกคน แล้ว

มามีปัญหากับ ร.อ.ธรรมนัส ย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนภายใน 

“บิ๊กน้อย” อาจไม่ได้มีพละกำาลังอะไรมาก แต่ต้องไม่ลืมว่า

เป็นคนใกล้ตัว “บิ๊กป้อม” มากที่สุดคนหนึ่ง อย่างไรต้องมีผลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดไม่มากก็น้อย 

อีกความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาคือ ระยะหลังมานี้ “บิ๊กน้อย” 

กับ 2 ป. ที่ใครเคยมองว่าไม่ค่อยลงรอยกัน กลับมีการติดต่อสื่อสาร

กันมากขึ้น  

“บิ๊กน้อย” สามารถต่อสายตรงมาหาได้ทั้ง “บิ๊กตู่” และ “บิ๊ก

ป๊อก” โดยเฉพาะรายหลังที่เคยทำางานร่วมกันสมัยเป็นผู้บัญชาการ

ทหารบก  

สิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งกับสถานะ “เหนือการควบคุม” ของ 

ร.อ.ธรรมนัสอีกอย่างคือ รัฐบาลจะรับมือกับ ร.อ.ธรรมนัสอย่างไร 

หลังแสดงตัวชัดเจนว่ากลับไปร่วมมือกับ “นายเก่า” แล้ว 

 ทั้งการเดินทางไปสิงคโปร์ที่เชื่อกันว่า ไปพบ “นาย

เก่า” หรือการโพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับความสำาเร็จในสนาม กทม. กับ 

“ครอบครัวของเรา” แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรค แต่คำานี้มีแค่ “พรรคเพื่อ

ไทย” ที่ใช้คำาว่า “ครอบครัวเพื่อไทย” 

สงครามของ ร.อ.ธรรมนัส กับ ส.ส.อีกกว่า 10 คนใน

องคาพยพ อาจจะเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี 2566 ในสัปดาห์หน้าก็เป็นได้  

เพราะเป็นจังหวะที่ “บิ๊กตู่” และรัฐบาลกำาลังอยู่ในช่วง “ขา

ลง” สุดขีด หลังปราชัยย่อยยับในสนาม กทม.  “บิ๊กตู่” จะรับมือ

อย่างไร และ “บิ๊กป้อม” จะมีทีท่าอย่างไร ต้องติดตาม. 

ม่ว่าเหตุผลที่ทำาให้ “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ต้องแยก

ทางกัน คืออะไร 

ซึ่งอาจเป็นความเห็นไม่ตรงกันเรื่องสนับสนุน-ไม่สนับสนุน 

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหม หรือข่าว ร.อ.ธรรมนัส ต้องการรีแบรนด์พรรคเศรษฐกิจ

ไทยให้ปราศจากภาพทหาร โดยเฉพาะ 3 ป. หรือเรื่อง พล.อ.วิชญ์ 

ห่างเหินกับ ส.ส.ตามที่มีข่าวปรากฏ 

แต่บทลงเอยระหว่าง “บิ๊กน้อย” กับ ร.อ.ธรรมนัส คือ “จบ

ไม่สวย” 

การที่ “บิ๊กน้อย” ชิงจะประกาศลาออกก่อน กับที่ต่อมา

กรรมการบริหารพรรค 15 คน ยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหาร

พรรคในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคสิ้น

สภาพ รวมถึงตัวหัวหน้าพรรค มันเป็นการชิงเหลี่ยมกันชัดเจน  

ขณะเดียวกัน การหักกับ “บิ๊กน้อย” ที่ “บิ๊ก

ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ ส่งให้มาคุมพรรคเศรษฐกิจไทย ทำาให้ตอนนี้

สถานะของ ร.อ.ธรรมนัสกลายเป็นบุคคลที่อยู่ “เหนือการควบคุม” 

ท่ีต้องจับตาคือ ท่าทีของ “บ๊ิกป้อม” หลังจากน้ีจะเป็นไปใน

แนวทางไหน ยังจะกระเตง ร.อ.ธรรมนัสต่อไปหรือไม่ น่าสนใจไม่น้อย 

นั่นเพราะ “บิ๊กน้อย” ไม่ใช่น้องรักคนแรกของ “บิ๊กป้อม” ที่

ต้องกลายมาเป็นศัตรูของ ร.อ.ธรรมนัส หากแต่ก่อนหน้านี้ผู้ที่เคย

เปรียบตัวเองว่า เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาล ล้วนมีปัญหากับ

น้องรักคนสำาคัญมาก่อน ทั้ง “บิ๊กตู่” และ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

สำาหรับ “บิ๊กตู่” กับ ร.อ.ธรรมนัส ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกัน

ตั้งแต่ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เป็นฟันเฟืองสำาคัญใน

การก่อกบฏศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวก่อน  

ขณะที่ “บิ๊กป๊อก” อาจไม่ได้ชนกับ ร.อ.ธรรมนัสโดยตรง แต่

ช่วงที่ผ่านมา อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรายนี้ คือตัวตั้ง

ตัวตีในการเดินเกมกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อโยกเก้าอี้ 

รมว.มหาดไทยของ “บิ๊กป๊อก” มาให้ “บิ๊กป้อม”  

ระดับความเกลียดชังของ “บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก” ที่มีต่อ ร.อ.ธรรม

นัส มันมากในระดับที่ต้องเดินเป็น “เส้นขนาน” กันตลอดชีวิต  

กรณีของ 2 ป.กับ ร.อ.ธรรมนัสนั้น แม้ 2 รายแรกจะเป็น

น้องรักร่วมสาบาน แต่ก็ไม่สามารถทำาให้ “บิ๊กป้อม” เฉดหัว ร.อ. 

ธรรมนัสออกจากองคาพยพได้ ด้วยเห็นว่าเป็นมืองานคนสำาคัญ 

แต่เมื่อวันนี้ น้องรักอีกคนที่อยู่ข้างตัว “บิ๊กป้อม” มาตลอด

ไ



ตไหนแตไร เม� อเกิดเหตุอันนํามาซึ่งคดีอาญา หรือคดีแพง 

หลายคนสงสัยวา ผูใดจะตองเปนผูรับผิดบาง จะเปนผูที่

ลงมือกระทําความผิดที่ตองรับผิดแตเพียงผูเดียวใชหรือไม 

แตก็เห็นในหลายกรณี มีบุคคลอ� นที่มิไดกระทําผิดโดยตรง

ตองรับผิดดวย เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เพ� อใหเกิดความเขาใจ จึงถือ

โอกาสนี้มาอธิบายใหเขาใจกัน โดยแบงเปนความรับผิดทางอาญา 

และความรับผิดทางแพง ดังนี้

ความรับผิดทางอาญา หมายความถึง การท่ีผูกระทําความผิดได

กระทําการอันเปนความผิดตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติในขณะกระทําความ

ผิด และมีการกําหนดโทษไวดวย ซ่ึงบุคคลน้ันจะตองถูกลงโทษอยางใด

อยางหน่ึง และตองเปนโทษตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 

การดําเนินคดีและการลงโทษทางอาญานั้นมีวัตถุประสงคใน

การนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษเพ� อใหมีความหลาบจํา และ

ไมใหผูอ� นในสังคมเอาเปนเยี่ยงอยาง โดยหลักแลวความรับผิดทาง

อาญาจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

ในการกระทําผิด เชน การเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน 

โดยเราสามารถแยกพิจารณาผูกระทําความผิดทางอาญาออก

เปน 3 กรณีดวยกัน ไดแก

1.ผูกระทําความผิดดวยตนเอง หรือผูกระทําความผิดโดยทาง

ตรง ความรับผิดเกิดจากการกระทําทุกๆ อยางตามบทบัญญัติของ

ความผิดฐานใดฐานหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติดวยตนเอง เชน ก. ใชปน

ยิงไปที่ ข.

2.ผูกระทําความผิดโดยออม ความรับผิดเกิดจากการใชบุคคล

ท่ีไมมีเจตนากระทําความผิด เปนเคร� องมือในการกระทําความผิด เชน 

ก. วานให ค. นํายาไปให ข. โดย ก. บอก ค. วา เปนยาบํารุง ค. หลง

เช� อ จึงนํายาไปใสแกว ข. ทั้งที่ยานั้นคือยาพิษ 

3.ผูมีสวนรวมในการกระทําความผิด ความรับผิดในกรณีน้ีเกิดจาก                   

การเขาไปมีสวนรวมในฐานะเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน ในการกระ

ทําความผิด เชน ก. และ ข. รวมกันทําราย ค. หรือ ก. ใช ข. ใหไปยิง ค. 

ความรับผิดทางแพง หมายความถึง การที่ผูกระทําความผิด

จะตองถูกบังคับใหชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนในเม� อตน

ทําใหผูอ� นเสียหาย

ซึ่งความรับผิดทางแพงมีอยู 5 ลักษณะ ไดแก 

1.ความรับผิดในลักษณะสัญญา 

และผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครองหรือไม? 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การใชอํานาจขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญท่ีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น จะตอง

เปน การวินิจฉัยชี้ขาด ขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่เปนการ ใชอํานาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ เทานั้น แตหากเปนการกระทําในฐานะที่เปน

หน�วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยใชอํานาจตามกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติยอมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

เม� อคดีนี้ ผูฟองคดีมีหนังสือขอขอมูลขาวสารจํานวน 6 รายการ แต

สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเปดเผยเฉพาะมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. โดยปฏิเสธการเปดเผยในสวนของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง อันถือ

เปนการ ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่ง ไมไดเปนการใชอํานาจโดยตรง

ตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 250 วรรค

หน่ึง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตอยางใด 

(ใชบังคับขณะฟองคดี ปจจุบันเทียบเคียงไดกับมาตรา 234 วรรคหน่ึง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) 

โดยสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสถานะเปนหน�วยงานอิสระ                                                                                                     

ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงอยูในความ                                                                                                     

หมายของการเปนหน�วยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐตามคํานิยามใน                                                                                                         

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงอยูในบังคับท่ีจะตอง                                                                                                                      

ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการตามคํา                                                                                                                     

วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงเปนการใชอํานาจ

ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติในการไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีอยูใน

ความครอบครอง คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน�วยงานทางปกครองหรือเจา

หนาที่ของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา 

9 วรรคหน่ึง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2542 ซ่ึง อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

และผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการไมเปดเผยขอมูลของผูถูกฟองคดี

ท้ังสอง และคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับ

ไดตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (2) ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล

ปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

ประเด็นท่ีสอง ผูถูกฟองคดีท้ังสองจะตองเปดเผยสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงตามคําขอของผูฟองคดีหรือไม? เพียงใด? 

ก่อนอ่ืนมาดูข้อยกเว้นท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 กําหนดใหอาจไมตองเปดเผยได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตาม                                                        

กฎหมายของหน�วยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน                                                       

ท่ีเก่ียวของประกอบกันตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง (1) การเปดเผยจะกอใหเกิด                                                   

ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือ                                                                          

ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (2) จะทําใหการบังคับ                                                                             

ใชกฎหมายเส� อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค (3) ความ

เห็นหรือคําแนะนําภายในหน�วยงานของรัฐในการดําเนินการเร� องหน่ึงเร� อง

ใด (4) จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการ

รุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร (6) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมาย

คุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราช 

การนําไปเปดเผยตอผูอ� น (7) กรณีอ� นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ประเด็นน้ี ... ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารท่ีผู

ฟองคดีมีคําขอใหเปดเผย รายการท่ี 1 สําเนาการสอบสวนขอเท็จจริง รายการ

ท่ี 2 สรุปขอเท็จจริง รายการท่ี 3 ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมของ
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4 บทความ

องบอกโลกถึงยุคแหงการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพราะ

โควิด-19 ยังไมสรางซาดี ก็มี “โรคฝดาษวานร” หรือ 

“ฝดาษลิง” ลุกขึ้นออกมาอาละวาดซ้ําเติมทั่วโลก เขา 

ไปอีก ในขณะที่พี่ไทยแมเริ่มมีขาวดีตอเน� องในเร� องโค

วิด-19 ทั้งการเปดประเทศและเปดผับ-บารไดในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ รวม

ถึงแนวโนมปลดแมสกในกลางเดือน มิ.ย.ก็ตามที แตหากดูตัวเลข

การ ติดเชื้อใหมรายวันที่ลาสุดยัง

อยูที่ 5,013 ราย หรือเกินครึ่งหม� น 

และผูเสียชีวิตที่ยังอยูถึง 33 คน ก็

ทําใหน�าคิดวา มันจะกลายเปนโรค

ประจําถิ่นไดตามกําหนดแน�หรือ 

...•  ในขณะที่ 10 จังหวัดที่ติดเชื้อ

สูงสุดนั้นก็ปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา

เปนผลพวงลากยาวมาจากเทศกาล

สงกรานต เพราะครึ่งหนึ่งหรือ 5 

จังหวัดภาคอีสานนั้นติดโผดวย นี่ยัง

ไมนับรวมปญหาลองโควิดที่จะตาม

มาอีก งานนี้เลยบอกไดคําเดียววา

อยาเพิ่งดีใจและลดการดปองกันตัวลง ...• พูดถึงเร� องเปดผับเปด

บารก็เลยหันไปสองดูแนวคิดของวาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

คนใหม อยาง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ซึ่งไดคะแนนเสียงลนหลาม 

โดยมีขอหนึ่งระบุวาจะเปน “ผูวาฯ เที่ยงคืน” สนับสนุนการใช

ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน ซึ่งกรณีนี้ก็ไมรูวารวมถึงบรรดาธุรกิจ

คาประเวณีดวยหรือไมอยางไร เพราะในการหาเสียงของผูวาฯ กทม.

ที่ผานมา ก็ไมเห็นมีผูสมัครคนใดเคยกลาวถึง ไมเวนแมแต “วิโรจน 

ลักขณาอดิศร” แหงพรรคกาวไกลที่พยายามสราง “กิมมิก” วา

ดวยคนเทากัน เลยทําใหสงสัยวา “หญิง-ชาย” ที่อยูในธุรกิจคา

กามนี้อาจไมอยูในหมวดของความ

เทาเทียมของ “วิโรจน” ก็เปนได 

...• ยิ่งชวงที่ผานมา “คังคุไบ” หนัง

เน็ตฟลิกซฮิตทั่วบานทั่วเมืองทําให

ดารา-เซเลบตางแตงสาหรีหรือชุด

จากดินแดนภารตะกันถวนทั่ว ซึ่ง

ก็ ไมแปลกที่ “โทนี่ วูดซัม” หรือ

ทักษิณ ชินวัตร ผู โหนกระแสโลก

ดาบานเกิดเมืองนอนจะทําตัวเปน

ไอหอยไอ โหนในเร� องนี้ดวย แตที่                             

ไหนไดกลับโดน “ทิพานัน ศิริชนะ” 

ขาราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียอนเกล็ด                                                                    

เสียแสบสันต วาสงสัยลืมดูฉากวาดวย “Be Honest” ความซ� อ 

สัตยและจริงใจ ...• แลวที่ขําไมออกบอกไมถูกคือสัมภเวสีแมวไม                                                                

วาเวลาจะผานมาเทาใด “สันดาน” หรือนิสัยภายในยังคงไมเปล่ียน 

แปลง นั่นคือการเปนผูถูกตองเสมอๆ ไมเคยทําอะไรผิดแตประการ

ใด เหมือนกับประโยคที่วา “บกพรองโดยสุจริต” นั่นแล เพราะ

ที่ ไหนไดออกมาโมหนาตาเฉยวาตอนครองอํานาจถูกจองลอบ

สังหารโน�นนี่ พิโธ! ถาแมวถูกลอบสังหารจริง บานนี้เมืองนี้ก็ยิ่ง

กวาการตูนแลวพอคุณ เพราะตอน

อยูในอํานาจพี่ชายก็นั่งผูบัญชาการ

ทหารบก ในขณะพี่ศรีภรรยาก็เปน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ยังไม                                    

นับองคาพยพอ� นๆ ที่นายใหญใชได

อีก ไมวาจะเปน ป.ป.ง.ในการตรวจ

สอบบัญชีหรือกรมสรรพากรในการ

เช็กเร� องภาษี แลวใครจะไปลอบสัง                                                

หาร แคคิดก็ไมมีใครกลาแลวพอคุณ 

...• แลวที่ตลกเขาไปอีกที่ “ทักษิณ” 

พยายาม โยนบาปเร� องสารพัดสาร                                                          

พันเกี่ยวกับสถาบัน ตั้งแตการทํา 

บุญในวัดพระแกว หรือการแตงตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราช

วาเกิดจาก “วิษณุ เครืองาม” เปนคนชงเปนคนเสนอ สาวกฟงก็

คงเช� อตามแน� แตถาไมกินหญาเปนภักษาหารแลวก็น�าจะรู เพราะ

คนอยางนายใหญมีหรือที่จะหลับหูหลับตาทําตามที่เสนอโดยตัวเอง

ไมไดดําริ ถามหน�อยเถอะวา ปกติวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปเปน

วันหยุด แตกลับสั่งใหเปนวันเปดราชการเพ� อทําเร� องภาษีและการ

โอนนั้น เปนขอเสนอของ “วิษณุ” 

ดวยไหม หรือแมแตประโยคที่บอก

วา “กระซิบขางหู” ก็พรอมออกนั้น 

ก็เปน “เนติบริกร” เขียนบทใหหรือ

อยางไรจะพอคุณ ...• พูดถึงแมวไม

พูดถึงคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ก็ไมได เพราะตองบอกวาเปนคูบุญ

บารมีมาตั้งแต “เหลี่ยมซัง” เขาสู

ถนนการเมือง ซึ่งลาสุดแมจะแยก

ตัวออกไป ก็ยังถูกนายใหญแดกดัน

นึกวาเปนแมเหล็กแตสุดทายก็ไปไม

รอด ซึ่งลาสุดเจหน�อยก็ยืนยันวาจะ

เดินหนาลุยตอ แมวา สนามทองถิ่น

อยาง ส.ก.ไดเพียง 2 เกาอี้ จากสงชิง 50 เขตก็ตาม ...• งานนี้

ก็ตองบอกวา “หญิงหน�อย” ประเมินภาพและตั้งความฝนไวสูงเลิศ

เลอนั่นแล หากเจาตัวลงชิงสนามเล็กอยางผูวาฯ กทม. เราอาจได

เห็นผูวาฯ หญิงคนแรกแลวก็เปนได แตนี่กระเตง “น.ต.ศิธา ทิวารี” 

ที่เหมือนเด็กในปกครองมาลงแทน คะแนนที่ออกมาเลยดับอนาถ 

เพราะยังต่ํากวา “รสนา โตสิตระกูล” เสียอีก ที่สําคัญขนาดฝนเล็ก

หายไปแลว ฝนใหญที่จะเปน นายกฯ หญิงคนที่สองของประเทศ ก็

บอกไดเลยวาจะช้ํายิ่งกวาฝนทองถิ่นเสียอีก ...•

วิษณุ เครืองาม

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ทักษิณ ชินวัตร

ขอมูลรัฐ ... ประชาชนมีสิทธิรู” เพ� อปกปองสิทธิและตรวจสอบการ

ทํางานของรัฐ

สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ... เปนสิทธิพื้น                                                                                         

ฐานของประชาชน ท่ีรัฐธรรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดรับรอง

และคุมครองไว โดยมาตรา 59 บัญญัติใหรัฐตองเปดเผยขอมูล หรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน�วยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความ

มั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ

ตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวได โดยสะดวก 

โดยมี พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซ่ึงเปน

กฎหมายกลางท่ีกําหนดเกณฑการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว

รวมถึงการใชสิทธิของประชาชน ซึ่งในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง กําหนดวา 

นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัด

ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 

26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอ� นใดของราชการและคําขอไดระบุขอมูล

ขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร ใหหน�วยงานของรัฐผูรับ

ผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอ เวนแตเปนการขอจํานวนมากหรือ

บอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

บทบัญญัติดังกลาว ... ถือเปนหลักประกันของประชาชนในการมีสิทธิ

รับรูรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการไดเสมอ ไมวาขอมูลขาวสารน้ันจะ

อยูในความครอบครองของหน�วยงานของรัฐแหงใด เวนแตการเปดเผยจะเกิด

ความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน หรือเขา

ขอยกเวนตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

วันน้ีนายปกครอง ... ไดนําคดีพิพาทเก่ียวกับการขอขอมูลท่ีอยูในความ

ครอบครองของ ป.ป.ช.มาฝาก ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลจะทําใหเขาใจถึงหลัก

การและขอบเขตของการเผยแพรขอมูลขาวสารในความครอบครองของรัฐ 

โดยเฉพาะในเร� องของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ประเด็นพิพาท สืบเน� องมาจากคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ไตสวนกรณีที่มีการกลาวหาวา ผูฟองคดีเม� อครั้งยังดํารงตําแหน�ง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข ไดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทํา

ความผิดตอตําแหน�งหนาที่ราชการในการรวมกันกระทําการเพ� อใหมีการสั่ง

ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเพ� อ

การบริหารขอมูลของโรงพยาบาลโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความ

เสียหายแกกระทรวงสาธารณสุข

ตอมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาไมปรากฏขอเท็จจริงและพยาน

หลักฐานเพียงพอวาผูฟองคดีกระทําความผิด ขอกลาวหาไมมีมูลจึงมีมติใหขอ

กลาวหาตกไป ผูฟองคดีไดใชสิทธิขอขอมูลขาวสารโดยมีหนังสือถึงประธาน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอคัดสําเนาคําสั่งและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. พรอมสํานวนการไตสวนกรณีดังกลาว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แจงวา ใหคัดสําเนามติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได แต ไมใหเปด

เผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีมีหนังสือ อุทธรณตอประธานกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ โดยมีคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารจํานวน 6 รายการ ดังน้ี (1) 

สําเนาการสอบสวนขอเท็จจริงท้ังหมด (2) สรุปขอเท็จจริงท้ังหมด (3) ผลการ                                                                                      

พิจารณาและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรม 

การ ป.ป.ช. (4) ถอยคําพยานบุคคลท่ีใหตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ

อนุกรรมการ ป.ป.ช. (5) คําส่ังและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. และ (6) เอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับสํานวนเร� องน้ี 

ตอมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคมฯ 

ไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดีทั้งหมด

แตสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิไดดําเนินการ โดยมีหนังสือ

แจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไมอนุญาตใหเปดเผยสํานวน

การไตสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

เพ� อขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) และขอ

ใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูถูกฟองคดีที่ 2) เปดเผยสํานวนการ

ไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว

คดีนี้ผูถูกฟองคดีทั้งสองโตแยงวา การไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยว

กับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง เปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 

ในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลปกครอง อีกทั้งสํานวนการไตสวนเปนขอเท็จจริงที่ไดมาเน� องจาก

การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งการเปดเผยอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยว 

ของ และเพ� อคุมครองพยานบุคคลมิใหไดรับผลกระทบจากการใหถอยคําอัน

เปนประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ฟงดูมีเหตุผลท่ีน�าคิด ... เร� องน้ีบทสรุปจะเปนอยางไร มาตามกันตอครับ ... 

คดีมีประเด็นที่ศาลตองพิจารณาตามขอโตแยงของผูถูกฟองคดีทั้ง

สองใน 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟองน้ีไวพิจารณาหรือไม? 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. และ รายการท่ี 5 คําส่ังและ

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว เปนขอมูลขาวสาร

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามปกติ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงได 

พิจารณาคดีเสร็จส้ินแลว และเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูถูก

กลาวหาจึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงและมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารน้ันเพ� อ

ใชปกปองสวนไดเสียของตน ประกอบกับ การเปดเผย ขอมูลขาวสารดังกลาวแกผู

ฟองคดี จะแสดงใหเห็นถึงความถูกตองและโปรงใสในกระบวนการพิจารณา ท้ัง 

การเปดเผยมิไดทําใหการบังคับใชกฎหมายเส� อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค ตามขอยกเวนในมาตรา 15 วรรคหน่ึง (2) แตอยางใด

อยางไรก็ตาม หากการเปดเผยขอความใดในสํานวนจะสงผลกระทบ

ตอสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดโดยไมสมควร ผูถูกฟองคดีท้ังสองอาจ ใชดุล 

พินิจปกปดช� อหรือขอความ นั้นได แตการปกปดขอความตองกระทําเทาที่

จําเปนและไมกระทบกระเทือนถึงเนื้อความของขอมูลขาวสารนั้น

สําหรับขอมูลขาวสาร รายการที่ 4 คือ ถอยคําพยานบุคคล ที่ใหตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.นั้น เห็นวา การเปด

เผยถอยคําที่ใหไว ในชั้นสอบสวนยอมทําใหพยานบุคคลเกิดความไมมั่นใจ

ในเร� องความปลอดภัยของสิทธิเสรีภาพ และไมกลาใหถอยคําเปนพยาน เน� อง 

จากระหวางการไตสวนขอเท็จจริง ผูกลาวหาและพยานบุคคลหลายรายได

ถูกฟองดําเนินคดีตอศาลสืบเน� องจากการใหถอยคําดังกลาว และโดยที่การ

เปดเผยขอมูลขาวสารในสวนนี้ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของผูถูกฟองคดีท้ังสอง การ

เปดเผยถอยคําพยานบุคคลจึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย

ของพยานผูมาใหถอยคําได อันเปนขอมูลขาวสารที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง ไม

อาจเปดเผยได ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ใชดุลพินิจ ไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับถอยคําพยานบุคคลในรายการที่ 4 จึงรับฟงได

สวนขอมูลขาวสาร รายการท่ี 6 ท่ีผูฟองคดีรองขอใหเปดเผย หมายถึง

เอกสารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ี 1-5 น้ัน เห็นวา เปนขอมูลขาวสารท่ีไมอาจ

ทราบไดวามีรายการใดบาง ศาลจึงไมจําเปนตองวินิจฉัยให

ประเด็นที่สาม การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ใหแกผูฟองคดีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ถือเปนการละเลยตอหนาท่ีหรือไม?

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เม� อคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีที่ 2 เปดเผยสํานวนการ

ไตสวนขอเท็จจริงพรอมทั้งใหสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองแกผูฟองคดี ผูถูก

ฟองคดีทั้งสองจึงตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยดังกลาวเฉพาะใน

สวนที่สามารถเปดเผยได ซึ่งไดแก เอกสารรายการที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 

5 การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารในรายการดังกลาว จึงยังถือไดวา

เปนการ ละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ

พิพากษาให ผูถูกฟองคดีทั้งสองเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดี

เฉพาะรายการที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 โดยอาจใชดุลพินิจปกปดช� อบุคคลและ

ขอความที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล (คําพิพากษาศาลปกครองสูง 

สุดที่ อ. 848/2563)

บทสรุปและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการจากคดีดังกลาว

1.การใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.น้ัน มีท้ังลักษณะเปนการใช

อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนการ ใชอํานาจโดยตรง

ตามรัฐธรรมนูญ เชน การไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิด

ปกติ ซ่ึงไมอยูในอํานาจพิจารณาตรวจสอบของศาลปกครอง และ การใชอํานาจ                                                                                                      

ทางปกครอง เชน การเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารในความครอบ

ครองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซ่ึงคณะกรรม 

การ ป.ป.ช. ถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือ

เปนหน�วยงานของรัฐตามคํานิยามของกฎหมายดังกลาว อันเปนขอพิพาทท่ี

อยูในอํานาจพิจารณาตรวจสอบของศาลปกครอง

2.ขอมูลในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงและมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ถือเปนขอมูลขาวสารในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามปกติ ซ่ึงเม� อการ

พิจารณาไดเสร็จส้ินแลว และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการ จึงเปนขอมูลที่เปดเผยได แตหากการเปดเผยจะสงผลกระทบตอ

สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร ใหสามารถใชดุลพินิจปกปดช� อหรือขอความ

นั้นไดเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนถึงเนื้อความของขอมูลขาวสารนั้น

3.ขอมูลในสวนของถอยคําพยานบุคคลท่ีใหไวในช้ันสอบสวน ซ่ึงการเปด                  

เผยย่อมทําให้พยานบุคคลเกิดความไม่ม่ันใจในเร่ืองความปลอดภัยและอาจ                                                                                                                    

กอใหเกิดอันตรายตอพยานผูมาใหถอยคํา รวมท้ังกระทบตอประสิทธิ ภาพใน

การทํางานของเจาหนาท่ีตอไปได ถือเปนขอมูลท่ีเขาขอยกเวนไมจําตองเปดเผย

(ปรึกษาการฟองคดีปกครองไดที่สายดวนศาลปกครอง 1355).

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

“

‘คนไหนทําคนนั้นตองรับผิด’ 

ใชไดกับทุกกรณีหรือไม
2.จัดการงานนอกสั่ง 

3.ลาภมิควรได 

4.กฎหมายบัญญัติไว โดยเฉพาะ เชน หนี้คาอุปการะเลี้ยงดู หนี้

ตามประมวลรัษฎากร

5.ความรับผิดในลักษณะละเมิด ซึ่งความรับผิดในมูลหนี้ละเมิด

ตองอาศัยการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบุคคล ซึ่งกระทํา

ตอบุคคลอ� นโดยผิดกฎหมาย และเปนผลโดยตรงใหเขาไดรับความเสีย

หาย ผูกระทําเชนวานี้ตองรับผิด 

โดยในที่นี้จะขออธิบายเกี่ยวกับความรับผิดในมูลหนี้ละเมิดดังนี้ 

ละเมิด คือ การกระทําใดๆ ของบุคคลหรือการกระทําที่อยูใน

ความรับผิดชอบของบุคคล อันกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ� น อาจ

เปนการกระทําของตนเอง การกระทําของบุคคลอ� น หรือความเสียหายที่

เกิดจากทรัพยที่อยูในความครอบครองดูแล ผูไดรับความเสียหายนั้นชอบ

ที่จะไดรับการเยียวยา โดยการเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเรียกรอง

ใหผูละเมิดปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ ในลักษณะอ� นๆ แลวแตกรณี

หลักการกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคล

อ� น โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัย

ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทํา

ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ� อการนั้น”

การฟองรองคดีความในทางแพงเร� องละเมิดก็เพ� อใหผูเสียหายกลับ

คืนสูฐานะเดิมใหไดมากที่สุด

องคประกอบของการกระทําที่เปนละเมิด กลาวคือ

1.กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ

2.กระทําโดยผิดกฎหมาย

3.การกระทํากอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ� น

4.ความเสียหายเปนผลมาจากการกระทําดังกลาวนั้น

เม� อพิจารณาที่องคประกอบ 2 ดาน คือ ผูทําละเมิดกับการกระทํา

ที่เปนผลโดยตรงใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ� น บุคคลอาจตองรับผิด

ในลักษณะละเมิดได 3 ประการ กลาวคือ

การรับผิดจากที่ผูทําละเมิดกระทําหรือความรับผิดในทางละเมิด

ของตนเอง 

หลักคือ ใครกระทําความผิด ผูนั้นเทานั้นที่ตองรับผิด คนอ� นไม

เกี่ยว ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้

1.1 กรณีบุคคลทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 420 ซึ่งเปนความรับผิดในการทําละเมิดของตนเอง โดยตอง

รับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทน

1.2 กรณีนิติบุคคลรับผิดในการทําละเมิดของผูแทนนิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 76 ซ่ึงกฎหมายกําหนด

ใหนิติบุคคลนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูที่ ไดรับความ

เสียหายจากการกระทําตามหนาที่ของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจ

ทําการแทนนิติบุคคลนั้น

2.ความรับผิดในการกระทําของบุคคลอ� น

โดยปกติแลวถือหลัก ใครทํา คนนั้นรับ ดังนั้น เม� อความรับผิด

ในการละเมิดของบุคคลอ� นเปนขอยกเวน ตองมีกฎหมายบัญญัติไวให                                                                                

ตองรับผิดในการละเมิดของบุคคลอ� น และตองตีความบทบัญญัติอยาง

จํากัด โดยพิจารณาเหตุผลประกอบในการตีความบทบัญญัติดังกลาว 

เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่ต้องได้รับการเยียวยาและเป็นธรรมต่อผู้ที่

ตองรับผิดเพ� อการละเมิดของผูอ� นนั้น ไดแกกรณีดังตอไปนี้

2.1 กรณีนายจางรวมรับผิดในการทําละเมิดของลูกจาง ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 425 ที่บัญญัติวานายจาง

ตองรวมรับผิดกับลูกจาง ในผลแหงการละเมิด ซึ่งลูกจางไดกระทํา

ลงไปในทางการท่ีจางน้ัน โดยหากปรากฏวาลูกจางไดกระทําละเมิดใน                                                                                 

ทางการท่ีจางแลว นายจางตองรวมรับผิดเสมอ โดยกฎหมายไมไดเปด                                                                                           

ชองใหนายจางปฏิเสธความรับผิด แมนายจางจะไดใชความระมัดระวัง

ในการจางและควบคุมการทํางานของลูกจางดีแลวก็ตาม 

2.2 กรณีตัวการรวมรับผิดในการทําละเมิดของตัวแทน ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 427 โดยกฎหมายกําหนด

ใหนําบทบัญญัติในเร� องนายจางลูกจางมาใช โดยตัวการตองรวมรับ

ผิดกับตัวแทนในผลแหงละเมิดในกรณีที่การทําละเมิดนั้นอยูในขอบ

วัตถุประสงคแหงการเปนตัวแทนเทานั้น

2.3 กรณีความรับผิดของบิดา มารดา ผูอนุบาลรวมรับผิด

ในการทําละเมิดของผูเยาวหรือคนไรความสามารถตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 429 แตมีขอยกเวนไมตองรับผิด

หากสามารถพิสูจนวา ตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่

ซึ่งทํานั้นอยูแลว

2.4 กรณีความรับผิดของครู อาจารย นายจาง บุคคลอ� นผู

ดูแลบุคคลผูไรความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 430 ยกเวนพิสูจนใหไดวาบุคคลนั้นๆ ไดใชความระมัดระวัง

ตามสมควร

3.ทรัพยไปทําใหเกิดความเสียหาย (ความรับผิดโดยเครงครัด 

เชน สัตวหรือทรัพยสินที่อยูในความดูแลทําความเสียหายแกบุคคล

อ� น บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 433-437)

จึงเห็นไดวา เม� อความผิดเกิดขึ้น ไมวาจะเปนในทางแพง หรือ

ทางอาญา ในกรณีใดก็ตาม บุคคลผูกระทําหรือผูมีสวนเกี่ยวของ ก็จํา

ตองรับผิดในความผิดดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง.

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

เปนรัฐที่อยูทางใตและตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐ 

อเมริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 695,622 ตารางกิโลเมตร และมี

ประชากร 29 ลานคน เท็กซัสเปนรัฐที่ใหญเปนอันดับสอง

ทั้งพื้นที่ ในอดีตรัฐเท็กซัสเปนสวนหนึ่งของประเทศเม็กซิโก 

ตอมาเน� องจากความวุนวายทางการเมืองในประเทศเม็กซิโก  

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ค.ศ.1845 รัฐสภาสหรัฐผานกฎหมาย

ที่อนุญาตใหสหรัฐอเมริกาสามารถผนวกสาธารณรัฐเท็กซัส

เขาไปเปนรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได.

เท็กซัส

แ

อาทิตยอุทัย

สํานวนการไตสวน ป.ป.ช. เปดเผยไดหรือไม? เพียงใด?

นายปกครอง



ลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร  (กทม.) อย่างไม่เป็นทางการ 100% ผล

ปรากฏว่า อันดับ 1  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัคร

ในนามอิสระ ได้ 1,386,215 คะแนน ชนะแบบถล่ม

ทลาย

ส่วนผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ 20 ที่นั่ง พรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) 14 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 9 ที่นั่ง กลุ่มรักษ์

กรุงเทพ 3 ที่นั่ง พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) 2 ที่นั่ง และ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 2 ที่นั่ง

ขณะเดียวกัน ในฝั่ง ส.ก.เริ่มมีความเคลื่อนไหวชิง

เก้าอี้ประธานสภา กทม.แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของ พท.ที่

ได้ ส.ก.มากสุด 20 เก้าอี้ โดยแกนนำาพรรคและว่าที่ ส.ก.ได้

เร่ิมวางตัวบุคคลจะมาเป็นประธานสภา กทม.ทันที โดยเฉพาะ

สายฝั่งธนบุรีต้องการผลักดัน นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ  

เฮียล้าน ว่าที่ ส.ก.เขตจอมทอง ที่ย้ายมาจาก ปชป. และ

มีดีกรี เป็นอดีตประธาน

สภา กทม. หรือ นาย

นวรัตน์ อยู่บำารุง ว่าที่ ส.ก.                                        

เขตหนองแขม น้องชาย 

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง แกน   

นำาพรรคเพื่อไทย คนใดคน                                       

หน่ึงเป็นแคนดิเดตประธาน

สภา กทม. 

แต่ นางพวงเพ็ชร 

ชุนละเอียด หรือ เจ๊แจ๋น 

ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง 

ส.ก.จะผลักดัน นายวิรัตน์  

มีนชัยนันท์ ว่าที่ ส.ก.มีนบุรี 

น้องชายนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.เป็น

ประธานสภา กทม. ทำาให้ต้องเคลียร์กันภายในเพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาขึ้น

ด้าน นายนวรัตน์ กล่าวว่า “เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใน

พรรคจะพิจารณา ยังไม่เคยได้คุยกับพรรค แต่ว่าในบรรดา  

ส.ก.เพื่อไทยตอนนี้ทั้งหมด ยังไม่เคยเป็นประธานสภา กทม. 

และผมอาวุโสที่สุดเป็นมา 7 สมัยแล้ว ส่วนนายวิรัตน์กับ

นายสุทธิชัยเคยเป็นประธานสภา กทม.มาแล้ว เขาก็คงไม่

รังเกียจตนหรอก ก็คงเปิดทางให้”

ในส่วนของพรรค ก.ก.พอทราบข่าวก็เร่ิมเคลื่อนไหวเช่น

กัน โดยว่าท่ี ส.ก.ท่ีมีความอาวุโสบางคนพยายามรวบรวมเสียง

ของพรรค ก.ก.ท่ีมี 14 เสียง และพยายามประสานไปยังพรรค 

ปชป. 9 เสียง กลุ่มรักษ์กรุงเทพท่ีมี 3 เสียง พรรค พปชร. 2 

เสียง พรรค ทสท. 2 เสียง หากรวมกันได้จะมีท้ังส้ิน 30 เสียง

ทันที และทำาการโดดเด่ียวพรรค พท.เพื่อดันคนของกลุ่มตัว

เองเข้าไปน่ังท้ังในประธานและรองประธานสภา กทม.

ขณะที่ พท.พยายามแก้เกม โดยประสานไปยังกลุ่ม 

ส.ก.พรรคต่างๆ เพื่อรวบรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน 

โดยเชื่อว่า ส.ก.ไม่ว่าจะมาจากพรรคหรือกลุ่มการเมืองใด

พร้อมเป็นตัวแปรได้ทั้งสิ้น เนื่องจาก ส.ก.หลายคนมีความ

สนิทสนมคุ้นเคยกัน ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงเหมือนในสภา

ผู้แทนราษฎร ที่มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างขั้วฝ่าย

ค้านกับฝ่ายรัฐบาล

ต้องจับตาหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็น

ทางการ เกมชิงเก้าอี้ประธานสภา กทม.จะระอุอีกครั้ง.

รัฐไทได้สำาเร็จ ชังชาติก็หลอกลวงคนทะเยอทะยานว่ากำาพืด

ของเราไม่ดีเท่ากำาพืดเศษฝร่ัง ดังน้ันจึงต้องเปล่ียนแปลงสรรพ 

นาม เปลี่ยนรอยยิ้มเป็น “มึงหน้าแบ้ว หรือ แมวหน้าบึ้ง” 

เปลี่ยนข้าวเป็นครัวซองต์ ทั้งนี้ก็เพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทที่

มีประมุขชังชาติเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เมื่อเป้าหมายของทรราช

และชังชาติเหมือนกัน

ดังนั้น จึงมีอุดมการณ์ร่วมกันก็คือ “ทำาลายล้างระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข” ถ้าสำาเร็จก็ต้องมีการแย่งชิงอำานาจในการปราบดา

ของทรราชและประมุขชังชาติ

ดังนั้น ถ้ารัฐบาลลุงตู่เป็นระบอบเผด็จการ ฝ่ายแค้นก็

ต้องเป็นระบอบทรราชชาติชั่ว.

นายกิมเอ๋ง

 

ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่า การปลุกกระแสชังชาติ

มีมานานหลายปี จากท่ีคิดว่าไม่มีอะไร ขณะน้ีในหมู่คนรุ่นใหม่                  

บางกลุ่มมีความคิดชังชาติชนิดท่ีว่า ประเทศไทยภายใต้รัฐบาล

ปัจจุบันไม่มีอะไรดีเลย ทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมด 

แต่อีกมุมหนึ่งของคนกลุ่มนี้ หลังจากด่าประเทศในโซ

เชียลเสร็จ ก็นัดกันไปเที่ยวห้าง เดินช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

เข้าร้านกาแฟหรูๆ นั่งรถไฟฟ้า ขี่รถเก๋ง เล่นโซเชียลมีอิสระ

เสรีภาพเต็มที่ ด่ารัฐบาลได้ ๒๔ ชั่วโมง ถ้าประเทศไทยเลว

ร้ายทุกอย่างจริง ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้หรอกครับ. 

นายกฯ อุ๊งอิ๊ง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

พรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊ง บุตรสาวนายทักษิณ มา 

๒ ครั้งแล้ว ครั้งแรกในตำาแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการ

มีส่วนร่วมและนวัตกรรม มาต่อครั้งที่สอง ในฐานะหัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย คาดว่าจะมีครั้งที่ ๓ ในเร็ววันนี้คือ  แคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย และผมเชื่อว่า พรรค

เพื่อไทยจะเสนอแค่รายชื่อเดียวเท่านั้น จะไม่มีรายชื่ออื่นๆ                                                                            

มาแข่งแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นหมอชลน่าน หรือคนอื่นๆ เพราะนี่

คือแผนการที่นายทักษิณวางไว้ ให้อำานาจตกอยู่กับครอบครัว

ชินวัตรเท่านั้น จะไม่แบ่งปันให้ผู้อื่น 

5บทความ

วงนี้ต้องอยู่ให้เป็น

ต้องเอ็นดู “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” เป็นพิเศษหน่อยครับ 

ตดก็บอกว่าหอมไว้ก่อน 

ไม่ได้ชวนทะเลาะ หรือหลอกด่า อะไรหรอกครับ 

แต่เมื่อ  “ชัชชาติ” ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว 

ก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะเต็มตัวอีกครั้ง การวิพากษ์วิจารณ์ การติชม 

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ “ชัชชาติ” น่าจะรู้ดี และรับได้ ในฐานะ

ตัวแทนประชาชน ๑.๓๘ ล้านเสียง 

ความเห็นต่างทางการเมืองเกิดมาจากหลายสาเหตุ ดีหน่อยก็

เพราะรับรู้เรื่องราวมาไม่เหมือนกัน ทำาให้มีมุมมองที่แตกต่างออกไป 

ที่เลวร้ายสุดเพราะกูไม่ชอบมึง!

อย่างหลังถือว่ามีเยอะพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งมันไม่ควรเป็น

เช่นนั้น 

มาเข้าเรื่องกันครับ... 

ต่อจากนี้ ไปประเด็นสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว อาจสร้าง

วีรบุรุษให้คนกรุง หรือไม่ก็มีแค่ โมฆบุรุษ บุคคลผู้ว่างเปล่า ไร้แก่น

สาร ไม่ก่อประโยชน์ทั้งส่วนตนแลส่วนรวม 

ด้วยความสัตย์จริงตอนนี้เชียร์ “ชัชชาติ” ครับ 

เพราะอยากเห็นคนกรุงได้ ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน

ราคาถูก ถ้า “ชัชชาติ” ทำาสำาเร็จ ต้องดันก้นขึ้นรถแห่ ฉลองรอบกรุง 

๗ วัน ๗ คืน แน่นอน 

แต่การไปถึงจุดน้ันได้ เมื่อลงมือปฏิบัติ มันไม่ได้ง่ายเหมือนพูด 

ก่อนไปถึงปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว อยากให้ย้อนอดีตกลับ

ไปดู การนำาประเด็นสร้างรถไฟฟ้า และค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคาถูก

มาเป็นนโยบายหาเสียงกันหน่อย 

พรรคไทยรักไทย ความหวังใหม่ของคนไทยท้ังชาติในขณะน้ัน 

ใช้นโยบายสร้างรถไฟฟ้า ๑๐ สายในการหาเสียงเลือกตั้งทั้ง ๒ ครั้ง 

“ทักษิณ ชินวัตร” ทำาให้คนกรุงยิ้มได้จริงหรือไม่ 

สาวก “ทักษิณ” บอกว่า ก็นี่ไง ปี ๒๕๔๗ “ทักษิณ” เปิดให้

บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน หัวลำาโพง-สถานีบางซื่อ ที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้ ไง 

นั่นแหละผลงานทักษิณ

แถมปี ๒๕๔๗ “ทักษิณ” ยังประกาศจะสร้างรถไฟฟ้าอีก ๗ 

สาย ระยะทางรวม ๒๙๑ กิโลเมตร วงเงินร่วมๆ ๕ แสนล้านบาท

นี่ไงผู้นำามีวิสัยทัศน์ ถ้าไม่ถูกรัฐประหารในปี ๒๕๔๙ เสียก่อน 

วันนี้กรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าครบทุกสีแล้ว 

ครับ...ถึงได้บอกว่ามุมมองอยู่ท่ีการรับรู้เรื่องราวท่ีไม่เหมือนกัน 

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า 

เจ้ารถไฟฟ้าใต้ดินเฟสแรกที่เลื้อยเป็นไส้เดือนนี่ เริ่มต้นสร้าง

รถไฟฟ้าของแสลง

ในปี ๒๕๔๒ 

สมัยที่นายกรัฐมนตรีชื่อ “ชวน หลีกภัย” 

มาเสร็จยุคที่ “ทักษิณ” เป็นนายกฯ 

ที่จริงการที่สาวก “ทักษิณ” ตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจนะครับ ถ้า

ไม่มีรัฐประหาร รถไฟฟ้าครบทุกสีแล้ว

แต่มองอีกมุมในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ๕ ปีกับ ๒๒๒ วัน หา

เสียงรถไฟฟ้า ๑๐ สายในการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง ต่อให้มีรัฐประหาร ยุค 

“ทักษิณ” ควรจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มสัก ๓-๔ สาย 

คุยโม้ โอ้อวดว่ารัฐบาลหาเงินเก่ง มีเป็นถุงเป็นถังไม่ใช่หรือ 

เทียบกับรัฐบาลเผด็จการห่วยๆ แบบรัฐบาลประยุทธ์ ใช้เวลาใกล้

เคียงกันผลออกมาเป็นไงครับ

การนำาโครงการในกระดาษมาเคลมว่าเป็นผลงานด้วยน้ัน หากจะ

ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลอื่นๆ ขอบอกว่ารัฐบาลทักษิณ สู้ไม่ได้หรอกครับ 

จะมีสักก่ีคนท่ีรู้หรือจำาได้ว่า เมื่อปี ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีในขณะ                                                                                            

นั้นมอบหมายให้ สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไป                                                                                                

ดำาเนินการออกแบบเส้นทางระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ กรุงเทพมหา 

นคร และพื้นที่ต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนแม่บท

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ความล้มเหลวของโครงการโฮปเวลล์และโครงการรถไฟฟ้า

ลาวาลินเป็นบทเรียน ซึ่งจากการพิจารณาและคาดการณ์การเติบโตของ

เมืองในระยะสั้น สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้

พิจารณาและแบ่งการดำาเนินการออกเป็นสามระยะ คือ

“ระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๔)” เป็นระยะของการปรับตัว

พัฒนา เพื่อการขนส่งภายในเมืองทั้งระบบ

“ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)” เป็นระยะของการพัฒนาใหม่

ที่ยั่งยืน เพื่อเปิดให้บริการเป็นเส้นรอบวง กระจายผู้ โดยสารในเมือง

อย่างทั่วถึง

“ระยะที่ ๓ (หลังปี พ.ศ.๒๕๖๔)” เป็นการพัฒนาระยะยาว เปิด

เส้นทางสู่ย่านชานเมือง และรองรับผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ในเมือง

นั่นคือแผนแม่บท โดยคณะรัฐมนตรี ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อ “ชวน 

หลีกภัย”

มาเรื่องรถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสาย หลายพรรคการเมืองนำามา

หาเสียง ผ่านไปกว่า ๑๐ ปีแล้ว ๒๐ บาทอย่างเก่งไปได้แค่ ๒ สถานี ที่

เหลือเดินเอา 

การหาเสียงเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไปขึ้นรถไฟฟ้า

บีทีเอส จากสถานีอารีย์ลงสถานีอโศก ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที ไป

ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม

แล้วแถลงข่าวว่า 

“นโยบายรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที ๒๐ บาทตลอดสาย มีความจำาเป็น

ที่จะต้องเร่งดำาเนินการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจร เพราะปัจจุบัน

มีรถจำานวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะ และนโยบายนี้เริ่มทำามา

ตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวชแล้ว ทั้งหมดนี้เราจะเร่งทำาให้เสร็จ

โดยเร็ว”

รัฐมนตรีคมนาคมยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์มีอยู่ ๓ คนครับ 

พลอากาศเอก สุกำาพล สุวรรณทัต

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

จบด้วย ๒๐ บาทได้ ๒ สถานีเหมือนเดิม ไม่มีอะไรขยับ  ทั้งๆ ที่

ตอนหาเสียงไปบอกชาวบ้านว่าจะเร่งทำาให้เสร็จโดยเร็ว 

วันนั้นคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องให้คำาตอบได้ระดับเทพมากครับ 

พล.อ.อ.สุกำาพล สุวรรณทัต ไม่รู้เรื่องรถไฟฟ้ามากหรอกครับ อาจ

เคยขึ้นไม่กี่ครั้งด้วยซ้ำา แต่คีย์แมนขณะนั้นคือ ประภัสร์ จงสงวน มี

ตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.คมนาคม บอกว่า

“...เรื่องการเก็บค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายนั้น เป็นนโยบาย

ของผม ต้องการผลักดันโครงการเกิดขึ้นได้ก่อนที่การก่อสร้างโครงข่าย

จะครบทั้ง ๑๐ สาย แต่ก็ต้องไปดูว่าทำาได้หรือไม่ หากทำาไม่ได้ก็ไม่ผิด

สัญญาที่ได้หาเสียงไว้ เพราะตอนหาเสียงบอกไว้ว่าจะเก็บ ๒๐ บาทเมื่อ

สร้างรถไฟฟ้าครบ ๑๐ สายทางแล้ว...”

สรุปคืออะไรครับ ตอนหาเสียงลืมคิดเรื่องนี้ ไปหรือไร 

มันเข้าข่ายต้มประชาชนหรือเปล่า ใครรู้ช่วยตอบที 

หลังจากนั้น “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เข้ามารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็ไป

เล่นเรื่องใหม่แล้วครับใหญ่กว่าเดิมมาก

รถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสายถูกกองทิ้่งไว้ หันมาเสนอ อภิมหา

โปรเจกต์ ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งรถไฟความเร็วสูง มูลค่า  

๒ ล้านล้าน 

ตามให้ทันนะครับ จาก ๒๐ บาทตลอดสาย ไป ๒ ล้านล้าน 

กองเชียร์ “ชัชชาติ” ตบเข่าฉาด ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ล้มเสีย

ก่อน ตอนนี้ ได้นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ต้องอายลาวแล้ว 

ถ้าไม่มีรัฐประหารผลงาน “ชัชชาติ” เพียบ 

ก็น่าเสียดายจริงๆ ครับ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พรรคเพื่อไทย ไม่น่า

รวมหัวกันเสนอร่างกฎหมายนิรโทษโกงให้ทักษิณเลย 

ถ้าวันนั้น “ชัชชาติ” ช่วยค้านไว้ ป่านนี้คงได้นั่งรถไฟความเร็ว

สูงไปกินข้าวเที่ยงที่เชียงใหม่แล้วกลับมานอนที่กรุงเทพฯ กันแล้ว 

น่าเสียดายจริงๆ

ครับ...มาถึง สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย  เห็นมี

คนไปจับคู่ “ชัชชาติ” ชนกับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ดูให้ดีๆ นะครับ ๒ 

คนนี้อาจคิดไปในทิศทางเดียวกันก็ได้ อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า ต้อง “ชัช

ชาติ” เท่านั้นถึงจะถูกต้อง 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหา สมัยรัฐบาลทักษิณ มีผู้ว่าฯ กทม.

ชื่อ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ขอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินลงทุน ส่วน

ต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ ระยะทาง 

๒.๒ กิโลเมตร 

งานโยธาเสร็จมานานแล้ว แต่เปิดให้บริการไมได้ เพราะไม่มี

ราง ไม่มีสถานี และไม่มีระบบอาณัติสัญญาณ 

แต่รัฐบาลไม่ยอม ไล่บ้ีเอากับเอกชนจะซ้ือสัมปทานกลับมาเป็น

ของรัฐ

ดึงกันไปดึงกันมา สุดท้าย กทม. ตัดสินใจควักเงินลงทุนเอง 

คนที่เดินทางข้ามฝั่ง กทม.-ฝั่งธนฯ ได้นั่งรถไฟฟ้าสมใจ 

มาที่ส่วนต่อขยาย ขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ ฮึ่มๆ กันในรัฐ 

บาลลุงตู่ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยว

กับการขอขยายสัญญาสัมปทาน ออกไปอีก  ๓๐ ปี

ทางภูมิใจไทยเขาคัดค้าน ตบเท้ากันไม่เข้าประชุม ครม.มา

หลายรอบแล้ว 

ฉะนั้นเมื่อ “ชัชชาติ” ไม่อยากต่อสัญญา ก็มี “ศักดิ์สยาม”  นี่

แหละเป็นแนวร่วม 

ลำาพังผู้ว่าฯ กทม.ทำาอะไรไม่ได้หรอกครับ ส่วนรัฐบาลเขาก็ยัง

เถียงกันไม่จบ 

เรื่องเงินๆ ทองๆ คุยกันให้ชัดเจนนะครับ ไม่งั้นพลาดขึ้นมา

มีชื่อติดชาร์ต...

ผู้สร้างตำานานค่าโง่รอบใหม่.

นฬกปานชาดก

นางยักษ์เฝ้ากอบัวบ้าบิ่น

ผู้ลงบ่อถูกกินเป็นอาหาร

หัวหน้าลิงขัดคอบริวาร

อย่าได้ลงลำาธารจะเสียที

อยู่ข้างบ่อใช้ไม้อ้อดูดน้ำา

ยักษ์จะทำาเราได้อย่างไรนี่

ลิงทั้งฝูงดูดน้ำาบ่อต่อชีวี

ยักษ์แหวกกอบัวหนีฉะนี้เอย

ระบอบเผด็จการ vs. ระบอบชังชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ปีก่อนโน้นฝ่ายแค้นออกตัวเรื่องไวรัสโควิด-๑๙ ช้ายิ่ง

กว่ารัฐบาลมาก เพราะทำาแต่เรื่องถล่มรัฐบาลมาตลอด เมื่อ

เกิดปรากฏการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลนก็ยังไม่ออกตัว 

เพิ่งจะมาออกตัวเมื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ “ถกปัญหาการ

แพร่ระบาด” ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ของอำานาจบริหาร โดยเฉพาะ

เมื่อสถานการณ์รุนแรงมาก จำาเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

แก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้  แต่ฝ่ายแค้นก็ยังหวังแต่จะ                                                                                      

หาเรื่องตำาหนิรัฐบาลมากกว่า  เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตอบ

สนองต่อเสียงของฝ่ายแค้นที่ต้องการเปิดประชุมสภาสมัย

วิสามัญ ทำาให้ฝ่ายแค้นไม่มีช่องทางสำาหรับสร้างความนิยมให้

ประชาชนที่นิยมชมชอบฝ่ายแค้น

ดังนั้น ส.ส.พรรคเผาไทยจึงทำาการโพสต์ข้อความหวัง

สร้างคะแนนนิยม ด้วยการระบุว่าฝ่ายแค้นโดนระบอบเผด็จ 

การกลั่นแกล้งทุกวิถีทาง ตั้งแต่ยุบพรรค ถอดถอนสิทธิ์ ฯ 

แต่ก็ยังตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  ซึ่งผมขอวิเคราะห์ความเห็นของ 

ส.ส.เผาไทยคนนี้ดังนี้ 

๑.ถ้าต้ังฉายารัฐบาลเรือเหล็กว่า “ระบอบเผด็จการ” ก็ต้อง

ถามกลับว่าแล้วจะต้ังฉายาให้ “ระบอบทรราช+ระบอบชังชาติ” 

ว่าอย่างไร ซ่ึงผมเสนอให้ใช้ชื่อ “ระบอบทรราชชาติช่ัว” เพราะ

พฤติกรรมของพรรคเผาไทยท่ีกระทำากิจกรรมการเมืองแบบ 

“ทรราชคิด เผาไทยทำา” มิใช่เป็นการกระทำาของเผด็จการหรือ

และดูเหมือนว่าเผาไทยแก้เกมหลังจากผ่านไปนาน เปล่ียน

สโลแกนเป็น “ประชาชนคิด เผาไทยทำา” ซึ่งก็เป็นเพียงการ

เบี่ยงเบนเท่านั้น เพราะเป้าหมายที่แท้จริงก็ยังเป็น ทรราชคิด 

เผาไทยทำา เพราะทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องไปรับ

ออร์เดอร์จากเมือง “ดูดอก” ทั้งสิ้น

๒.ยุบพรรค, ถอดถอนสิทธิ์ เป็นการกระทำาขององค์กร 

อื่นๆ ที่ ส.ส.เผาไทยอาจจะโต้แย้งว่า ก็เมื่อรัฐธรรมนูญเป็น                                                                  

รัฐธรรมนูญของระบอบเผด็จการ ดังนั้นก็ต้องทำาตามบทบัญ 

ญัติของเผด็จการ ซึ่งผมก็ต้องขอโต้แย้งว่า ก็เมื่อประชาชน

ส่วนใหญ่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ แล้วจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรม 

นูญเผด็จการได้อย่างไร

๓.ระบอบชังชาติที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมีที่มาเหมือนกันกับ                                                                         

ระบอบทรราช ที่ต้องการล้มล้างการปกครองระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะทรราชไม่

ต้องการจนอย่างพอเพียง และชังชาติมีความทะเยอทะยาน

สูงสุดที่จะครอบครองประเทศ ทรราชหลอกคนจนที่อยากรวย

ให้เลือกตนเพื่อที่ตนจะได้มีอำานาจสูงสุด จนสามารถสถาปนา

ตัวเต็งประธานสภา กทม.

ผมรู้สึกสังเวชใจทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าตนเอง

เป็นฝ่ายประชาธิปไตย การอ้างแบบนี้อันตรายมาก เพราะ

เป็นความเข้าใจผิดจนเคยชิน คิดว่าประชาธิปไตยคือทำาตาม

คำาสั่งนายใหญ่ ถึงผมจะไม่ศรัทธาพรรคเพื่อไทยก็จริง แต่มิได้

รังเกียจ ฉะนั้นอยากเสนอว่า ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยจะต้อง

เป็นเอกราชจากนายทักษิณ ไม่แน่ใจอนาคตหากมีผู้สมัคร ส.ส.                                                                           

สุพรรณเป็นคนดีมาจากพรรคเพื่อไทย ผมก็อาจเปลี่ยนใจ

เลือกพรรคเพื่อไทยก็ได้นะครับ. 

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

ขอแสดงความนับถือในสปิริตของคุณเลือดสุพรรณครับ 

ที่มองการเมืองในแง่ข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์ ซึ่งจะนำาไปสู่

ความเกลียดชังอย่างไร้เหตุล  

ผมเห็นด้วยครับว่า พรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย

จริงจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเฉพาะ

นายทุนเจ้าของพรรค จะสังเกตเห็นว่า ทักษิณไว้ใจเฉพาะคน 

ในครอบครัวเท่าน้ัน เราจึงเห็นสมชาย วงศ์สวัสด์ิ, ย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร เป็นนายกฯ ท่ีไร้คุณภาพ อนาคตอาจเป็น อุ๊งอ๊ิง อีกคน

ตามแผนท่ีวางไว้ หากนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยสามารถ                                                                         

สลัดทักษิณพ้น หรือก้าวข้ามตระกูลชินวัตรได้ ก็เป็นอีกพรรค 

การเมืองท่ีสามารถเก็บไว้เป็นตัวเลือกได้ครับ.    

   

อึมครึม

 * ฝนท่าจะมา

ท้องฟ้าอึมครึม

อากาศเซื่องซึม

สะลึมสะลือมัวซัว

 * เหลียวมองหน้าต่าง

อ้างว้างสลัว

ฟากฟ้ามืดมัว

เห็นตัวตนนนทรี

 * ดอกโรยหมดแล้ว

เหลืองแพร้วหมดสี

ม่วงเข้มแทนที่

ชีวีไม้ทึบทึม

 * ได้ยินฟ้าร้อง

ก้องไกลเสียงขรึม

บรรยากาศอึมครึม

สะลึมสะลือเขียนกลอนฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

นวรัตน์ อยู่บำ�รุง

ช่

ผ



ลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่อง

เท่ียว โดยมีการปรับมาตรการสำาหรับการเดินทางเข้า

ประเทศโดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR สำาหรับผู้ที่ฉีด

วัคซีนครบตามเกณฑ์ต้ังแต่ 1 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ขณะเดียว                                                                         

กันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีแนวทางเตรียมเสนอท่ีประชุมศูนย์                                                                             

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศ 

เร่ิม 1 มิถุนายน 2565 เพื่ออำานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว

มากย่ิงข้ึน แต่ยังคงต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass อยู่  

แน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลดีทำาให้เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง ขณะที่รัฐบาลก็มั่นใจว่านโยบายการฟื้นฟู

เศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว โดยการขับ

เคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่อง 

เท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย เช่น โครงการเราเท่ียวด้วยกัน                                                                                

รวมถึงการเน้นย้ำาให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 

อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะส่งเสริมให้ปี 2565 นี้เกิดรายได้แก่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมได้ ไม่น้อยกว่า 

1.3-1.8 ล้านล้านบาท 

ขณะท่ีนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม กล่าวว่า จากการผ่อนคลายการตรวจ RT-PCR และ

ยกเลิกกักตัวของผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศต้ังแต่เมื่อวันท่ี 1 พ.ค.

2565 พบว่าทำาให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเพ่ิมข้ึนจาก 

8,000 คน/วัน คนเป็น 20,000 คน/วัน ส่วนท่ีจะมีการยกเลิก

ระบบ Thailand Pass โดยคาดว่าจะเร่ิมต้ังแต่ 1 มิ.ย.2565 น้ัน 

ก็เชื่อว่าจะทำาให้จำานวนนักท่องเท่ียวเดินทางเพ่ิมมากข้ึน    

โดยคาดการณ์ว่า นับจากวันท่ี 1 พ.ค.-31 ธ.ค.2565 จะ

มีการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศประมาณ 22 ล้านคน 

หรือประมาณ 50% ของปริมาณผู้โดยสารในปี 2562 ก่อนเกิด

การระบาดของโควิด-19 ซ่ึงในความคิดของตนเห็นว่าปริมาณ

ผู้โดยสารจะมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เพราะระบบสาธารณสุข

ของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก ประกอบกับจำานวน

การติดเช้ือและเสียชีวิตจากโควิดของไทยลดลง  

ส่วนการรองรับมาตรการเปิดประเทศ กระทรวงคมนาคม

ม่ันใจว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ซ่ึงบริหาร 6 สนามบินนานาชาติ ได้

เตรียมความพร้อมรองรับอยู่แล้ว โดยส่ิงท่ีต้องดำาเนินการเพ่ิม

เติมคือ การเตรียมความพร้อมของระบบบริการเชื่อมต่อการเดิน

ทางหลังออกจากสนามบินไป เช่น รถขนส่งสาธารณะ รถรับจ้าง

ต่างๆ การบริการของโรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร และซัพพลายเชน

ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

เกินไป เพื่อดึงดูดนักเดินทาง นักท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศไทย  

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่า ใน

ช่วงเดือนมกราคม-22 พฤษภาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้าไทยแล้ว 1,016,103 ล้านคน มีจำานวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

จำานวน 497,693 คน ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาส

แรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 สูง

กว่า 2,368% และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1,424% 

นอกจากนี้รัฐบาลได้คาดการณ์ว่าจากการประกาศ

นโยบาย “ปีส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 2565-2566” หรือ Visit 

Thailand Year 2022-2023 ซึ่งในช่วงไตรมาส 2-3 นี้ รัฐบาล

จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณภาพจากทั่วโลกเข้า

ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อเดือน ในขณะที่

ไตรมาส 4 จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไม่น้อยกว่าเดือนละ 

1,000,000 คน คาดว่าสิ้นปี 2565 นี้จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อย

กว่า 5,000,000 คน 

ก็ต้องติดตามกันว่าหลังจากสิ้นปี 2565 ไปแล้ว ตัวเลข

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไร สร้าง

เม็ดเงินเข้ามาเป็นจำานวนมากน้อยแค่ไหน หลังจากรัฐบาล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเดินหน้าเพื่อให้วิกฤตต่างๆ 

หลังโควิด-19 คลี่คลายลง เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศกลับ

มาเติบโตอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาเป็น

เวลาเกือบ 3 ปี ทำาให้อุตสาหกรรมและธุรกิจมากมายล้มหาย

ไปพอสมควร นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำาให้เศรษฐกิจกลับ

มาฟื้นตัวอีกครั้ง.

     

อเดียดีๆ ของนาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวย

การ อพท. องค์กรที่ชื่อเต็มสุดแสนจะยาวคือ องค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) จุดพลังความคิด หล่อหลอม

วัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์ชุดเครื่องแบบปฏิบัติ

การของหน่วยงาน พร้อมรณรงค์

ให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส ่  เป็นอีก

หนึ่งแนวทางสร้างภาพลักษณ์

ความน่าเชื่อถือ น่าจดจำาให้กับ

องค์กร ด้วยจุดเด่นเป็นหน่วยงาน

ประสานสิบทิศ เพื่อบริหารการ

พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย งาน

นี้ทำาเอาสาวๆ หนุ่มๆ ในองค์กร

ออกแนวเฟี้ยวฟ้าว ตบเท้าแต่ง

ชุดยูนิฟอร์มอันทรงเกียรติสมกับ

ความภาคภูมิใจกันทุกวันจันทร์ จากนี้ ไปไม่ใส่สีตามวันแล้ว

นะคะ ประเดิมวันแรกทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจัด

เต็ม ดีเดย์ไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะ.  
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ยูนิฟอร์มใหม่

เศรษฐกิจ

ไ

ห  

กัลยา ยืนยง

นาวาอากาศเอกอธิคุณ                         

คงมี

ธุรกิจตั้งใหม่เม.ย.แผ่ว!
‘พาณิชย์’ลุ้นเปิดประเทศช่วยหนุนโรงแรมฟื้น
ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” เปิดยอดขอจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่เดือน 

เม.ย.65 ลดลง 25% แจงติดวันหยุดเทศกาลยาว ชูธุรกิจภัตตาคาร-

ร้านอาหารฟื้นตัวต่อเนื่อง อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หวั่น

ผู้ประกอบการแตะเบรกลงทุนหลังเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่สุด

นายจิตรกร ว่องเขตกร 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย.

2565 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจด                               

ทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนบริษัท 

ใหม่ทั่วประเทศ 5,376 ราย ลด                                    

ลง 25% จากเดือนก่อนหน้า และ                                 

ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันปี                                   

ก่อน ซึ่งถือเป็นปกติของทุกปีที่

การจดตั้งใหม่ในเดือน เม.ย.จะมี

จำานวนน้อยที่สุดในรอบปี เนื่อง                                                   

จากวันทำาการน้อยกว่าเดือน

อื่นๆ จากช่วงวันหยุดเทศกาลของ

ไทย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 

171,105.77 ล้านบาท และประ                                                

เภทธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3                                             

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง                                                  

อาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริม 

ทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้าน

อาหาร ที่กลับมาติดอันดับ 3 ต่อ                                                  

เนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน 

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การ                                                 

ท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบ

จิตรกร ว่องเขตกร

เอ็กโกโวQ1โกยกำาไรทะลัก  

IRPCเพิ่มเป้าพลาสติกพิเศษ 

เปลี่ยนชื่อ • บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำากัด 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พลาสติกก่อสร้าง” เพื่อสะท้อนตราสินค้า                                                                                                                      

ผ่านชื่อบริษัทให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำาแบรนด์นาโนฯ พร้อมเดินเกมรุกเจาะกลุ่มเซ็กเมนต์ผู้พัฒนาโครง 

การอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มที่  4 เดือนแรกปี 2565 (มกราคม-เมษายน 2565) ทำารายได้รวม 435 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยตั้งเป้าหมายยอดขายรวม 

1,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2565.

ไทยโพสต์ • นายเทพรัตน์ เทพ

พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ผล

การดำาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 

2565 เอ็กโก กรุ๊ป มีกำาไรจากการ

ดำาเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจาก                               

อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอ                     

การตัดบัญชี การด้อยค่าของสิน  

ทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทาง                 

การเงิน และการรับรู้รายได้แบบ

สัญญาเช่า) 4,511 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน                                

2,423 ล้านบาท หรือคิดเป็น 116% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ                                        

ปีก่อน ในขณะที่มีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี                                               

4,115 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,530 ล้าน                                                                          

บาท หรือคิดเป็น 603% เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียว กันของปีก่อน  

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ 

IRPC เปิดเผยว่า IRPC วางเป้า

หมายจะเพิ่มสัดส่วนการขายเม็ด

พลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty) 

จาก 24% ในปี 2565 เป็น 52% 

ในปี 2568 และอยู่ในระหว่างการ                                           

วิจัยและพัฒนาวัสดุที่ เป็นส่วน

ประกอบของแบตเตอร่ีท่ีเป็นหัวใจ

สำาคัญของการพัฒนารถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) EV เช่น Battery 

Separator และ Li-ion Anode รวม

ถึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิ

โพรพิลีนคอร์ปอเรช่ัน จำากัด หรือ 

JPP โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% 

ของบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด รุกตลาด

เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอม

พาวด์ ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนรถยนต์.  

สสว.ผนึกค้าปลีกช่วยเอสเอ็มอี 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 

สสว.เร่งดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยบูรณา

การความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อช่วยฟื้นธุรกิจของผู้ประกอบการ

ให้เดินหน้าต่อได้ รวมถึงสร้างเอสเอ็มอีรายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ

ค้าปลีก และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเอสเอ็มอีให้ได้รับความ

เชื่อมั่นและยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค โดย สสว.เตรียมเดินหน้า

โครงการ SME ชัวร์ ซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ในการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 

GULF จับมือ ‘กันกุล’ รุกพลังงานสะอาด

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF 

ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับ บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ 

GUNKUL เดินหน้าผนึกกำาลังมุ่งผลักดันการลงทุนและพัฒนาโครง                                                                          

การพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน ตั้งเป้า 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 

ปี หวังขับเคลื่อนเพื่อนำาประเทศเข้าสู่ Carbon Neutral ตามแผน

พลังงานแห่งชาติ 

LEO ส่งซิกผลงาน Q2-3/65 โดดเด่น

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หรือ LEO สัญญาณแจ่ม Q2-3/65 ธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่ช่วงไฮ

ซีซั่น และกลุ่มลูกค้า SME กลับมาใช้บริการคึกคัก ฟากซีอีโอ “เก

ตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ระบุว่า ในไตรมาส 2-3 ของทุกปีเป็น

ฤดูกาลส่งออก เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลสำาคัญปลายปี หนุนธุรกิจ

ขนส่งบูม ดันรายได้เพิ่ม เดินหน้าปิดดีล M&A เตรียมปรับเป้าราย

ได้ปีนี้จากเดิมโต 25-35%

คาดมหกรรมอาหารโกยรายได้กว่าหมื่นล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 13 ของโลก 

โดยมีสัดส่วนกว่า 2.3% และส่งออกมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย 

ในไตรมาสแรกของปี 2565 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้

กว่า 2.86 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.8% เปรียบเทียบ

กับไตรมาสแรกของปี 2564 ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศได้จัดงานแสดงสินค้าอาหารในปี 2565 THAIFEX-ANUGA 

ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค.นี้ ที่

เมืองทองธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้าน

บาท

กรุงไทยผนึกยาพร้อมเปิดตัวแอปดูแลสุขภาพ

นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร

กรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยจับมือยาพร้อม เปิดตัว

แอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” แพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านขายยาทั่ว

ประเทศให้บริการดูแลสุขภาพครบวงจร เชื่อมโยงผู้ป่วย เภสัชกร 

และร้านขายยา เพ่ิมโอกาสเข้าถึงยาและคำาปรึกษา สะดวก รวดเร็ว 

ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล พร้อมสนับสนุนแหล่งทุนผ่านสินเชื่อคู่ค้า

พารวย ติดปีกผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ.

กิจการมีจำานวน 850 ราย เมื่อ

เทียบกับ มี.ค.2565 ลดลง 8% 

เทียบกับ เม.ย.2564 เพิ่มขึ้น 

39% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิก                                 

จำานวน 9,110.66 ล้านบาท โดย                                 

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจ 

การสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ

ภัตตาคารและร้านอาหาร

สำาหรับแนวโน้มการจด

ทะเบียนต้ังใหม่ในระยะต่อไป 

คาดว่าผลของการเปิดประเทศ

ต้อนรับนักท่องเท่ียว มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะ

ออกมาเพ่ิมเติม จะช่วยให้ธุรกิจ

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว โรง 

แรม การค้าขาย ภัตตาคาร ร้าน

อาหาร มีการฟ้ืนตัวดีข้ึน แต่ยัง

ต้องระวังสถานการณ์ความขัด

แย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และ

มาตรการคว่ำาบาตรท่ีจะส่งผลกระ

ทบต่อการผลิต การค้า การขนส่ง 

ทำาให้ต้นทุนสินค้าและบริการสูง

ข้ึน มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อท่ีเพ่ิม

ข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับหลายประเทศ รวมถึงการสูง

ข้ึนของราคาพลังงาน เศรษฐกิจยัง

ไม่ฟ้ืนตัวอย่างเต็มท่ีจากโควิด-19 

อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอ

การลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ได้

อย่างไรก็ตาม กรมยังคาด

เท่าน้ัน จึงไม่มีผลอะไรกับตลาด แต่เมื่อมาดูทางด้านกองทุนกลับ

พบว่ายังคงต้ังหน้าต้ังตาขายหุ้นมากกว่าซ้ือ ทำาให้ผลรวมออกมา

จึงมียอดขายสุทธิ 1,495.66 ล้านบาท แสดงว่ามีเจตนาท่ีจะขาย

หุ้นจริงๆ ดูจากสภาพแวดล้อมก็ไม่มีอะไรน่าวิตก แสดงว่าเจตนาท่ี

จะเก็งกำาไรในระยะส้ันมากกว่า คงต้องการรู้ว่ากองทุนเล่นกับใคร 

เพราะนักลงทุนต่างชาติแทบยืนดูอย่างเดียว ดังน้ันกองทุนจะต้อง

มีคู่เล่นกลุ่มอื่นๆ ก็พบว่าเป็นทางนักลงทุนรายย่อยท่ัวไปน่ันเองท่ี

เข้ามาเล่นกับทางกองทุน โดยมีทางโบรกเกอร์เป็นตัวเสริม เพราะ

พบว่าวานน้ี (25 พ.ค.65) นักลงทุนท่ัวไปซ้ือหุ้นไปถึง 1,025.29 

ล้านบาท ส่วนอีก 380.37 ล้านบาท เป็นการซ้ือของทางโบรกเกอร์ 

ภาพท่ีออกมาแสดงว่าตลาดเป็นการเล่นกันเองระหว่างกองทุนกับ

นักลงทุนท่ัวไป คงจะด้วยเหตุท่ีรู้ทันกันดี ทำาให้ผลออกมาดัชนีแทบ

ไม่ขยับ แต่จากการท่ีระหว่างวันดัชนีมีการแกว่งตัวข้ึนลงกว้างกว่า 

16 จุด คงจะต้องมีคนได้-คนเสียในเกมการเก็งกำาไร ข้อดีคือเกม

น้ีไม่ว่าใครได้หรือเสียก็ยังคงมีเงินอยู่ในกลุ่มนักลงทุนไทยด้วยกัน 

ภาพโดยรวมจึงไม่มีอะไรน่าวิตก แต่การท่ีนักลงทุนต่างชาติชะลอ

การซ้ือขายคงเป็นการออมกำาลังในระยะส้ันๆ เพราะเมื่อมีการซ้ือ

มามากถึง 128,041 ล้านบาทแล้ว คงจะปล่อยไปตามยถากรรม

ไม่ได้ หากยังมีการกดราคาหุ้นลงอีก เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติก็คง

กลับเข้ามาซ้ือเพ่ิม ตลาดจึงยังมีสัญญาณดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ียังน่ามอง ในกลุ่มขนส่งบอกได้เลยว่าอนาคต

ดูสดใสมาก การส่งออกยังดีมาก จึงน่า

มองที่ JWD, RCL และ WICE กลุ่ม

อาหารยังมองว่าจะเติบโตได้ดีอย่างต่อ

เนื่อง จึงน่ามองที่ ASIAN, KSL และ 

RBF กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจฟื้นตัวมาก

ขึ้น ผลประกอบการจะดีได้ต่อไป จึงน่า

มองที่ CPN, NUSA และ SENA กลุ่ม

พลังงานยังมองว่าธุรกิจจะมีกำาไรดีใน

ปีนี้ เพราะราคาน้ำามันยังหนุนมาก น่า

มองที่ BANPU, PTTEP และ ETC หุ้น

รายตัวที่เตะตามี SKN, ECL และ BBL 

เป็นต้น

ตลาดผันผวนและอ่อนตัว ยังคง

เป็นจังหวะในการเลือกลงทุน.

เล่นกันเองใครดีใครได้

ภาวะตลาดหุ้น มองเผินๆ เหมือนเดิม เพราะดูท่ีดัชนีตลาด

ปิดใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า เพราะดัชนีปิดลดลงแค่ 1.05 จุด ส่วน

วอลุ่มการเทรดก็อยู่ระดับ 67,995.36 ล้านบาท แม้จะมากกว่า

วันก่อนก็ไม่มาก เพ่ิมข้ึนประมาณกว่า 4 พันล้านบาท แต่ท่ีดูจะมี

ความแตกต่างกันมากข้ึนก็คือ การแกว่งตัวของดัชนีตลาด พบว่า

วันก่อนหน้าแกว่งตัวกว้างแค่ 11 จุด แต่วานน้ีแกว่งตัวข้ึนลงมาก

ถึง 16.66 จุด แสดงว่ามีการเล่นเก็งกำาไรกันมากกว่าเดิม ส่วนผล

ท่ีออกมามีความชัดเจนว่าเป็นการเล่นกันเองมากกว่า เพราะเมื่อดู

ผลรวมปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติแทบไม่ได้ทำาอะไร จะพูดว่าซ้ือ

มาเท่าไหร่ก็ขายออกไปเกือบท้ังหมด เหลือติดมือแค่ 90 ล้านบาท

คมนาคมจับมือJICAลุย‘M-MAPเฟส2’
นางเลิ้ง • กรมรางฯ ถก JICA ลุย

ทำาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน

ทางรางกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ

พื้นที่ต่อเนื่อง เฟส 2 “M-MAP2” 

จ่อตั้งคณะกรรมการกำาหนดนโย 

บายร่วมรัฐ-เอกชน-กทม.-ท้อง

ถิ่น เดินหน้าเต็มสูบ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์                                            

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)                                           

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการ

ประชุมร่วมกับองค์การความร่วม

มือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (JICA)                                                   

ว่า ขร.ได้ลงนามความร่วมมือ                                                  

ทางวิชาการ Record of Discussion 

(R/D) ภายใต้การดำาเนินโครงการ 

(M-MAP2) Project” ร่วมกับ 

JICA และได้มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการ JCC เมื่อวันที่ 19 

ส.ค.2564 เพื่อสนับสนุนการจัด

ทำา M-MAP2 ให้มีประสิทธิภาพ

และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วาง

ไว้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการ

เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำางาน

ด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาโครง

ข่ายและกำาหนดนโยบายระบบ

ขนส่งมวลชนทางรางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(M-MAP2 Platform) มีอำานาจ

หน้าที่ในการเสนอแนวทาง นโย  

บาย และวางแผนการพัฒนา

โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน

ทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ขณะเดียวกัน

ฝ่ายญี่ปุ่นมีความเห็นว่า หน่วย

งานปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

สำาคัญอย่างมากต่อการขยาย

โครงข่ายรถไฟในเมืองหลักไปยัง

เมืองที่อยู่รอบๆ ด้วย

“ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำา 

เนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา

แบบจำาลองการคาดการณ์ความ

ต้องการเดินทางด้วยระบบราง 

และการพัฒนาโครงข่ายระบบ

ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุง                      

เทพมหานครและปริมณฑล 

(พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ซึ่งการ

ประชุม JCC ในครั้งนี้เป็นการ

ประชุมครั้งแรก เพื่อรายงาน

กรอบการดำาเนินโครงการการจัด                                   

ทำา M-MAP2 รวมถึงความก้าวหน้า

ของแผนการดำาเนินโครงการ 

และการคาดการณ์ความต้องการ

การเดินทางด้วยระบบรางให้

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ” 

นายพิเชฐกล่าว.

การณ์ว่าการจดทะเบียนจัดตั้ง

ธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของ

ปี 2565 อยู่ประมาณที่ 40,000–

42,000 ราย และตลอดทั้งปี 

2565 อยู่ที่ประมาณ 70,000–

75,000 ราย.

Sทุ่ม3.5หมื่นล.

รุกตลาดไฮเอนด์

ดันยอดขายโต

ไทยโพสต์ • สิงห์ เอสเตท เปิด

แผนรุกตลาดกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับ

ไฮเอนด์เต็มสูบ เทงบลงทุนกว่า 

35,000 ล้านบาทพัฒนาโครงการ 

5 ปีนี้ คาดฟันรายได้ไม่ต่ำากว่า 

10,000 ล้านบาทภายในปี 2569 

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

สิงห์ เอสเตท หรือ S เปิดเผยว่า 

ในปีที่ผ่านมาได้ดำาเนินการปรับ

เปล่ียนโครงสร้างธุรกิจท่ีอยู่อาศัย

คร้ังใหญ่ โดยทำาการขายบริษัทย่อย

ซ่ึงทำาหน้าท่ีพัฒนาโครงการแนวราบ

เป็นหลักออกไป เพื่อปลดล็อกให้สิงห์ 

เอสเตท เป็นผู้พัฒนาโครงการท่ีอยู่

อาศัยแนวราบในเครือเองท้ังหมด 

พร้อมพัฒนากลยุทธ์การขยายธุรกิจ

และเดินหน้าพัฒนาโครงการระดับ

ไฮเอนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้า

หมาย 10,000 ล้านบาทในปี 2569 

ท้ังน้ี ได้วางงบลงทุนเพื่อซ้ือ

และพัฒนาท่ีดินสำาหรับธุรกิจท่ีอยู่

อาศัยเอาไว้ท่ีประมาณ 35,000 ล้าน 

หรือประมาณ 65% ของเงินลงทุน

ในระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2565 

สิงห์ เอสเตท สามารถรับรู้รายได้

ของโครงการบ้านแนวราบ “สันติ

บุรี เดอะ เรสซิเดนเซส” ซ่ึงมีมูลค่า 

Backlog อยู่ท่ี 2,600 ล้านบาท โดย

คาดว่าจะรับรู้รายได้ 70% ในปีน้ี 

“จาก สัญญาณบวกของ

ตลาด และความสามารถในการรับ

รู้รายได้ในปีน้ี คาดจะสามารถสร้าง

การเติบโตด้านรายได้เพ่ิมข้ึน 50% 

ในปี 2565 และสร้างการเติบโต

สู่เป้าหมายรายได้ในอีก 5 ปีข้าง

หน้ากว่า 10,000 ล้านบาท หรือ

ขยายการเติบโตเฉล่ียตลอด 5 ปีท่ี 

27% ต่อปี พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น

ผู้นำาด้านการพัฒนาธุรกิจท่ีพักอาศัย

ระดับบน โดยมีแผนเปิดโครงการ

ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ

บ้านแนวราบท่ีกำาลังจะมีการเปิดตัว

ในช่วงคร่ึงหลังของปีมูลค่า 2,900 

ล้านบาท ขณะท่ีโครงการอื่นๆ จะ

ทำาการทยอยเปิดตัวต่อเนื่องนับต้ังแต่

ต้นปีหน้าเป็นต้นไป” นางฐิติมากล่าว.

25/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,526.81 7,022.46 -1,495.66
 6,264.32 5,883.96 +380.37
 33,117.95 33,027.95 +90.00
 23,096.32 22,071.03 +1,025.29

68,005.40
-1.05

1,625.18
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.74 34.47
ยูโร 35.83 36.94
ปอนดสเตอรลิง 41.94 43.41
เยน (100 เยน) 26.35 27.38
หยวนจีน 4.25 4.42
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,000 30,100
ทองรูปพรรณ 29,455 30,600
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ลุ้นนักท่องเที่ยวทะลักเข้าไทย



ขึ้น 7.5% มีผลขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินงานแล้ว 5,155.8 ล้านบาท ลดลง 1,264.9% สาเหตุหลัก

มาจากค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนที่ทำาให้มีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 969.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.2% และ

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,186.6 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้

จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3,580.5 ล้านบาท ลดลง 

538.7 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 33.63 บาท

นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 

โบรคเกอร์ จำากัด กล่าวว่า ประเทศไทยกำาลังจะปรับให้โควิด-19 กลาย

เป็นโรคประจำาถ่ิน ดังน้ัน ท่ามกลางความกังวลใจท่ียังมีอยู่ ท้ังเรื่องการ

เจ็บป่วยจากการติดเช้ือโควิดหรือโรคอื่นๆ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีตาม

มา หลังต้องเข้ารักษาตัว รวมถึงการบริหารรายได้และรายจ่ายท่ีต้อง

เคร่งครัดและรัดกุมมากข้ึน ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนยังติดขัด 

ท้ังน้ี TQM และกรุงเทพประกันภัย จึงได้ร่วมกันออกแบบแคมเปญ

พิเศษ ‘Let’s Move On’ เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์เงินเดือนเห็นความสำาคัญ

ของการใช้ประกันภัยมาบริหารจัดการความเส่ียงในชีวิต. 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นช่วงที่ผ่านมานั้นการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ

กับธุรกิจประกันในประเทศไทยอย่างมาก ทำาให้หลายๆ บริษัท

ต้องประสบปัญหาขาดทุน บางรายต้องปิดกิจการ แต่สำาหรับ

ในตลาดโลกแล้ว อลิอันซ์ เปิดรายงานอลิอันซ์ โกลบอล 

อินชัวรันส์ ฉบับล่าสุด (Allianz Global Insurance Report 2022) 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่ามูลค่า

เบี้ยประกันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5.1% ในปี 2021 โดยจำาแนกเป็นประกัน

ชีวิตเพิ่มขึ้น 4.4% และประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลมาจาก

แรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความตระหนักด้านความ

เสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น และเงินออมที่สูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์จาก

ตลาดที่กำาลังเติบโต 

และปี 2021 ถือ

เป็นปีสุดท้ายในรอบ 10 

ปีที่ผ่านมาที่มีระดับการ

เติบโตต่ำา 3.6% ต่อปี

โดยเฉลี่ย และเป็นการ

เติบโตที่มาจากเอเชีย

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี

จำานวนเบี้ยประกัน

อื่นๆ รวมกันทั้งหมด

คิดเป็น 40% และกว่า

ครึ่งเป็นการเติบโต

ในประเทศจีน ดังนั้น 

สัดส่วนตลาดของจีนจึงเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 12%

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าปี 2022 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมาก

สำาหรับธุรกิจประกัน แต่สงครามในยูเครนส่งผลกระทบที่เป็นลบต่อ

การคาดการณ์นี้ คาดรายได้จากเบี้ยประกันจะสูงขึ้นประมาณ 1 จุด

เปอร์เซ็นต์ (percentage point) ช้ากว่าอัตราที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

นี้ เนื่องจากผลกระทบของสงครามต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ความเชื่อมั่น ถึงแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยรวม

แล้วหวังว่าจะเห็นรายได้จากเบี้ยประกันที่สูงขึ้น 4.8% ในปี 2022 

และรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 4.9% 

และ 4.6% ตามลำาดับ ตัวเลขดังกล่าวจำาเป็นต้องพิจารณาตามอัตรา

เงินเฟ้อโลกในปีนี้ที่ 6.2%

“แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความไม่แน่นอนสูง ทำาให้มองโลกในแง่

ร้ายเกินไปเกี่ยวกับอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า ความไม่แน่นอน

เหล่านี้จะทำาให้เกิดความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเน้น

ให้เห็นถึงผลของปัญหาระดับโลก ซึ่งได้แก่ปัญหาทางด้านสภาพภูมิ

อากาศและด้านประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะยังคงเป็นแรง

ขับเคลื่อนที่สำาคัญของการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น จึงคาดการณ์เบี้ย

ประกันจะเติบโตขึ้น 4.8% ในอีกสิบปีข้างหน้า สอดคล้องกับการเพิ่ม

ขึ้นของรายได้เบี้ยประกัน 67% หรือ 2.8 ล้านล้านยูโร หรือ 103 ล้าน

ล้านบาท ภายในปี 2032”

นายลูโดวิค เซอร์บราน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มอลิอันซ์                                                                     

กล่าวว่า การระบาดของโควิดและภาวะสงครามในยูเครน เป็นตัว

กระตุ้นให้เกิดการจัดการความเสี่ยง และความต้องการการคุ้มครอง

ที่มากขึ้น ธุรกิจประกันจำาเป็นต้องรักษาสถานะทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมไว้ให้ได้ ต้องนำาเสนอโซลูชันใหม่ๆ สำาหรับความเสี่ยงใหม่

และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น  ประเด็นเรื่องความสามารถที่จะประกันได้

และความสามารถที่จะจ่ายได้ จึงจะเป็นประเด็นที่เร่งด่วนในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทำางานร่วมกับพันธมิตร 

ลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้กำาหนดนโยบายในระดับที่มากกว่าที่ผ่านมา

สำาหรับตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีอัตราการเติบโตของราย

ได้เบี้ยประกันรวมเพียงเล็กน้อยหรือ 0.6% จำาแนกเป็นรายได้จากเบี้ย

ประกันชีวิต 0.3% รายได้จากเบี้ยประกันวินาศภัย 1.4% โดยสาเหตุ

หลักได้แก่ การหดตัวในจีน (-1.7%) รายได้จากเบี้ยประกันรวมยัง

มากกว่าหนึ่งล้านล้านยูโร แม้จะมีความไม่แน่นอนจากสงครามยูเครน

และโควิด-19 มีความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะเร่งขึ้นถึง 7.2% ในปี 

2022 จำาแนกเป็นประกันชีวิต 7.0% ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 7.6% 

และคาดว่าการเติบโตเฉลี่ยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ 7.3% จำาแนก

เป็นประกันชีวิต 7.5% ประกันอื่นๆ 6.8% ซึ่งน้อยกว่าทศวรรษที่ผ่าน

มาที่เติบโตอยู่ที่ 7.5%

มิคาเอล กริม ผู้

เขียนร่วมของรายงาน

นี้กล่าวว่า “การเติบโต

ในจีนอาจสิ้นสุดลง

แล้ว ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ในจีนและทั่ว

โลก คาดการเติบโตของ

เราในตลาดจีนลง ‘แค่’ 

6.9% เทียบกับ 9.2% 

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อย่างไร

ก็ตาม ตลาดประกันโลกจะยังคงเปลี่ยนฐานมาอยู่ในซีกโลกตะวันออก 

ประมาณ 42% ของเบี้ยประกันใหม่จะมาจากเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) 

โดยครึ่งหนึ่งมาจากจีน   

สำาหรับตลาดประกันไทยโต 2.1% ในปี 2021 หลังจากลดลง 

1.5% ในปีก่อนหน้า โดยเป็นการฟื้นตัวจากทั้งกลุ่มประกันวินาศภัย

และประกันชีวิต กลุ่มประกันวินาศภัยกลับมาโตเป็นบวก แม้จะโต

เพียง 0.8% ก็ตาม ในขณะที่กลุ่มประกันชีวิตโต 4.7% จากที่ในปี 

2020 โต 2.1% ซึ่งมีปัจจัยมาจากการตระหนักถึงความเสี่ยงที่มาก

ขึ้นของโควิด-19 สำาหรับปี 2022 คาดจะเติบโต 3.7%  (ประกันชีวิต 

4.5% ประกันวินาศภัย 3.2%) ในขณะที่ธุรกิจประกัน

กลุ่มทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดจะกลับมาฟื้นตัวในอีก 10 

ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ 5.9% 

ต่อปี (ประกันชีวิต 5.6% ประกันวินาศภัย 6.5%) ซึ่ง

สูงกว่าอัตราของเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ 5.4% แสดงให้

เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น

ด้าน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัว 

มาย สปีด เซฟวิ่ง 7/3 ประกันแบบออมทรัพย์ จ่าย

เบี้ยสั้น 3 ปี คุ้มครอง 7 ปี รับเงินคืนเยอะทุกปี การัน

ตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 321% ของจำานวน

เงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

สูงสุด 300% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเป็นทางเลือกเงิน

ออมให้คนไทยในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น มั่นใจกระแสตอบรับดี ตั้งเป้า 

200 ล้านบาท ภายในกรกฎาคมนี้

นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจ

ประกันภัยมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ โดยมี 2 ปัจจัยสนับสนุนที่

สำาคัญคือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัย ซึ่งทำาให้ผู้

บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มขึ้น และความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว โดยรายงานของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระบุว่า 

มูลค่าตลาดประกันภัยออนไลน์ในปี 2564 ยังมีสัดส่วนเพียงประมาณ 

2% ของมูลค่าตลาดโดยรวม จึงชี้ให้เห็นว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก

มาก ล่าสุดบริษัทรุกตลาดประกันภัยด้วยกลยุทธ์ “Tech & Talk” ส่ง

มอบประสบการณ์สะดวกสบายทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่คำาปรึกษา

เชิงลึกในทุกจุดบริการ ตั้งเป้ามูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมปี 2565 แตะ 

9,000 ล้านบาท

ด้านนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ บริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) หรือ BKI 

กล่าวว่า ผลการดำาเนิน

งานไตรมาสที่ 1 ของ

ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) มี

เบี้ยประกันภัยรับรวม 

6,619.1 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2564 เพิ่ม

ใ

ารทำาเล็บปลอม 

(Artificial Nails) เป็นสิ่ง

ที่สาวๆ หลายคนนิยม

ทำา บางคนชื่นชอบการตกแต่ง

ลวดลายบนเล็บให้สวยงามตามแฟชั่น หรือบางคนอาจต่อ

ความยาวเล็บเพื่อทำาให้นิ้วดูยาวเรียว แม้การทำาเล็บปลอม

มักไม่ทำาให้เล็บของเราเสียหาย แต่การได้รับสารเคมีจากการ

ทำาเล็บบ่อยครั้งอาจทำาให้เล็บเปราะบาง และในบางกรณี

อาจเกิดการติดเชื้อที่เล็บได้ เล็บปลอมที่นิยมในปัจจุบันมี 2 

ชนิด ชนิดแรกคือเล็บปลอมที่ทำาขึ้นจากสารเคมี ได้แก่ การ

he Face Shop ส่ง

ผู้ช่วยเอาใจคนรัก

สุขภาพผิว Dr.Belmeur 

Vita 11 Tone - up Cream 

ผลิตภัณฑ์เวชสำาอางเนื้อ

ครีมเข้มข้น สัมผัสบางเบา

ซึมเข้าผิวได้ง่าย ประกอบ

ด้วยส่วนผสมอันเต็มเปี่ยม

ประสิทธิภาพจากวิตามิน 

11 ชนิด ได้แก่ วิตามินบี 

8 ชนิด วิตามินซี และ

วิตามินอี 2 ชนิด มาพร้อม

คุณสมบัติโดดเด่นในการ

ลดรอยแดง รอยดำา จุด

บกพร่องต่างๆ พร้อมช่วย

ปรับโทนสีผิวให้กระจ่าง

ใส เรียบเนียน เปล่ง

ประกายความสดใส ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบ

ทางผิวหนังจากศูนย์วิจัย 

Ellead สามารถปกปิดและ

มื่อพูดถึงการดูแลกระเพาะปัสสาวะ คุณอาจไม่รู้ว่าต้อง

ทำาอย่างไร แต่เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายของคุณ 

มีหลายสิ่งที่คุณทำาได้เป็นประจำา และสิ่งที่คุณควรหลีก

เลี่ยง เพื่อช่วยจัดลำาดับความสำาคัญ และสนับสนุนสุขภาพ 

ตลอดจนการทำางานที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือคำาแนะนำาด้านสุขภาพ 

เกี่ยวกับการช่วยให้กระเพาะปัสสาวะมีสุขภาพดีจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงสาเหตุที่ไม่แนะนำาให้ทำาสิ่งต่างๆ เมื่อ

ร่างกายต้องการเข้าห้องน้ำา และข้อมูลเกี่ยวกับอาการของกระเพาะ

ปัสสาวะ ที่เป็นอันตรายบางอย่าง ที่คุณควรปรึกษาแพทย์ 

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ..“โรเบิร์ต มอร์ดคิน” หัวหน้าเจ้า

หน้าที่ทางการแพทย์ และหัวหน้าแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ

ที่ Virginia Hospital Center กล่าวว่า “การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่แย่

ที่สุดอันดับหนึ่ง สำาหรับสุขภาพของกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจาก

เป็นสาเหตุสำาคัญของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ตามรายงานของ

วารสารทางการแพทย์ด้านชีววิทยาของอเมริกาอย่าง Journal of 

the American Medical Association ระบุว่า “การสูบบุหรี่เป็น

สาเหตุของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในสตรี คิดเป็นประมาณ

ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคนี้” 

ฟังร่างกายของคุณ..หากคุณเคยรู้สึกว่าจำาเป็นต้องฉี่ในเวลาที่

ไม่เหมาะสม เช่น เมื่อคุณกำาลังทำาอะไรที่สำาคัญค้างอยู่ และอยากที่

จะ “กลั้นปัสสาวะไว้” ให้นานขึ้น และพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่

ไม่แนะนำา เพราะนั่นจะเป็นการสร้างนิสัยที่ทำาให้คุณหลีกเลี่ยงการ

เคล็ดลับ..ช่วยกระเพาะปัสสาวะแข็งแรง

เ

ข้อควรรู้ก่อนทำ�เล็บปลอม

เข้าห้องน้ำา เพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง ดร.มอร์ดคิน 

กล่าวว่า “คุณควรฟังสัญญาณของร่างกายว่า ถึงเวลาต้องปัสสาวะ

แล้ว และถ้ามีใครตั้งใจชะลอการปล่อยปัสสาวะซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ซึ่ง

นั่นจะทำาให้กระเพาะปัสสาวะใช้งานไม่ได้ยาวนานอีกต่อไป ดังนั้น 

เมื่อร่างกายของคุณกำาลังคิดว่าถึงเวลาต้องฉี่ จึงอย่าเพิกเฉยให้รีบ

เข้าห้องน้ำาเพื่อปัสสาวะ” 

ดื่มน้ำาให้เพียงพอ.. “อลีซี โฟสไนท์” ผู้ช่วยแพทย์ และท่ีปรึกษา

ทางการแพทย์ จากคลินิกดูแลกระเพาะปัสสาวะ Aeroflow Urology 

กล่าวว่า “น่ีเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีคุณควรหม่ันเติมขวดน้ำาดื่ม หรือ

แก้วใบโปรดของคุณให้เต็ม และวางไว้อยู่ใกล้ตัวเสมอ เพราะการ

ไม่ดื่มน้ำาเพียงพออาจนำาไปสู่การขาดน้ำา ซ่ึงอาจส่งผลให้กระเพาะ

ปัสสาวะและสุขภาพไตไม่ดีด้วยเช่นกัน ท้ังน้ี การขาดน้ำาจะทำาให้

ปัสสาวะของคุณเหลือง หรือเข้มข้นมากเกินไป และน่ันทำาให้ของ

เสียในกระเพาะปัสสาวะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทำาให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุ

T

• ดำารง พุฒตาล เคยไปเที่ยวเยี่ยมเยียน

เพื่อนฝูงที่เมืองฟรีดริชส์ฮาเฟิน ประเทศเยอรมนี 

ประทับใจในสถานที่ที่สวยงาม มีการจัดงานจัด

กิจกรรมตลอดทั้งปี จึงนำาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร  

Volk ตั้งใจไว้ว่าจะหาซื้อบ้านเก็บไว้ให้เช่าหาราย

ได้ จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ซื้อสักที ไปเยอรมนีเที่ยว

นี้จึงไปถอนเงินที่ฝากเอาไว้คืน ระหว่างที่นั่งรอคิด

ในใจว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร ผลปรากฏว่าฝากเงินไว้ 

8,000 ยูโร ได้รับเงินคืน 7,700 ยูโร ธนาคารหักไว้ 

300 ยูโร เป็นเงินกว่าหมื่นบาทไทย คิดว่าคงอีกไม่

นานใครที่มีเงินฝากไว้ที่ธนาคารก็คงจะเจอแบบนี้..•

• ยินดีกับ กิตติ แดนศิลป์ เจ้าของร้านขนม

ไทยกัญญา อำาเภอบ้านโป่งที่โด่งดัง ที่หลานสาว

คนโต พราว-ภูมิสิริพรรษา แดนศิลป์ นักดนตรีวง 

BKK Sugar Harp วง HARP น้องใหม่ที่เพิ่งจะได้

รับรางวัล 1 St Prize จาก HKYPAF ฮ่องกง ได้รับ

เชิญให้ไปแสดงในงาน HARP ที่ประเทศสิงคโปร์ 

เร็วๆ นี้..•

• ธุรกิจโรงแรมกำาลังจะกลับมาเฟื่องฟูเหมือน

เดิม เพราะนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยว เพื่อนๆ 

ต่างพากันยุแกมขอร้องให้ ตุ้ม ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์

หวนกลับมาช่วยงานทางด้านโรงแรมทางใดก็ทาง

หนึ่งในฐานะที่เคยเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์

โรงแรมแห่งประเทศไทย แต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธ 

เพราะธุรกิจ พิศณุสตูดิโอ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ก็

ยุ่งขนาดที่ปลีกตัวไปไหนมาไหนไม่ได้แล้ว..•

• ยินดีกับ กัปตันภุชงค์ ศรีสุโร บุตร

ชายของ นิกร-เข็มทอง ศรีสุโร ที่ได้รับรางวัล

ทำางานดีเด่นเป็นเวลานานของ American Asian 

Pacific Islanders (Lotus Society Impact 

Award) เข้ารับรางวัลจาก Commisioner NYC 

Parks Sue Donoghue เมื่อเร็วๆ นี้ ที่นิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา..•

• โควิด-19 มารอบแรก รัฐบาลสั่งปิดร้าน

อาหาร ทำาให้ คุณรักษ์-เกรียงไกร เฮงฮะ เจ้าของ

ร้านขายเนื้อย่างที่โด่งดัง กิว กิว เต้ พลิกวิกฤตเป็น

โอกาสที่ร้านปิดจึงไปหาซื้อสวนผลไม้ที่แถวๆ เขา

ชะเมา จังหวัดระยอง ทำาสวนแทน มาถึงวันนี้สวน

ทุเรียนออกผล ทำาให้ขายได้แล้วกว่าหนึ่งแสนบาท 

ยังไม่รวมทุเรียนที่เหลือ รวมทั้งเงาะ มังคุด ลองกอง 

ฯลฯ อาจจะรวยมากกว่าขายเนื้อก็เป็นไปได้..•.

	 	 แมวลายเสือ

ลดเลือนรอยแดงต่างๆ โดย

ปราศจากสารที่ก่อให้เกิด

อาการระคายเคือง 13 

ชนิด ผลิตภัณฑ์จึงมีความ

อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพ

ผิว โดยเฉพาะผู้ที่มีผิว

ระคายเคือง และผิวแพ้ง่าย 

จำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ The 

Face Shop ทุกสาขา. 

ก

ร่วมยินดี • นายอนุชา ภิงคาร

วัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย

งานตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการ

เงิน  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความ

ยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตและ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีสามารถ

พิชิตการแข่งขัน “รางวัลคุณวุฒิ

ตัวแทนยอดเย่ียมแห่งชาติ คร้ัง

ท่ี 22 ประจำาปี 2565 ท่ีจัดข้ึนโดย                    

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ

ท่ีปรึกษาการเงิน ซ่ึงในคร้ังน้ีมี

ตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน

ของบริษัทได้รับรางวัลท้ังส้ินจำานวน 

14 ท่าน  และในโอกาสน้ี บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต ขอร่วมแสดง

ความยินดีกับเพื่อนร่วมธุรกิจจาก

ทุกบริษัท ผู้ท่ีผลิตผลงานยอดเย่ียม

และได้รับรางวัลในคร้ังน้ีเช่นกัน. 

ทำาเล็บอะคริลิกและ

เล็บเจล ซึ่งต้องให้ช่าง

ที่มีความชำานาญทำาให้

ที่ร้านทำาเล็บ และอีก

ชนิดหนึ่งคือเล็บปลอม

ที่ทำาจากพลาสติกซึ่ง

สาวๆ หลายคนนิยม

ซื้อมาติดเอง การทำา

เล็บปลอมแต่ละชนิดมี

วิธีการที่ต่างกันและมี

ข้อควรระวังที่อาจทำา 

ให้เล็บเสียหายได้ค่ะ.

ของกระเพาะปัสสาวะ อีกท้ังการระคายเคืองน้ี

อาจนำาไปสู่อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบท่ีเจ็บ

ปวด หรือภาวะท่ีเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เฉียบพลัน ท่ีเกิดจากการสะสมของเช้ือแบคทีเรีย 

หลีกเล่ียงอาการท้องผูก..มีความสำาคัญต่อ

สุขภาพกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากอาการท้องผูก

ทำาให้เกิดแรงกดบนกระเพาะปัสสาวะ และกล้าม

เน้ืออุ้งเชิงกรานมากเกินไป ส่งผลให้เกิดความ

อ่อนแอและการร่ัวไหลของปัสสาวะได้ แม้ว่าจะมี

สาเหตุท่ีเป็นไปได้หลายประการ ท่ีทำาให้คนเราท้อง

ผูกได้ แต่การดื่มน้ำาไม่เพียงพอ หรือรับประทาน

อาหารท่ีมีกากใยไม่เพียงพอมักเป็นต้นเหตุ และ

แม้ว่าการกินอาหารท่ีเพ่ิมจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับ

ร่างกาย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่

ของการย่อยอาหารได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการ

ติดเช้ือแบคทีเรียของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ 

หลีกเล่ียงอาหารและเครื่องดื่มท่ีระคาย

เคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ ..โดยหม่ันสังเกตอาการท่ีคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ

ของการระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ เพื่อช่วยระบุสาเหตุ เมื่อคุณคิดว่า

ระบุได้แล้ว ให้ลองกำาจัดมัน หรืองดการรับประทาน เพื่อดูว่าอาการดังกล่าว

ยังคงรุนแรงหรือไม่ ตามรายงานของคลีฟแลนด์คลินิก อาการบางอย่างของ

การระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะ ได้แก่ การต้องปัสสาวะบ่อยข้ึน การกระ

ตุ้นให้ปัสสาวะอย่างรุนแรง และอาการปวดในช่องท้องส่วนล่าง 

การออกกำาลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ..วิธีนี้ขึ้นอยู่กับ

อาการของกระเพาะปัสสาวะ หรือปัญหาที่คุณกำาลังประสบหรือพยายาม

ป้องกัน การออกกำาลังกาย Kegel หรือการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

ซึ่งคือการออกกำาลังกายบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดยเฉพาะการ

ฝึกขมิบและปล่อย เหมือนกับการกลั้นและปล่อยการไหลของปัสสาวะ

ซ้ำาๆ หลายๆ ครั้งจะช่วยได้ แต่ถ้าคุณมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้จาก

ความเครียด ดังนั้นการออกกำาลังกายอุ้งเชิงกรานอย่างถูกต้อง สามารถ

ช่วยดูแลกระเพาะปัสสาวะของพวกเราได้. 

อลิอันซ์ชี้ปี65ตลาดประกันไทยโตไม่ถึง4%
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ยิมฯ ปลื้ม 8 เหรียญ นายกฯ ลุยล่าทองกัมพูชา

กรุงเทพฯ • การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ในส่วนของ

กีฬายิมนาสติกที่ส่งร่วมแข่งขันทุกประเภท รวม 22 คน จากที่มีการชิง 

21 เหรียญทอง สมาคมตั้งเป้า 2 เหรียญทอง ปรากฏว่าทำาผลงานได้

ทะลุเป้า ทำาได้รวม 8 เหรียญ แยกเป็น 3 เหรียญทอง (น.ส.ศศิวิมล 

เมืองพวน ยิมนาสติกศิลป์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์/นายชนกพล เจียมสุขใจ 

ยิมนาสติกแอโรบิก เดี่ยวชาย/น.ส.ชวิศา อินทกุล ยิมนาสติกแอโรบิก 

เดี่ยวหญิง)/2 เหรียญเงิน (ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ยิมนาสติกศิลป์ชาย/

ยิมนาสติกลีลากรุ๊ป น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำารง, น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง, 

น.ส.ชลธิชากร จรรย์ โกมล, น.ส.สุพิชญา ปิ่นฟั่น, น.ส.ณวิตา วิบูลย์

ธีรวุฒิ และ น.ส.ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา) และ 3 เหรียญทองแดง 

(ยิมนาสติกแอโรบิกคู่ผสม พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, น.ส.ชวิตา อินทกุล/

ยิมนาสติกแอโรบิกทีม 3 คน น.ส.ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์, น.ส.ไอรดา 

ปานท้าว และ น.ส.สุภัสสร วัชราภรณ์/ยิมนาสติกแอโรบิกกรุ๊ป นาย

ณัฐวุฒิ พิมพา, นายชนกพล เจียมสุขใจ, นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, 

น.ส.ชวิศา อินทกุล และ น.ส.สุภัสสร วัชราภรณ์) โดย น.ต.ศรายุทธ 

พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 22 

คนถือว่าทำาหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจ การที่คว้าได้ 3 เหรียญทอง, 2 

เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง บ่งบอกว่าเรากลับมาแล้ว ดีกว่าซีเกมส์

ครั้งที่แล้ว ที่ได้เพียงแค่ 1 เหรียญทอง แต่เรายังไม่อาจจะประเมินว่า

เราดีแค่ไหน เพราะเรายังมีภารกิจต่อในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 วันที่ 

5-16 พฤษภาคม 2566 ที่ประเทศกัมพูชา อาจจะให้พักแค่ระยะสั้นๆ 

มาตรฐานของเราวันนี้คว้ามาได้ 3 เหรียญทอง แต่ซีเกมส์ที่กัมพูชากับ

เวลาที่เหลืออีก 1 ปี ถือว่าไม่มาก เป้าหมายเดียวคือต้องดีกว่าวันนี้ 

ศึกเปตอง “เยาวชนก้าวไกลสู่สากล” ย้ายสนาม

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประ 

เทศไทย เผยว่า ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลบางทราย จ.ชลบุรี 

ร่วมกับสมาคม กำาหนดจัดการแข่งขันเปตอง “โครงการเยาวชนไทย

ก้าวไกลสู่สากล” ปี 2565 ประเภทคู่ชาย, คู่หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 

17 ปีหญิง-ชาย ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนตำาบลบางทรายรับเป็นเจ้า

ภาพ ท่ีสนามองค์การบริหารส่วนตำาบลบางทราย จ.ชลบุรี วันท่ี 3-5 มิ.ย.

2565 และล่าสุด ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลบางทรายได้แจ้งมายัง

สมาคมว่า ขอยกเลิกในการเป็นเจ้าภาพในคร้ังน้ี เนื่องจากไม่มีความ

พร้อม และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด สมาคมจึงต้องดำาเนิน

การจัดแข่งขันเปตอง “โครงการเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล” ประจำา

ปี 2565 ข้ึนเอง ท่ีมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ซอยรามคำาแหง 9 เขต

วังทองหลาง กทม. วันท่ี 4-5 มิ.ย.2565 โดยจัดแข่งขัน 4 ประเภทตาม

กำาหนดเดิม ซ่ึงรายการน้ีจัดข้ึนเพื่อเป็นการสร้างนักเปตองเยาวชนให้ก้าว

ไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต สำาหรับทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีชาย-หญิง 

หากผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จะได้สิทธ์ิคัดเลือกเป็นทีมชาติเข้าแข่งขัน

เปตองชิงแชมป์เอเชีย 2022 ไทยเป็นเจ้าภาพ เดือน พ.ย.น้ี โดยเปิดรับ

สมัครนักกีฬาเฉพาะทีมชมรมเปตองท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่าน้ัน ปิด

รับวันท่ี 27 พ.ค.น้ี เวลา 16.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร ผู้ท่ีสนใจดู

รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์สมาคม pttps://www.petanquethai.org หรือ

สอบถามได้ท่ี นายพรภิรมย์ เพ็ชรทิพย์ 09-1778-4297 ด่วน

เก๋าบู๊แกร่งกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันธุ์ดุ 28 พ.ค.

กรุงเทพฯ • ชั่วโมงแห่งความมันส์ที่การันตีด้วยช็อตน็อกเอาต์ทุก

สัปดาห์ กับรายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ วันเสาร์ที่ 28 พ.ค.2565 

นี้ คู่เอก “จอมฝีมือพันธุ์เก๋า“ เดชฤทธิ์ ศิษย์อาจารย์เช้า มวยหมัดสั่ง

เจ้าของแชมป์หลายรายการ ปะทะ “แซมบ้าจอมแกร่ง” วิกเตอร์ ฮิว

โก จอมเตะแข้งโหดจากอเมซอน ดีกรีรองแชมป์มวยรอบคนล่าสุด 

ขณะที่คู่เอกร่วม เป็นการเปิดตัว “จอมเตะจากสระแก้ว “เพชรโท 

ป.ฉลาด  ยอดมวยแข้งหนัก ดาวดังจอตู้ ปะทะ “หมัดขมังเวทย์ “จัน 6 

นา กัมพูชาพันธุ์ โหด และการกลับมาของ “รถถังเมืองนนท์ “ขวัญข้าว 

แจ็คกี้ยิม พร้อมด้วยคู่มวยสุดเดือดอีกมากมาย ติดตามชมได้ทางช่อง 8 

กดหมายเลข 27 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. คอมวยพันธุ์เดือดต้องไม่พลาด 

ส่วนมวยคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้  แนวหน้า เพชร ปตอ. พบ ดัง อี บอน 

จอมเก๋าจากเวียดนาม, ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย พบ อาเมียร์ เฟย์

ซี จากอิหร่าน และการกลับมาของรถถังเมืองนนท์ ขวัญข้าว แจ็กกี้ยิม 

พบกับสาวอเมริกันอันตราย ซาราห์ โกเฮียร์ จากสหรัฐอเมริกา, มวย

หญิงดาวรุ่ง กระต่ายขาว ศ.ไก่เขี่ย พบ เนจิน ชาฮินฟาร์ สาวเปอร์เซีย

สายบวกจากอิหร่าน และเทอร์ โบ รถบ้านสมเกียรติตรัง พบจอมพลัง

จากโปแลนด์ อาร์เธอร์ เฟลค์เนอร์ ติดตามคู่มวยสุดมันส์ที่พร้อมจะลุ้น

นับน็อกกันทุกวินาทีได้ในรายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ วันเสาร์ที่ 

28 พ.ค.2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. ทางช่อง 8 กดหมายเลข 

27 The King of Fighting Sport จากสังเวียนเดอะบาซ่า เธียเตอร์. 

ลอนดอน • เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม

หงส์แดง ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลผู้จัดการทีม

ยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีก ของสมาคม

ผู้จัดการลีก หรือแอลเอ็มเอ จากการประ 

กาศเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา

พลพรรคหงส์แดง ลิเวอร์พูล คว้า

แชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศทั้ง 2 ราย 

การ ในศึกลีกคัพและเอฟเอคัพ ด้วยการ

เอาชนะ “สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี ด้วย

การดวลลูกโทษที่จุดโทษที่เวมบลีย์ทั้ง 2 ราย                                                               

การ

แต่นักเตะหงส์แดงแพ้ในการลุ้นแชมป์

พรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย

แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ของเป๊ป กวาร์ดิโอลา 

เพียงคะแนนเดียวเท่านั้น โดยทั้ง 2 แมตช์

ในวันสุดท้ายของฤดูกาลต่างมีดรามาด้วย

กันทั้งคู่

คล็อปป์ซ่ึงเดินทางไปรับรางวัลผู้จัด 

การทีมพรีเมียร์ลีกยอดเย่ียมแห่งปีในงาน

ประกาศรางวัลของสมาคมผู้จัดการลีก หรือ

แอลเอ็มเออวอร์ด ในลอนดอน กล่าวว่า 

“นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงสำาหรับรางวัลน้ี และ 

เป็นฤดูกาลที่บ้าคลั่งมาก”

“การแข่งขันในวันสุดท้ายของฤดูกาล

มีเพียงแค่ 2 แมตช์เท่านั้นที่ไม่มีความหมาย 

ไม่มีผลต่ออะไร ในขณะที่แมตช์อื่นๆ ที่

เหลือล้วนมีความหมาย และเราทุกคนต่าง

เล่นเพื่อทุกสิ่งอย่างแน่นอน มันอาจจะไม่ใช่

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำาหรับเรา แต่พวกเราก็ผ่าน

มันมาแล้ว”

หัวหน้าโค้ชชาวเยอรมนียังกล่าวยก 

ย่องทีมงานเบื้องหลังของเขาด้วยว่า “แต่

เปิดฉากมาต้องขอแสดงความยินดีกับ ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน 

ที่กลับมาสู่วงจรแห่งชัยชนะอีกครั้งหลังคว้าแชมป์แรกในรอบ

เกือบ 5 ปี ในศึกกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ของ สมาคม

กีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในรายการสิงห์-เอสเอที 

ชะอำา แชมเปียนชิพ ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 

คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี นับเป็นการคว้าแชมป์ไทยแลนด์พี

จีเอทัวร์รายการที่ 3 ของเจ้าตัว แต่เป็นครั้งแรกนับจากเดือน

ธันวาคม 2017 ซึ่งเป็นปีที่เขาทำาเงินสูงสุดของทัวร์..••..ผลงาน

ทีมชาติไทย อาศิษฐ์ อารีพันธ์ วัย 19 ปี, พงศภัค เหล่าภักดี วัย 

17 ปี, วีรวิชญ์ นาคประชา วัย 18 ปี, รัชชา

นนท์ ฉันทนานุวัฒน์ วัย 15 ปี และ 3 นักกีฬา

หญิง ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ วัย 20 ปี, พิมพ์

ขวัญ ชูแก้ว วัย 18 ปี และ แอลลา แกลิทสกี 

วัย 15 ปี ช่วยกันคว้า 2 เหรียญทอง (บุคคล

หญิง, ทีมหญิง), 1 เหรียญเงิน (ทีมชาย) และ 

1 เหรียญทองแดง (บุคคลชาย) จากการแข่งขัน

มหกรรมกีฬา “ซีเกมส์ ครั้งที่ 31” ที่ประเทศ

เวียดนาม เดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อย พร้อม

การต้อนรับอย่างอบอุ่น..••..“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ 

ลักษิตานนท์ ผู้บริหารใหญ่ค่ายสิงห์ ในฐานะ

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ไปรอ

รับด้วยตัวเอง ดึกๆ ดื่นๆ แสดงว่าดูแล้วตั้งความ

หวังกับนักกีฬาชุดนี้มาก เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่า

ผลงานน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่เสียดายที่ทีม

ชายพลาดโอกาสไป ดูฝีมือของนักกีฬาของเรา

แล้วน่าจะทำาได้ ซึ่งนักกีฬายอมรับว่าตื่นเต้น

และประหม่ากับการลงแข่งขันภายใต้ธงชาติ

ไทยที่สำาคัญ นักกีฬาชุดนี้ของเราอายุยังน้อย มี

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับรางวัลนี้ คุณก็คือ

อัจฉริยะ หรือไม่ก็มีทีมงานสตาฟฟ์โค้ชที่ดี

ที่สุดในโลก ผมมาที่นี่ ผม ทีมงานของผม

และพวกเขาต่างรู้ดีว่าผมยกย่องและชื่นชม

พวกเขาขนาดไหน”

คล็อปป์ยังคว้ารางวัลเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์

กูสัน โทรฟี ซึ่งตั้งเป็นเกียรติให้กับอดีตนาย

ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยรางวัล

นี้ ได้รับการโหวตจากสมาชิกของสมาคมผม 

ซึ่งก็คือบรรดาผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของทุก

ลีกซีเนียร์ทั่วประเทศอังกฤษ

“การได้รับเสียงโหวตจากบรรดาเพื่อน

ร่วมงานของผมนับเป็นรางวัลที่สำาคัญที่สุด

เท่าท่ีคุณจะสามารถได้รับแล้ว”  คล็อปป์กล่าว

“โดยทั่วไปแล้ว ผมไม่เชื่อในรางวัล

ส่วนบุคคลในวงการฟุตบอล เนื่องจากนี่เป็น

กีฬาประเภททีม และผมจะไม่สามารถทำา

อะไรได้หากปราศจากบรรดาเด็กๆ พวกนี้ที่

เป็นนักเตะของผม”

คล็อปป์กล่าวต่อว่า “มันอยู่ท่ีว่าเราจะ

ทำาอะไรร่วมกันได้บ้าง และได้ทำาอะไรร่วม

กันมาบ้าง”

ลิเวอร์พูลน้ันพลาดโอกาสท่ีจะสร้าง

ประวัติศาสตร์ด้วยการคว้า 4 แชมป์ในฤดู 

กาลเดียวกัน แต่พวกเขายังมีโอกาสปิดซีซั่น                                                           

อย่างน่าประทับใจในการเจอกับ เรอัล มาดริด 

ในแมตช์ชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่

ปารีสในวันเสาร์นี้.

อะไรพัฒนาได้อีกมาก เชื่อว่าสมัยหน้าทีมไทยของเราน่าจะ

ทำาได้..••..วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จัดโปร

โมชั่น วันธรรมดาออกรอบก่อนเวลา 08.00 น. กรีนฟี/แคดดี้/

รถกอล์ฟ ราคา 1,050 บาท วันธรรมดาการออกรอบหลังเวลา 

08.00 น. กรีนฟี/แคดดี้/รถกอล์ฟ 1,150 บาท พิเศษต่อรอฟรี           

กรีนฟี เสียเฉพาะค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร. 0-2549-1555 หรือ 06-4936-0029..••..อาดิ

ดาส กอล์ฟ จับมือคู่ค้าจัดโปรโมชั่น 3-STRIPES DAY รับ

ส่วนลดสูงสุดถึง 33 เปอร์เซ็นต์สำาหรับสินค้าที่ร่วมรายการ เริ่ม

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ตัวแทนจำาหน่ายอาดิ

ดาส กอล์ฟ ดังนี้ Only Golf ธนิยะพลาซ่า, Outlet Mall ทุกสาขา, 

RedAnt ธนิยะ พลาซ่า, Sports Mall และ SuperSportys ใกล้

ที่ไหนลองแวะไปดูได้..••

        

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ช้างอเมเจอร์ • นายฉัตรนคร ช้วนกุล กรรมการผู้จัดการ บ.กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท 

จำากัด, นายภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการงานพัฒนาความสัมพันธ์ สำานักงานประสาน

งานภายนอก บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และนายสุรพล ตรีทเศนทร์ 

หัวหน้าคณะผู้ตัดสิน ร่วมถ่ายภาพหลังงานแถลงข่าว ช้าง อเมเจอร์ แชมเปียน

ชิพ 2021-2022 ที่สนามโลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ต เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ • แข้งช้างศึก U23 รายงานตัวเข้าเก็บ

ตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานแล้ว 

“โค้ชโย่ง” หวังเตรียมทีมดีที่สุดก่อนเดินทาง ขณะที่ 

“มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีม เผย 2 แข้งลูกครึ่ง ยาน

นิค นุสบาวม์ และมาร์เซล ซีกฮาร์ท พร้อมเข้าแคมป์           

กับทีมชาติไทย U23 วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ทันที 

ส่วนมิเคลสันบนสมทบ 28 พ.ค. ช้างศึก U23 ซ้อม

ครั้งแรก, ธนวัฒน์ เชื่อทีมพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ใน 

AFC U23

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เดินทางมารายงานตัวเตรียมเก็บ

ตัวฝึกซ้อมเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี รอบสุดท้ายท่ีประเทศ อุซเบกิสถาน

การรายงานตัวคร้ังน้ี นำาโดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ 

ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟฟ์ โดยมีนักเตะ

ท่ีเล่นต่างแดนอย่าง ธนวัฒน์ ซ้ึงจิตถาวร, มาร์เซล ซีก

ฮาร์ท, ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช, อชิตพล คีรีรมย์ และ

นักเตะตัวหลักๆ ท่ีเล่นในไทยรายงานตัวกัน ส่วนนักกีฬา

ท่ีเหลือติดภารกิจ และจะตามมาสมทบในภายหลัง

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กล่าวว่า “สำาหรับ

ทีมชาติชุดนี้ก็ถือว่ามีเวลาพอสมควร ไม่มากไม่น้อย 

แต่เราจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือก่อนการแข่งขันเกม

แรกในการเตรียมทีมให้ออกมาดีที่สุด”

“สำาหรับนักเตะที่เรียกเข้ามาก็ถือว่าน่าพอใจ 

และถือว่าสมบูรณ์ที่สุด สำาหรับการคัดเลือกตอนนี้ก็

หนักใจพอสมควร แต่เราก็จะพยายามหานักเตะที่ดี

ที่สุดเพื่อไปชิงแชมป์เอเชีย”

“สำาหรับเป้าหมายการแข่งขันรายการนี้ เรา

พยายามมองนัดต่อนัดไปก่อน ที่ผ่านมาเราก็ทำาการ

บ้าน และศึกษาคู่แข่งอย่างหนัก เพื่อไปให้ถึงเป้า

หมายที่เราวางเอาไว้ในใจ”

“ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำาลังใจให้กับทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬา เราจะพยายามทำาให้ดีที่สุด

เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุข”

และช่วงเย็นเวลา 16.00 น. ณ ยามาโอกะ 

ฮานาซากะ อคาเดมี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี ลง

ฝึกซ้อมครั้งแรก การ

ฝึกซ้อมคร้ังน้ีเน้นไป                              

ที่การปรับสภาพร่าง 

กาย และการเรียก

ความฟิตเป็นหลัก

ก่ อนการฝึ ก

ซ้อมธนวัฒน์ ซึ้งจิต

ถาวร กองกลางของ

ทีม กล่าวว่า “ผมคิด

ว่านักเตะชุดน้ีถือเป็น

ขุมกำาลังท่ีดี และผม

เช่ือว่าเราสามารถ

สร้างอะไรบางอย่าง

ท่ีพิเศษได้ในการแข่งขันครั้งนี้”

“แน่นอนว่าสภาพอากาศที่ ไทยนั้นแตกต่าง

จากที่ยุโรปพอสมควร ที่นี่ค่อนข้างร้อน แต่เราก็ต้อง

ปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม”

“สำาหรับช่วงเวลา 8 วัน ถือเป็นช่วงเวลา

สำาคัญที่เราจะต้องพยายามเตรียมตัวให้ออกมาดี

ที่สุดสำาหรับการแข่งขัน”

“สำาหรับเป้าหมาย ผมไม่ได้จำากัดว่าต้องไป

ถึงตรงไหน แน่นอนเราต้องพยายามทำาเต็มที่เพื่อไป

ให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ สุดท้ายก็ฝากแฟนบอล

เป็นกำาลังใจให้พวกเราในการแข่งขันที่อุซเบกิสถาน

ครั้งนี้ด้วยนะครับ”

สำาหรับนักกีฬาทั้งหมดจะทำาการฝึกซ้อมที่ยา

มาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ก่อนจะมีการคัดเลือก

นักกีฬาอีกครั้งก่อนเดินทางไปอุซเบกิสถาน ในวันที่ 

29 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

ขณะที่โปรแกรมชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ

สุดท้าย ของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้

2 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. ทีมชาติ

ไทย พบ เวียดนาม ณ บุนยอดกอร์ สเตเดียม

5 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น.มาเลเซีย 

พบ ทีมชาติไทย ณ บุนยอดกอร์ สเตเดียม

8 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. เกาหลีใต้ 

พบ ทีมชาติไทย ณ ปัคห์ตากอร์ มาร์กาซีย์.

‘คล็อปป์’รับผู้จัดการยอดเยี่ยมปลอบใจ

‘โค้ชโย่ง’ฟิตลูกทีมเต็มร้อยก่อนไปอุซเบฯ

กรุงเทพฯ • จากกรณีที่ บริษัท ไทยลีก จำากัด 

แจ้งประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เข้าร่วม

ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2023-24 เมื่อ

วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด เมืองทอง 

ยูไนเต็ด และทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ออกมาขอ

แสดงจุดยืนร่วมกันในฐานะทีมที่ ได้รับผลกระ                                                                 

ทบจากการเสียสิทธิ์นั้น เพื่อให้แฟนบอลของทั้ง 

2 สโมสรเข้าใจว่าสโมสรได้พยายามทำาหน้าที่

อย่างสุดความสามารถแล้วในการรักษาสิทธิ์

นี้ หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ไทย

ลีก จำากัด ที่มาปรับเปลี่ยนสิทธิ์ไปลุยถ้วยสโมสร

เอเชีย

โดยสโมสรเมืองทองฯ ระบุว่า “การตัด

สิทธิ์โควตาเป็นเรื่องไม่เป็นธรรม ซึ่งการตัดสิทธิ์

ของสโมสรในการเข้าร่วมแข่งขันเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก ในครั้งนี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อความ

สำาเร็จของทีม ผู้เล่น ผู้สนับสนุน และแฟนบอล

เป็นอย่างมาก อยากให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลพิ 

จารณาทบทวนแนวทางใหม่ให้กับสโมสรที่ ได้สิทธิ์

ดังกล่าว เพราะทุกทีมต่างมีเป้าหมายที่ต้องการไป

เล่นในรายการระดับเอเชีย ก่อนหน้านี้กติกาการ

แข่งขันได้ถูกกำาหนดไปก่อนตั้งแต่เปิดฤดูกาล จน

การแข่งขันดำาเนินมาถึงจนจะจบฤดูกาลแล้ว จึงมา

เปลี่ยนกติกาในโควตา ACL 

ด้านตัวแทนทีม “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยู 

ไนเต็ด เปิดเผยว่า “สโมสรขอแสดงจุดยืนไม่เห็น

ด้วยกับการปรับโควตา เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตาม

ข้อสรุปจากเสียงส่วนใหญ่ของสโมสรอันดับ 1-4 ของ

ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021-22 ที่มาจากการจัดลำาดับ

ความสำาคัญตามหลักเกณฑ์ด้านกีฬา สโมสรจึงขอ

ให้ไทยลีกทบทวนแนวทางอีกครั้ง เพื่อให้การ

ปรับเปลี่ยนสิทธิ์เข้าร่วมฟุตบอล ACL 2023-24 

ให้เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อสโมสรสมาชิกตาม

แนวทางปฏิบัติของเอเอฟซีด้วย”

โดยทรู แบงค็อกฯ ที่จบอันดับ 3 ศึกไทย

ลีก 2021-22 ตามหลักต้องได้สิทธิ์ไปลุยศึกเอ

เอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ เช่นเดียว

กับเมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 ศึกไทยลีก 

2021-22 ก็ได้โควตาไปเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก รอบเพลย์ออฟ หลังจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

คว้าแชมป์ 2 ถ้วย ทั้งไทยลีก, ช้าง เอฟเอคัพ 

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.นี้ เวลา 

13.30 น. ผู้แทนสโมสรทรู แบงค็อกฯ และ

สโมสรเมืองทองฯ จะเข้ายื่นหนังสือขอความ

เป็นธรรม และให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ 

เทศไทย และบริษัท ไทยลีก จำากัด ทบทวน 

กรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอล และบริษัท ไทยลีก 

ตัดโควตาการเข้าร่วมศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก ซึ่งทั้ง 2 สโมสรได้รับผลกระทบ ณ ที่ทำาการ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภายในการ                                                                      

กีฬาฯ หัวหมาก.  

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม นายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นประธานงาน

แสดงความยินดีกับนักเทนนิสทีมชาติไทย ขอบคุณ

หัวใจนักสู้สู่ชัยชนะท่ีย่ิงใหญ่ “เจ้าเหรียญทองกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31” และมอบรางวัลตอบแทนความ

สำาเร็จให้นักกีฬา หลังจากผลงาน 4 เหรียญทอง 

3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองบั๊ก นิงห์ เวียดนาม เมื่อ

วันที่ 12-23 พ.ค.2565 โดยมีคณะกรรมการอำานวย

การสมาคม ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ร่วมแสดง

ความยินดีด้วย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565

ในโอกาสน้ีนายสุชัยได้นำาเงินส่วนตัวมอบให้นัก

เทนนิสท่ีคว้าเหรียญทอง ประเภทละ 1,000,000 บาท 

และปรากฏว่า ทำาได้ถึง 4 เหรียญทอง จากประเภททีม

ชาย (5 คน), ทีมหญิง (5 คน), หญิงเด่ียว และหญิง

คู่ รวม 4,000,000 บาท นอกจากน้ี นายสุชัยยังได้มอบ

โบนัสพิเศษ รางวัลความรักสามัคคี “สปิริตทีม” ให้ทีม

ชายและทีมหญิง อีกทีมละ 250,000 บาทด้วย ฉะน้ัน

ยอดรวมเงินส่วนตัวท่ีนายสุชัยมอบให้นักเทนนิสทีม

ชาติไทยชุดซีเกมส์ในคร้ังน้ี รวมเป็น 4,500,000 บาท

นายสุชัยเปิดเผยว่า ความสำาเร็จในคร้ังน้ีต้อง

ยกความดีความชอบให้คณะนักกีฬาเทนนิสทุกคน ท่ี

ทุ่มเทท้ังกำาลังและจิตใจทุกอย่างเพื่อเอาชนะในการ

แข่งขันคร้ังน้ี เพราะในซีเกมส์ คร้ังท่ี 30 ทีมเทนนิส

ไทยไม่ได้เหรียญทอง เมื่อตนเข้ามาเป็นนายกสมาคม

ก็พยายามปลุกขวัญและกำาลังใจ เพราะเชื่อม่ันว่านัก

เทนนิสไทยทุกคนจะสามารถสู้ได้ ส่วนซีเกมส์ครั้ง

ต่อไปที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ยังคงเน้นให้

นักกีฬามีความสามัคคีแบบนี้ พยายามปลุกขวัญ

และกำาลังใจให้ทุกคนมีกำาลังใจที่จะสู้ต่อไป

“ส่ิงสำาคัญท่ีช่วยเป็นกำาลังใจให้นักกีฬาประสบ

ความสำาเร็จ ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีท่านรองนายกรัฐ                                          

มนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

ท้ังระดับเยาวชนและท่ัวไป นอกจากน้ียังมีการจัดการ

แข่งขันเทนนิสทุกระดับในประเทศไทย รวมถึงการ

จัดการแข่งขันอาชีพสะสมคะแนนโลกหลายรายการ 

และท่ีกำาลังจะเร่ิมข้ึนคือวันท่ี 29 พ.ค.-26 มิ.ย.2565 

ประเทศไทย ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่ี

เดินทางไปให้กำาลังใจนักกีฬาของเราถึงสนาม ซ่ึงท่าน

ยืนยันว่าอยากจะไปดูการแข่งขันด้วยตัวเอง ทำาให้นัก 

กีฬาเรามีขวัญและกำาลังใจที่จะสู้ต่อ ต้องขอบคุณ

ท่านด้วย” นายสุชัยกล่าว

นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทีม

ซีเกมส์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายกสมาคมที่อนุมัติ

จัดหางบประมาณมาให้ดำาเนินงาน ทางสมาคมมี

แผนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันท่ีต่างประเทศ มี

รวม 8 รายการ ท่ี จ.เชียงราย นักเทนนิสท่ีจบภารกิจ

ซีเกมส์หลายคนจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วย เวทีน้ี

ถือว่ามีความสำาคัญมากสำาหรับนักเทนนิสไทย จะช่วย

เสริมประสบการณ์ให้นักกีฬาเพื่อพัฒนาต่อไป.

เทนนิสฉลอง‘เจ้าทองซีเกมส์’หน31

‘สุชัย’ใจป้ำาควักอัดฉีดส่วนตัว4.5ล.

แบงคอ็ก-เมอืงทองบกุส.ฟตุบอล

26พ.ค.ขอให้ทบทวนโควตาAFC

ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร สโมสรเลสเตอร์ ซิตี กับ 

อชิตพล คีรีรมย์ สโมสรเอฟซี เอาก์บวร์ก ทีมใน

บุนเดสฯ เยอรมัน

นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม นายก

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประ                                                

เทศไทย เป็นประธานงานแสดง

ความยินดีและมอบรางวัลตอบ 

แทนความสำาเร็จให้นักเทนนิสทีม

ชาติไทย ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

เมื่อวันท่ี 25 พ.ค.2565
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

5% ของความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงในคดีอาญาทั้งหมด 

คือ “การปลอมแปลงเอกสาร” การตรวจโดยการเปรียบ

เทียบชนิดของหมึกและชนิดของเอกสาร ที่เป็น 1 ใน 10 

วิธีการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร ผู้ตรวจพิสูจน์จะอาศัย

ประสบการณ์และความชำานาญ ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบ

สเตริโอ (stereo microscope) หรือใช้เครื่องตรวจเอกสาร VSC (video 

spectral comparator หรือ VSC)  ที่อาศัยหลักการดูดกลืนแสงและ

การเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่แตกต่างกันขององค์ประกอบในหมึก

ปากกาแต่ละชนิดในการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบชนิดของหมึกว่ามา

จากปากกาชนิดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ว่าจากปากกา

คนละชนิดกันเฉพาะกรณีที่ “มีการเรืองแสงต่างกัน” เท่านั้น  

จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจำาปี 2558 

(สำานักงานแผนและยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม) 

พบว่ามีการพิสูจน์หลักฐานประเภทต่างๆ ดังนี้  

(1) การตรวจลายมือเขียนข้อความและ

ลายมือชื่อ (2) การตรวจร่องรอยการแก้ไข 

ขูดลบ และลบล้างข้อความเดิม (3) การ

ตรวจข้อความเดิมที่มีการป้ายทับด้วย

หมึกหรือน้ำายาลบคำาผิด (4) การตรวจหา

การต่อเติมและเขียนแทรก (5) การตรวจ

ร่องรอยอื่นๆ บนเอกสาร เช่น รอยกด

บนกระดาษรองเขียน รอยฉีกขาด และ

รอยการถูกไฟไหม้ (6) การตรวจลำาดับ

การเขียนข้อความก่อน-หลัง (7) การตรวจ

ลักษณะตัวอักษรพิมพ์ดีดบนเอกสารและ

เครื่องพิมพ์จำานวนเงินบนเช็ค (8) การตรวจ

ลักษณะเอกสารที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการพิมพ์

ต่างๆ (9) การตรวจรอยตราประทับบนเอกสาร และ 

(10) การตรวจโดยการเปรียบเทียบชนิดของหมึกและชนิดของเอกสาร

อีกหนึ่งเทคนิคที่นักนิติวิทยาศาสตร์นำามาใช้ ในการแก้ปัญหา 

หากหมึกปากกาในบริเวณต้องสงสัยเรืองแสงเหมือนกัน หรือไม่เรืองแสง

เหมือนกัน คือเทคนิครามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy–RS)  

ที่เป็นการวิเคราะห์หาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและสนามไฟฟ้าแม่

เหล็ก โดยใช้การเปรียบเทียบค่าพลังงานส่วนที่เหลือจากการดูดกลืน

ของพันธะทางเคมีในหมึกปากกาที่จะกระเจิงออกมาเป็นค่าเฉพาะตัว

ตามลักษณะการสั่นหรือบิดงอของพันธะนั้นๆ ที่นำามาวิเคราะห์องค์

ประกอบทางเคมีหมึกปากกา ที่จะช่วยยืนยันถึงจุดที่มีการปลอมแปลง 

(หรือเพิ่มเติม) ด้วยหมึกปากกา และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการช่วย

พิสูจน์ “มีการปลอมแปลงเอกสาร” ได้

ข้อดีของวิธีการนี้คือ สามารถตรวจได้ โดยไม่ทำาลายวัตถุพยาน 

รวมถึงใช้ตรวจได้ทั้งสารประกอบในกลุ่มอินทรีย์และสารอนินทรีย์ รวม

ถึงเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในระดับสูง ขณะที่

วิธีการอื่นๆ บางวิธีแม้จะแม่นยำาแต่ตรวจได้กับสารบางกลุ่ม บางวิธีต้อง

ใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง

แต่จุดอ่อนหนึ่งของเทคนิคนี้ก็คือ หากสารประกอบในตัวอย่างที่

นำามาตรวจมีความเข้มข้นน้อยมากๆ นอกจากนั้นองค์ประกอบทางเคมี

บางชนิดในหมึกปากกา อาจทำาให้เกิดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์เข้ามา 

รบกวนสัญญาณขององค์ประกอบหลักที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ส่งผล

ให้การตรวจวัดสัญญาณรามานเกิดปัญหาในการวัดค่าเชิงคุณภาพ ซึ่ง

นักวิจัย มจธ.พัฒนานวัตกรรมตรวจพิสูจน์หลักฐาน

หมึกบนเอกสารแบบไม่ทำาลายวัตถุพยานและหาสารระเบิด

การแก้ปัญหาดังกล่าว จะใช้เทคนิคการตรวจวัดโดยใช้เทคนิคพื้นผิว

ขยายสัญญาณรามาน (surface-enhanced Raman scattering หรือ 

SERS) ด้วยการนำาพื้นผิวของอนุภาคนาโนโลหะเข้ามาช่วยในการขยาย

สัญญาณรามานและลดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์  

แต่แม้ว่า SERS จะสามารถขยายสัญญาณรามานได้ดี แต่มีข้อ

เสียคือ หากเป็นชุดสารสำาเร็จรูปจะต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ จึงทำาให้

มีราคาแพงและมีอายุการใช้งานเพียง 2 เดือนหลังผลิต ซึ่งเมื่อรวมกับ

ระยะเวลาในการสั่งซื้อแล้ว เท่ากับว่า “สารขยายสัญญาณ” ที่สั่งซื้อมา

ในราคาค่อนข้างสูงนี้ จะมีอายุการใช้งานได้เพียง 1 เดือน

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ

คำาตอบของสังคม (ASESS) กับงานวิจัยด้านการพิสูจน์หลักฐาน (Applied 

Science and Engineering for Social Solution Research Center: ASESS) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงพัฒนานวัตกรรม 

“Green colloidal SERS” สำาหรับจำาแนกหมึกปากกาในงานตรวจพิสูจน์

เอกสารต้องสงสัย ที่มีราคาถูก สามารถผลิตขึ้นเองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีภายในประเทศไทย และมีอายุการใช้งานนาน

กว่า 6 เดือน โดยสามารถนำานวัตกรรม “Green colloidal SERS” ไปหยด

ลงบนหมึกปากกาบนวัตถุพยานประเภทเอกสาร ณ ตำาแหน่งต้องสงสัยได้

โดยตรง โดยไม่ทำาละลายหมึก (ตัวอักษรที่อ่านได้ยังคงลักษณะเดิม) และ

ไม่จำาเป็นต้องทำาลายสภาพเอกสารเพื่อสกัดหมึกออกมาตรวจวัด สามารถ

ขยายสัญญาณรามานได้มากกว่า 10 เท่าของสัญญาณรบกวน ทำาให้ข้อมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของหมึกปากกา สามารถนำาข้อมูลไป

ใช้ในการจำาแนกโมเลกุลองค์ประกอบสีของหมึกปากกา และประเภทของ

ตัวทำาละลาย ซึ่งจะบ่งบอกถึงชนิดของหัวปากกา เช่น ปากกาลูกลื่น ปากกา

หมึกซึม และปากกาโรลเลอร์บอลได้

“การที่เราสามารถผลิตสารเพิ่มระดับสัญญาณ เพื่อการตรวจสาร

ให้แสงในน้ำาหมึกด้วยวิธี Raman Spectroscopy ได้เองนี้ จะทำาให้เพิ่ม

ศักยภาพในการตรวจพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เพราะ

เป็นสารที่ผลิตในประเทศ ทำาให้ลดปัญหาเรื่องอายุการเก็บ อีกทั้งใช้

วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในระดับสูง ซึ่งขณะ

นี้ ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์การปลอม

แปลงเอกสารให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

ทั้ง 10 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อรองรับการตรวจพิสูจน์ โดยใช้เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำาภาค

วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัย ASESS กล่าว

จากการพัฒนา “สารขยายสัญญาณ” สำาหรับการตรวจสารประกอบ

สำาคัญด้วยเครื่อง Raman จากโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ศูนย์วิจัย ASESS 

ยังได้นำาองค์ความรู้นี้ ไปต่อยอดพัฒนาเป็น “นวัตกรรมการพิสูจน์หลักฐาน

จากวัตถุระเบิดหรือสะเก็ดระเบิด” เพื่อค้นหาสารระเบิดได้อีกด้วย

“การพิสูจน์พยานหลักฐานจำาพวกสะเก็ดระเบิดจากที่เกิดเหตุ 

เพื่อระบุว่าเป็นสารระเบิดชนิดอะไร จะใช้การวิเคราะห์สารประกอบ

ที่ใช้ทำาระเบิด ถึงแม้จะถูกจุดชนวนไปแล้ว แต่สารเหล่านี้ก็ยังอาจหลง

เหลืออยู่ในวัตถุพยาน ณ ที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะเศษซากของวัตถุระเบิด 

แม้ว่าเทคนิค Raman Spectroscopy จะมีจุดเด่นกว่าเทคนิคอื่น ที่

สามารถใช้วิเคราะห์สารระเบิดทั้งประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์ รวม

ถึงวิเคราะห์สารได้ ทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ แต่บาง

ตัวอย่างมีปริมาณสารชนิดนั้นเจือปนอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก ยากที่ชี้วัด

ได้ด้วยเครื่อง Raman Spectroscopy” ผศ.ดร.เขมฤทัยกล่าว

นั่นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยการพัฒนา “สารขยายสัญญาณสำาหรับ

การตรวจสอบชนิดของสารระเบิดจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ” ที่ทีมวิจัย

ของศูนย์วิจัย ASESS ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์วิจัย ASESS ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันได้มี

การถ่ายทอดเทคนิคการตรวจสอบดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั่วประเทศแล้วเช่นกัน

ล่าสุด ผลงาน “นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว สำาหรับตรวจพิสูจน์การ

ปลอมแปลงเอกสาร” (Green colloidal SERS) ของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำาตอบของสังคม (ASESS) ได้รับรางวัล

การวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช ประจำาปี 2564 รวมถึงได้รับทุนอุดหนุนการทำากิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้

ประโยชน์ ประจำาปี 2565 การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคงจาก วช. 
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ผศ.ดร.เขมฤทัย 

ถามะพัฒน์

นวัตกรรม “Green colloidal SERS” สำาหรับจำาแนกหมึกปากกาในงานตรวจพิสูจน์

เอกสารต้องสงสัย

ตรวจหมึกปากกา เปรียบเทียบวิธีการตรวจแบบเดิม น้ำายาที่ผสมเสร็จมีอายุ 6 เดือน หยดน้ำายาที่น้ำาหมึกในจุดที่ต้องการตรวจ

นำาวัตถุพยานไปเข้าเครื่องรามาน
เปรียบเทียบค่าสัญญาณระหว่างจุดที่สงสัยกับจุดอื่น

ศึกษาธิการ • “อัมพร” วอนครูต้องร่วม

กันซ่อม เสริม เต็มอะไรให้แก่เด็ก หลังการ

เรียนรู้ขาดหายไปในช่วง 2 ปี ย้ำาต้องมอง

เด็กเหมือนการปลูกต้นไม้ แม้จะเป็นพันธุ์

เดียวกัน แต่ความแข็งแกร่งไม่เหมือนกัน 

สร้างเด็กไทยให้ฟื้นใหม่

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สัญจร ว่า ปัจจุบันทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า

ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ปัญหาที่เกิด

จากโควิด-19 มีจำานวนมาก และเราจะ

ทำาอย่างไรกับปัญหาตรงนี้ เราได้เรียนรู้ 

ถอดบทเรียนจากปัญหาทั้งกว่า 2 ปีที่ผ่าน

มาคือการเรียนรู้มีหลายวิธี จากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ โรงเรียน

ต้องปิดเรียน ทำาให้เราค้นพบรูปแบบการ

เรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ On site 

Online On-air On demand และ On hand 

และทำาให้พบว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือ  

On site เพราะนักเรียนกลับมาเรียนที่

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” ผุดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการ ศธ. ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน

นโยบายเร่งด่วนและติดตามงานของ รมว.ศธ. 

ทั้งดึงเด็กกลับเข้าระบบ อาชีวะเรียนฟรี 

ย้ำาสกัดข่าวสร้างความสับสน ต้องการให้

สังคมรู้ที่มาที่ไปของการศึกษา

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ใน

ฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน

ได้ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง 

20 กระทรวง โดยมีนายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม

ได้ย้ำาข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการให้ โฆษก

กระทรวงทั้งฝ่ายข้าราชการประจำาและ

ฝ่ายการเมืองทุกกระทรวงทำางานใกล้ชิด

สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ

การทำางานเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการทำางานโฆษก

กระทรวงต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นผู้

ติดตามสื่อดิจิทัลมาโดยตลอด โดยในส่วน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องเร่ง

เผยแพร่ผลงานนโยบายต่างๆ ของ ศธ.ให้

สังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่ง

ไม่อยากจำากัดแค่วงการศึกษาเท่านั้น แต่

อยากเปิดกว้างให้สายงานอื่นๆ ได้รับทราบ

การขับเคลื่อนงานของ ศธ.ด้วย

นายวีระกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนได้

รายงานข้อมูลจากการประชุมดังกล่าว

ให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

รับทราบแล้ว ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มีแนวคิด

และอนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 

กระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าว

จะทำาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

ของ รมว.ศธ. ว่ามีความคืบหน้าไปมาก

น้อยแค่ไหน หรือมีอุปสรรคใดบ้าง เช่น 

นโยบายโครงการตามน้องกลับมาเรียน 

โครงการอาชีวะ อยู่ประจำา เรียนฟรี มี

อาชีพ เป็นต้น พร้อมกับเป็นศูนย์เฝ้าระวัง

เรื่องการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน ไม่

ว่าเป็นการเปิดภาคเรียน ปัญหานักเรียน 

โดยจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือถก

เถียงกันในโลกโซเชียลมาวิเคราะห์และแก้

ปัญหา จากนั้นจะสรุปเป็นข้อมูลให้ รมว.

ศธ.รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัด

ตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้น เราต้องการให้สังคม

ได้รับทราบและรับรู้ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการ

ศึกษาทั้งหมดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อไม่

เกิดความสับสนขึ้นในสังคม.

กรุงเทพฯ • สสวท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

แสดงวิสัยทัศน์-เข้ารับการสัมภาษณ์ตำาแหน่ง 

ผอ.สสวท. จำานวน 7 คน มาจาก พสวท. 4 คน 

และอดีตกรรมการ 1 คน และลูกหม้อใน

องค์กร 2 คน เพิ่มคะแนนบุคลิกภาพ 20 คะแนน 

แสดงวิสัยทัศน์ 30 พ.ค.นี้

นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรม 

การสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 

ตนได้ลงนามในประกาศสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ราย

ชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการ

สัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และวัน 

เวลา และสถานที่แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับ

การสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการ 

สสวท. โดยตามที่ สสวท.ได้ประกาศการสรร

หาผู้อำานวยการ สสวท.ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 

ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้กระบวนการรับสมัครได้

สิ้นสุดแล้ว และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ดำา

รงตำาแหน่งผู้อำานวยการ สสวท.ในการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม และได้มีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จึงประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้แก่

1.ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 2.ดร.สุพัตรา 

ผาติวิสันติ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก

รัฐ ศรีสุข 4.ดร.พรชัย อินทร์ฉาย 5.ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ 6.ดร.ยุทธ์  

ชัยประวิตร และ 7.รองศาสตราจารย์  

ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

ยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและให้

คะแนนด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ คุณสมบัติ 

ประสบการณ์และผลงานดีเด่นในการบริหาร 

20 คะแนน ความรู้ ความเข้าใจในกิจการของ 

สสวท. 20 คะแนน วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์การบริหาร สสวท. ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา และการปรับตัวขององค์กร

ในอนาคต 30 คะแนน เป็นต้น โดยผู้มีสิทธิ์

แสดงวิสัยทัศน์จะเข้าแสดงวิสัยทัศน์และเข้า

รับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม

นี้ จากนั้นคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก็จะ

พิจารณาคัดเลือกก่อนที่จะเสนอให้คณะ

กรรมการ สสวท.พิจารณา

“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์

แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง  

7 คน ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทุกคนเป็น  

ดร. มีศิษย์เก่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้

มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) 4 คน เป็นคนใน สสวท. 2 คน  

เป็นอดีตกรรมการคณะกรรมการ สสวท. 1 คน 

และดำารงตำาแหน่งคณบดี 4 คน ดังนั้นผมจึง

เชื่อว่าเราจะต้องได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีคุณภาพ เข้าใจถึงบริบทของ สสวท.เข้ามาทำา

หน้าที่ ผอ.สสวท. ขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้ก้าวหน้า

ไปได้อย่างแน่นอน และผมยังขอยืนยันว่า

กระบวนการในการดำาเนินการทำาอย่างโปร่งใส 

ไม่มีการล็อกเป้า” ประธานอนุกรรมการสรรหา

ผู้ดำารงตำาแหน่ง ผอ.สสวท.กล่าว.

‘ตรีนุช’รุกตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเร่งด่วน
ตามนโยบายของ‘รมว.ศธ.’สกัดข่าวด้านลบสับสน-สังคมต้องรู้ที่มาที่ไปการศึกษา      

‘สสวท.’ประกาศ7ชื่อ

ชิงเก้าอี้ผู้อำานวยการ

แสดงวิสัยทัศน์30พ.ค.

‘อัมพร’วอนครูรวมใจสร้างซ่อมเสริมเด็กไทยฟื้น

โรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนได้

ง่าย ผู้ปกครองพึงพอใจ แต่สิ่งที่ท้าทาย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) คือ เรียนอย่างไรจึงจะ

ปลอดภัย โดยการเชิญชวนผู้ปกครอง 

นักเรียน ฉีดวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการ 

6-6-7 และการจัดการเรียนการสอน

อย่างไร เด็กจึงจะมีความสุขตามที่สังคม

คาดหวัง ซึ่งนักเรียนต้องพร้อม ครูพร้อม 

ผู้ปกครองพร้อม ได้เห็นทุกภาคส่วนมีรอย

ยิ้มที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน และปรับ

ตัวเพื่อที่จะอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้

“ผมอยากให้ความมั่นใจกับทุกคน

ว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

ได้ ให้นโยบายว่า ศธ.ต้องการที่จะเห็น

ความไว้วางใจ มอบหัวใจไว้ที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู เพื่อที่จะให้มีหัวใจ

ดวงเดียวกัน และทำาเพื่อเด็กที่อยู่ในมือ

เราได้มีความสุขทั้งกาย ใจ และสุขที่ ได้

เรียนรู้ อีกทั้งยังจะต้องทำาโรงเรียนให้

เป็นบ้าน ทำาโรงเรียนให้ปลอดภัย ทำาให้

เด็กร้องไห้อยากมาโรงเรียน จากระยะ

เวลา 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เราเห็นชัดเจน

คือ เรื่องความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จะทำา

เพื่อเด็ก และผลสำาเร็จจะอยู่ที่การลงมือ

ทำา ซึ่งผมอยากเห็นผู้บริหารและบุคลากร

ในโรงเรียนให้เป็นวันทีม ร่วมมือกันจับ

ปัญหา สะท้อนปัญหา ลงมือแก้ไข และ

ดึงผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การศึกษา” เลขาฯ กพฐ.กล่าว

นายอัมพรกล่าวต่อว่า อย่างไร

ก็ตาม การที่เราจะสร้างเด็กไทยให้ฟื้น

ใหม่จากที่ขาดโอกาสการเรียนรู้ ไปกว่า  

2 ปี ไม่ใช่เรื่องหนักหนา สำาคัญที่ระยะ

เวลาที่เหลือต้องร่วมกันซ่อม เสริม เต็ม

อะไรให้แก่เด็ก ตนไม่ต้องการให้ครูเอา

อารมณ์ตัวเองมาเป็นหลัก ต้นทุนมนุษย์

มีไม่เหมือนกัน อยากให้ครูทุกคนมองเด็ก

เหมือนการปลูกต้นไม้ แม้จะเป็นพันธุ์

เดียวกัน แต่ความแข็งแกร่งไม่เหมือน

กัน รากไม่เจริญงอกงามเท่ากัน แต่ถ้า

ครูเข้าใจและบ่มเพาะโดยใช้ความรักและ

ต่อยอด เราจะสร้างเด็กให้พัฒนาไปได้

โดยใช้ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุก

ช่วงวัย เพื่อสร้างอนาคตเด็กไทย.

อัมพร พินะสา 
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11บันเทิง

านเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา..

ก็..ไม่ได้ถึงกับใจหายที่รู้ชัดว่า รายการ “ตลกหกฉาก” 

ได้อำาลาจอโทรทัศน์ “ช่องเวิร์คพอยท์ 23” แน่แล้ว 

เพียงแต่ให้รู้สึกเสียดาย..

ท่ีรายการประเภท “วาไรต้ี” ผสมละครซิตคอมตลก สนุก 

สนาน-ขบขัน ต้องมาปิดฉากลงทั้งๆ ยังเป็นที่นิยมชมชอบของผู้

ชม-คนดูติดต่อมาตลอด 15 ปี!

ผมน่ะ ไม่มีอะไรสงสัยหรือข้องใจในประเด็นนี้ ด้วยบางที

สิ่งที่เรามอง-เราเห็น อาจจะไม่จริง-ไม่ใช่ก็เป็นได้ เพราะหาก 

“เรตติ้ง” ความนิยมยังครองใจผู้ชมคงเส้นคงวาอยู่..

ผู้บริหารเวิร์คพอยท์ก็คงจะไม่คิดเปล่ียน-ปรับ เพื่อรับความ

เสี่ยงกับรายการรูปแบบใหม่ที่ก็ไม่มีใครหยั่งรู้..ออกมาแล้วจะได้

รับความนิยม หรือ ถูกเมิน เป็นแน่?

ฉะนั้น..ก็คอยดูว่า รายการที่จะมาลงผังแทน “ตลกหก

ฉาก” จะออกมาแบบไหน-อย่างไร แต่ผมค่อนข้างมั่นใจ รายการ

ใหม่ต้องได้รับความสนใจ หรือเป็นที่นิยมอีกตามเคย

ตามเคย..เหมือนเช่นรายการ “แฟนกัน 1 DAY” ท่ีทำาให้ฝัน

ของ “คนธรรมดา” เป็นจริง ได้มีโอกาสออกเดตกับ “ซุป’ตาร์” ก็

สนุกสนานดี

หรือจะรายการ “ศึกมายากล” กับการพลิกโฉมเหล่า

ศิลปิน-ดาราให้เป็น “นักมายากล” โดยพิธีกรจอมเก๋า คุณเกียรติ 

กิจเจริญ เป็นผู้ดำาเนินรายการคู่คนสวยอย่าง “แพนเค้ก เขม

นิจ”..

นี่..เห็นต้องบอกเลยว่า แทบจะไม่ยอมพลาดดู!

เอ้า..แล้วนั่นก็คงตามดูเหมือนกัน..คุณทิพานัน ศิริชนะ 

ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.

เขตจอมทอง-ธนบุรี จึงได้พูดถึง..

กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร ได้ยกข้อคิดจากภาพยนตร์อิน 

เดีย “คังคุไบ” ขึ้นมาอบรม-สอนการเป็นผู้นำา ต้องเห็นใจ และ

เคารพคนอื่นว่า..

“ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว นอกจากจะให้ความบันเทิง ยัง

ให้ข้อคิดในหลากหลายมุมมาก หนึ่งในข้อคิดที่อยากจะชวนท่าน

อดีตนายกรัฐมนตรีได้ขบคิดไปพร้อมๆ กันก็คือ Be Honest

ความซื่อสัตย์และจริงใจจะทำาให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม 

ในประโยคที่คังคุไบพูดในภาพยนตร์ว่า 

“..คนจะคิดว่าเราไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่เป็นไร แต่จงทำางานสกปรก

ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด…” 

ซึ่งถ้าเปรียบประโยคนี้กับสุภาษิตของไทย ใกล้เคียงกับ

สุภาษิตที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” แล้วทำาไม “คัง

คุไบ” ถึงพูดเช่นนี้ 

ถึงแม้ว่าใครจะไม่เห็นว่า เธอซื่อตรงกับตัวเองและเต็มที่

กับงานแค่ไหน ถึงแม้ว่างานของเธอจะไม่ถูกยอมรับในสังคมแค่

ไหน แต่คนที่จะเห็นและรับรู้ได้ก็คือตัวเธอของคังคุไบเอง

และเธอคนที่จะเห็นจุดอ่อน-จุดแข็ง เปลี่ยนความกลัว

และข้อบกพร่องทั้งหมดจนพัฒนาให้เป็นความกล้าและพลัง 

เพื่อให้เป็นเธอในเวอร์ชันที่ดีขึ้นๆ ได้

จนเปลี่ยนจาก “โสเภณี” กลายเป็น “นายกฯ ของกามธิ

ปุระ” ได้ในที่สุด

ท่านอดีตนายกฯ ได้รับชมฉากนี้และได้ยินวาทะนี้ของ

คังคุไบหรือไม่ และหากได้ยินแล้วรู้สึกเช่นไร เพราะเรื่องความ 

“ซื่อสัตย์” นั้นเป็นจริยธรรมสำาคัญของผู้นำาและนักการเมือง 

หากเป็นผู้นำาท่ีขาดจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์แล้ว ก็อาจ

จะนำาพาประเทศชาติให้เกิดความเสียหายและวิกฤตศรัทธาได้ 

ดังในอดีตท่ีนายกรัฐมนตรีต้องกลายเป็นนักโทษหลบหนีคดี

ทุจริต..ซึ่งแตกต่างกันอย่างลิบลับกับผู้ที่ทำาอาชีพโสเภณี กลาย

เป็น “นายกฯ ของกามธิปุระ”

นี่คือสิ่งที่ท่านอดีตนายกฯ ต้องถอดบทเรียนและคำานึง

ถึงแก่นสารของเรื่องให้ถ่องแท้ และย้ำาเตือนให้ทายาททางการ

เมืองและพรรคเพื่อไทยตระหนัก

สิ่งที่คุณทักษิณควรคิดคือ ความซื่อสัตย์ต่อคนไทย ต่อ

ประเทศชาติ ที่ผ่านมาท่านไม่เคยพูดถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น

ในคดีต่างๆ ของท่านเลย... 

หากท่านจำาไม่ได้ก็อย่าสอนจริยธรรมคนอื่น หากท่านมี

ความละอายก็รีบกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศ 

ไทย รีบกลับมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานในอนาคต”

ครับ..แล้วคุณล่ะ ดูคังคุไบรึยัง?.

แก่นสาร..‘คังคุไบ’?

ง

• หลังจากที่หันมาดูแลตัว

เองแบบจริงจังทั้งเรื่องรูปร่างและ

ใบหน้า ดีเจบุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณา

ชีวาวิไล ก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นกว่าเดิม ล่าสุด

มาเป็นแก๊งรักนักล้วงพร้อมกับ เฌอ

เบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, 

บีม-ศรัณยู ประชากริช และ บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วย

ทอง ในรายการ คู่ไหน ใช่เลย SECRET LOVE หลัง

จากที่บุ๊คโกะมาเจอกับเฌอเบลล์ ถึงกับต้องงัดทริก 

มาแนะเคล็ดลับกันเลยทีเดียว! งานนี้จะสนุกแค่ไหน

ต้องติดตาม 29 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.00 น. ทาง
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• ถือเป็นข่าวดีสุดๆ เมื่อพระเอกต๋ีหล่ออินเตอร์ 

นนกุล-ชานน สันตินธรกุล ตัดสินใจจรดปากกา

เซ็นสัญญารับงานแสดงซีรีส์เรื่อง “Remember-

แค้นน้ีไม่มีลืม” ของเกาหลี ในเวอร์ชัน remake ใหม่

ของไทยกับทางโมโน เน็กซ์ เป็นท่ีเรียบร้อย งานน้ี

แฟนคลับของ “นนกุล” ห้ามพลาด! เตรียมจับตาชม

ผลงานเรื่องใหม่ของหนุ่มนนกุลได้เร็วๆ นี้ ทางช่อง 

MONO29 และ MONOMAX อย่างแน่นอน

• เพิ่มดีกรีความตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับวง

ร็อกชุดดำา “The Yers” (เดอะ 

เยอรส์) จาก Genie Records 

(จีนี่ เรคอร์ดส) ที่หลังจาก

ปล่อยเพลงตำารับยา, ล้างแค้น, 

ถูกเวลา, พร้อมยอมตาย จาก

อัลบั้มชุดที่ 4 ออกมา ล่าสุด

พวกเขามาพร้อมอีกหนึ่งซาวด์ดนตรีที่เข้มข้นกับ

เพลง “ปริศนา” ซิงเกิลที่ 5 จากอัลบั้มชุดที่ 4 ที่มา

พร้อมคำาถามที่ยังตามหาคำาตอบอยู่ทุกค่ำาคืนว่า ถ้า

เราตายไปแล้ว เราจะลืมสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตได้จริง

หรือเปล่า? ก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มให้แฟนเพลงได้ฟัง

กันเร็วๆ นี้

• สายมูสายอินเลิฟฟังทางน้ี! “Horolive” (โฮโร

ไลฟ์) ในเครือโมโน เน็กซ์ จะจัดกิจกรรมทักไลฟ์สดจาก

ซินแซชื่อดัง “ตงฟางซินแซ นางพญาโหงวเฮ้ง” หรือ 

นายสัตวแพทย์ณภิยา วัชรสกุลดิษ ผู้เช่ียวชาญด้าน

ศาสตร์โหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย การดูดวงจีน มาวิเคราะห์

โหงวเฮ้งให้เหล่าคุณผู้หญิง ทางเพจ Horolive, 

Monohoro ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 

19.00-20.00 น. มาเจอกันเยอะๆ นะ.

มักเกิ้ล

ลปิน-นักแสดงตลก ท๊อฟฟี่ สามบาทห้า

สิบ หรือศิวดล จันทเสวี โพสต์ถึงความ

รู้สึกที่รายการตลกหกฉากต้องปิดตัวลง 

พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ตนได้ผัน

ตัวจากนักร้องกลางคืนมายืนในจุดที่ใช้คำาว่านัก

แสดงอาชีพได้อย่างเต็มตัว

“งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา “ปิดตำานาน 15 

ปี ตลกหกฉาก” สำาคัญที่สุดก่อนอื่นเลย ต้องขอ 

กราบขอบพระคุณบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ พี่ตา, พี่

จิก, พี่โอ๋, พี่แก้ว, แม่ดาว, แม่เดือน และพี่ๆ ผู้

บริหารทุกๆ ท่านที่ให้ โอกาสเด็กบ้านนอกคนนี้

ให้มีที่ยืนที่สง่างามในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัด

เวิร์คพอยท์ ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตในการเป็นนักแสดง

ของบ้านหลังนี้ โอกาสแรกที่สุดประทับใจก็คือ รับ

หน้าที่เป็นผู้ช่วยพี่หม่ำา พิธีกรรายการหม่ำาโชว์ 

และรายการที่ 2 ของผมก็คือตลกหกฉาก เปิด

กล้องตั้งแต่ พ.ศ.2550 ผมได้เป็นนักแสดงชุดแรก

ตั้งแต่เริ่มมาจนปัจจุบัน แน่นอนว่าความสัมพันธ์

ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในตลกหกฉากนี้มันช่าง

แน่นแฟ้นและอบอุ่นที่สุด ซิตคอมเรื่องนี้ถือว่า

เป็นผู้ให้ผมได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคนรู้จัก ได้

ฟูมฟักและซึมซับวิชาทางด้านการแสดงจากนัก

แสดงที่มากความสามารถทุกๆ คน ตลกหกฉาก

ทำาให้ผมมีความมั่นคงในชีวิต ได้ซื้อ

บ้าน ซื้อยานพาหนะที่ฝัน ได้ผันตัว

เองจากนักร้องกลางคืนมายืนในจุดที่

ใช้คำาว่านักแสดงอาชีพได้เต็มตัว วัน

นี้ตลกหกฉากจะกลายเป็นตำานานที่

ผมและทุกคนจะจดจำาไม่มีวันลืม

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดิน

ทางกันมาถึง 15 ปี ขอบพระคุณ

โปรดิวเซอร์ ขอบพระคุณพี่ๆ ผู้

กำากับรายการทุกท่านที่ผ่านมา พี่

น้อย, พี่ตี๋, พี่เอ็กซ์, พี่เป้ ขอบคุณ

น้องๆ ครีเอทีฟ นักคิด นักเขียน

บท ที่สรรหามุกตลกๆ น่ารักๆ มาให้เราได้แต่ง

เติมสีสันกันเป็นฉากเป็นตอนขึ้นมา ขอบคุณ

ฉลองมงคลสมรส • คู่รักศิลปินสุดแนว ปณต-คุณประเสริฐ มือกีตาร์ “getsunova” สังกัด

ไวท์มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ ควงสาว เนะ-อโณทัย นิรุตติเมธี ฉลองพิธีมงคล

สมรส ท่ามกลางศิลปิน-นักแสดงแห่ร่วมยินดี อาทิ เพื่อนร่วมวง getsunova, นนน กรภัทร์, 

คริส พีรวัส, Patrickananda (แพทริคอนันดา), มาร์กี้-Pok Mindset, ปั๊บ Potato-เตย, พล-

ยักษ์ วง CLASH, เจเจ-ต้าเหนิง, โอม Cocktail, โอ๊ต ปราโมทย์ ฯลฯ เมื่อวันก่อน.

ศิ

อลตัน จอห์น หนึ่งในตำานานที่ยังมีชีวิต 

ศิลปินที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นอัศวิน ได้

รับพระราชทานยศเป็นท่านเซอร์จาก

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พร้อมลุกจาก

เตียงนอน มาออกทัวร์คอนเสิร์ตต่อกันอีกรอบใน

วัย 74 ปี ที่เพิ่งผ่านการต่อสู้กับโคโรนาไวรัส หรือ

โควิด-19 มาช่วงก่อนหน้านี้

นักร้อง นักแต่งเพลง และนักเปียโนเจ้าของ

ฉายา Rocket Man ประกาศเมื่อปี 2018 หรือเมื่อ 

4 ปีที่แล้วว่า เขาจะออกเดินทางทัวร์คอนเสิร์ต

รอบโลกครั้งสุดท้าย และออกสตาร์ทกันไปที่อัล

เลนทาวน์ เพนซิลเวเนีย เมื่อ 8 กันยายนในปีนั้น 

ตามโปรแกรมแล้วเปิดคอนเสิร์ตทั่วโลกกว่า 300 

เวที โดยจบเลกแรกวันที่ 18 มีนาคม 2019

แต่ก็ด้วยวัย แค่เดินเหินพลาดก็ชีวิตเปลี่ยน

ได้ทันที เอลตัน จอห์น ลื่นล้มและต้องเข้ารับการ

ผ่าตัด หายดีกลับมาได้ก็มาเจอกับการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าเขาพร้อมที่

จะออกเดินทางต่อ get back on 

the road เพื่อจบเวิลด์ทัวร์ตาม

ที่ตั้งใจไว้

ไอคอน LGBTQ ตัว

แม่ของวงการบันเทิง วัย 74 

โพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อ

สัปดาห์ก่อนว่า เขาจะกลับมา

ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้ง หลัง

จากพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านชาร์จ

พลังมาอย่างเต็มที่แล้ว เพื่อพา 

Farewell Yellow Brick Road 

Tour ไปสู่บทสรุปของ

คอนเสิร์ตอำาลาที่

ยาวนานของเขา

ให้ได้

“After 

a restful 

break at 

home, I’m ready to get back on the 

road with my Farwell Yellow Brick 

Road Tour!”

เอลตัน จอห์น ตัดสินใจไว้

แล้วด้วยว่าจะเกษียณตัวเองอำาลา

วงการ วางไมค์ วางทุกอย่างหลัง

จบทัวร์ครั้งนี้ เพื่อที่ว่าเขาจะได้

ใช้เวลากับสามี เดวิด เฟอร์นิช ผู้

สร้างภาพยนตร์ วัย 58 และลูกชาย 

2 คน คือ ซาคารี 11 ขวบ และ

เอไลยาห์ 9 ขวบ

สำาหรับทัวร์คอนเสิร์ตของเอลตัน จอห์น 

ต้องเลื่อนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิด 

แต่ก็กลับมาเดินหน้าต่อได้เมื่อต้นปีที่แล้ว แต่เวิลด์

ทัวร์รอบสุดท้ายของเขาก็ต้องเจอแคนเซิลอีก หลัง

จากเจ้าตัวมีปัญหาที่สะโพก เพราะล้มจนต้องเข้า

รับการผ่าตัด

เขากล่าวถึงความเศร้าเสียใจครั้งใหญ่เมื่อ

ปีที่แล้ว บอกว่าเขาล้มลงบนพื้นแข็งและรู้สึกเจ็บ

ปวดมากๆ และรู้สึกถึงความเจ็บบางอย่างที่สะโพก

นับแต่นั้นมา

การเลื่อนแล้วเลื่อนอีกทำาให้เขาต้องวางตา

รางใหม่สำาหรับปี 2021 ขยับ Farewell Yellow 

Brick Road Tour ในยุโรปและอังกฤษไปเป็นปี 

2023

แต่แล้วศิลปินระดับตำานานของวงการ    

เพลงป๊อปและร็อกก็ต้องแคนเซิลโชว์อีกครั้งเมื่อ 

ต้นปีที่ผ่านมา สาเหตุก็มาจากตัวเขาเองที่ติด      

โควิด-19 ทั้งที่เพิ่งเริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตต่อ

เท่านั้น

ศิลปินร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ วัย 74 ตอน

นั้น เคยกล่าวไว้ตอนกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้ง

ก่อนติดโคโรนาไวรัสว่า “ว้าว เราไม่ได้แสดง

คอนเสิร์ตมาตั้งแต่ 6 มีนาคม 2020 นี่นับเป็น

ประสบการณ์ใหม่สำาหรับเรา ผมไม่เคยเจอช่วง

วางนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตการเล่นดนตรี 

อย่างน้อยก็ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ 17”.

interthaipost69@gmail.com

เ
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น้องๆ คอสตูม ทีมพร็อพ ทีมฉาก ทีมกล้อง ทีม

ไฟ ทีมเสียง ขอบคุณน้องๆ ประสานงานรายการ

ทุกคน ขอบคุณแม่บ้านที่หาอาหารอร่อยๆ ดูแล

ปากท้องพวกเราอย่างอิ่มเอม และที่ขาดไม่ได้คือ

กราบขอบพระคุณแฟนๆ รายการทั่วประเทศที่รัก

และให้กำาลังใจรายการเราตลอดมา รายการอยู่

ได้มาถึง 15 ปีก็เพราะ

ผลตอบรับที่ดีของ

พี่ๆ คนดูทั้งประเทศนี่

แหละครับ หวังว่าฉาก

ทุกฉาก ความสนุกใน

ทุกๆ ตอนจะยังคงอยู่

ในความทรงจำา และ

อาจจะยังวนเวียนให้ได้

ชมใน TikTok หรือโซ      

เชียลตลอดไป อย่าลืม

พวกเรานะครับ

และเมื่อคืนนี้

ขอบคุณพี่ตุ๊กกี้ ที่เป็น

หัวเร่ียวหัวแรงในการจัดมีตต้ิงปิดฉากให้กับพวกเรา

ทุกคน แม้วันเล้ียงส่งท้ายเมื่อคืน นักแสดงจะมาไม่

ครบก็ตาม (เนื่องจากหาคิวให้ลงตัวครบทุกคนกัน

ยากมากๆ เพราะทางหกฉากได้คืนคิวของการถ่าย

ทำาท้ังปีให้กับนักแสดงทุกคนแล้ว ทุกคนจึงนำาคิว

ไปลงให้กับงานต่างๆ ต่อไป) เมื่อคืนมีความสุขกัน

มากๆ ครับ รักทุกคนนะ รักตลกหกฉากตลอดไป”

นอกจากนี้เหล่านักแสดงหลายคนยังได้

โพสต์อำาลารายการ อาทิ ฝน-นลินทิพย์ เพิ่มภัทร

สกุล โพสต์ว่า “จะฉากอะไรในชีวิต ก็คิดให้มัน

เป็นเรื่องตลก ขอบคุณเสื้อและฉากน่ารักๆ จาก

พี่กี้งับ รักตลกหกฉาก รักทุกคนในรายการ” หรือ

ตลกสาวมากความสามารถ ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตร

พรม ก็ได้ โพสต์บรรยากาศงานเลี้ยงอำาลารายการ

ลงในอินสตาแกรมอย่างอบอุ่นเช่นกัน.

ทัวร์ต่อให้จบหลังหายดีจากโควิด-19

‘เอลตัน จอห์น’พร้อมออกเดินทาง

Farewell Yellow Brick Road Tour 

ปิดตำานาน15ปี‘ตลกหกฉาก’

‘ท๊อฟฟี่’โพสต์ขอบคุณที่ทำาให้มีวันนี้
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 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๐ เลขที่ดิน ๓๓๖๒ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๖ ไร ๘๗ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๓,๓๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๔ เลขที่ดิน ๓๓๖๖ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑๖ ไร ๑ งาน ๑๔ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๖,๘๒๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๕ เลขที่ดิน ๓๓๖๗ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑๒ ไร ๓ งาน ๑๓ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๖๖๔,๖๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๐๔ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๕๓.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๙๙,๗๒๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๖ เลขที่ดิน ๒๑๖ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๔ ไร ๑๕.๗ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๔๐๓,๙๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๗ เลขที่ดิน ๒๑๗ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๔๑.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๔๐,๙๖๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๗ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๘ เลขที่ดิน ๒๑๘ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๑.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๓๘,๙๔๗ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๘ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๙ เลขที่ดิน ๒๑๙ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๑๒.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๓๕,๔๕๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๙ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๐ เลขที่ดิน ๒๒๐ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๒๕,๕๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๑ เลขที่ดิน ๒๒๑ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๐๙.๑ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๑๕,๗๒๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๒ เลขที่ดิน ๒๒๒ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๕๗.๖ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๐๕,๙๔๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๓ เลขที่ดิน ๒๒๓ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๐๔.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๑๐,๙๔๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๔ เลขที่ดิน ๘ 

ตําบลศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๓ ไร ๓ งาน ๓๔ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๐๕๑,๔๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๕ เลขที่ดิน ๙ 

ตําบลศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๓ ไร ๑ งาน ๘๐ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๐๒๒,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๕ เลขที่ดิน ๑๕ 

ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๙ ไร ๑ งาน ๗๔ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๔๗๗,๐๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๙ เลขที่ดิน ๔ 

ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๘ ไร ๒ งาน ๘๒ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๙๗๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๒๕๕,๔๐๐ บาท (แปดลานสองแสนหาหม� นหาพันสี่รอยบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวิปกรณ ภิรมยสุทธิพงศ กับพวก

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายธันยพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน (ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง)

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาล

ไทย)

- นายธันยพร 

ลีวัฒนากุลชัย

๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ณ วันท่ี 

๒ ก.พ. ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-(หาแสนบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายธันยพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก

ลงช� อ

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-(หาแสนบาทถวน) 

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

การพัฒนาแหลงปะการั ง เทียม

ใตทะเลของประเทศไทยเริ่มดําเนินมา

มากกวา 20ป สามารถสรางระบบนิเวศ

ปะการังแหงใหมในหลายพ้ืนท่ี ดวยรูปแบบ

ที่ แตกต างของวัสดุที่ ใช ในการจัดทํ า

ปะการังเทียมในปจจุบันมีความหลาก

หลายและสรางผลลัพธที่แตกตาง การใช

ขาแทนหลุมผลิตปโตรเลียมเพ� อการจัดวาง

เปนปะการังเทียม (Rig-to-Reef) นับเปน

นวัตกรรมใหม โดยไดจัดวางบริเวณเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแหงแรก ดาน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดยกทีมลงพื้นที่ติดตามสถานภาพแหลง

ปะการังเทียม เผยความสําเร็จและช� นชม

ผลการดําเนินงานเปนที่น�าพอใจอยางมาก 

สามารถพัฒนาตอยอดเปนแหลงอนุรักษ

ทางทะเลและแหลงทองเที่ยวในอนาคตได 

พรอมสั่ งกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง รวมมือพันธมิตรเรงถอดบทเรียน

ติดตามผลกระทบทุกมิติอยางใกลชิด ตอไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปดเผยภายหลังการลงพื้นที่

เพ� อดํานํ้าสํารวจทรัพยากรใตทะเล เกาะพะงัน 

จ.สุราษฎรธานี วา ตนได ใหความสําคัญ

กับการฟนฟูระบบนิเวศทางทะเลมาอยาง

จริงจังและตอเน� อง รวมถึงหาแนวทาง

ในการยกระดับการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรปะการังของประเทศไทยใหเกิด

ความยั่งยืน ซึ่งวันนี้ (21 พฤษภาคม 2565) 

ตนพรอมดวยนายจตุพร บุรุษพัฒน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมไดนําทีมผูบริหารและเจาหนาที่

ลงพื้นที่สํ ารวจสถานภาพพื้นที่ จัดวาง

ปะการังเทียม โดยใชขาแทนหลุมผลิต

ปโตรเลียม บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสํารวจ

และผลิต จํากัดจํานวน 7ขาแทน ซึ่งหมด

อายุสัมปทานมาจัดวางเปนปะการังเทียม

ซึ่งแม้ว่าวันนี้มีคลื่นลมและมรสุมจนไม่

สามารถลงดําน้ําสํารวจไดดวยตนเอง 

แตจากการรายงานและภาพถายใตน้ําของ

ทีมสํารวจล่วงหน้าที่มาดําน้ําสํารวจเมื่อ

วานนี้ (20พค.2565)

ตนรูสึกพอใจมากกับสภาพระบบ

นิเวศใหม ท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนแหลงระบบ

นิ เวศปะการั งที่ สมบูรณและสวยงาม 

สามารถเปนแหลงอนุรักษและแหลงทอง

เที่ยวในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม ตนไดย้ํากับกรมทรัพยากร

ทางทะ เลและชายฝ ง ให ติ ดตามการ

เปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในทุกมิติ

อยางรอบคอบ พรอมใหถอดบทเรียนจาก

ผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ และขยายผลการ

ดําเนินงานในพื้นที่อ� น ตอไป นอกจากนี้ 

ตนอยากใหมีการศึกษาเทคนิค เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมๆเพ� อชวยในการพัฒนา

งานดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผสานองคความรู

ทางวิชาการ และความรวมมือของพี่นอง

ประชาชนในการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 

อยางไรก็ตาม เร� องน้ีคงตองอาศัยความรวมมือ

จากหลายภาคสวนและเรงรัดการดําเนิน

งานใหเห็นผลเปนที่ประจักษและตองไม

เกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยเด็ดขาด นายวราวุธ กลาว

ดานนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กลาวเสริม

“รมว.ทส.” ปลื้ม! พบสัตวทะเลเพิ่มขึ้น แหลงปะการังขาแทนใตทะเล 

กําชับ “กรมทะเล” รวมพันธมิตรติดตามผลระยะยาว

สงมอบรางวัล      เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ 

คมกฤช ตันตระวาณิชย เลขาธิการฯ พรอมดวย ฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการฯ มอบรางวัล

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟา ประจําป 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟาอวอรด 2565” 

เชิญถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใหแกผูชนะการประกวด และเงินรางวัลรวมกวา 710,000 บาท  

ณ สามยานมิตรทาวน

วา การดําเนินงานของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง (ทช.) ในการใชวัสดุท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมในการจัดวางเปนแหลง

ปะการังเทียม ไดเริ ่มดําเนินมานับสิบป 

จัดวางปะการังเทียมไปแลวกวา 150,000 แทง 

สรางแหลงปะการังแหงใหมใตทองทะเล

กวา 36,000 ไร สําหรับพื้นที่บริเวณพื้นที่

ปะการังเทียมขาแทนปโตรเลียม บริเวณ

พื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมี

ดําริริเริ่มมาในสมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ยังคงดํารงตําแหน�งอธิบดีกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

และแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

แหงชาติ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ทั้งนี้ 

ภายหลังการวางขาแทนเปนแหลงปะการังเทียม 

กรม ทช. ไดประกาศมาตรการคุมครอง

ทรัพยากรในบริเวณดังกลาว ซ่ึงมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2564 และจะสิ้นสุด

การบังคับใชวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งเปน

การหามการทําประมงดวยเคร� องมือประมง

ทุกชนิด หามดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว

ดําน้ํา หรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบ

ตอปะการังและสิ่งมีชีวิตในบริเวณดังกลาว

เพื่อช่วยเร่งการเกาะตัวของปะการังอ่อน

และสัตวน้ํ า เขามาอาศัยเสมือนแหลง

อนุบาลสัตวใตทะเล ซ่ึงตนคิดวาการลดกิจกรรม

ของมนุษย ในชวงแรกทําใหประสิทธิภาพ

ของการเกิดแหลงปะการังใหมเปนไปได

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม 

ตนไดส่ังการใหเจาหนาท่ีและทีมนักวิชาการ 

รวมกับสถาบันวิชาการและหน�วยงานที่

เกี่ยวของ ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

อยางใกลชิด รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นในทุกมิติ ทั้งนี้ กรม ทช. ไดเตรียมแผน

ประกาศเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ตามมาตรา 22 ตอไป 

นายอรรจน ตุลารักษ ผูจัดการฝาย

โครงการรวมทุน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

สํารวจและผลิต จํากัด กลาววา บริษัท 

เชฟรอนฯ และบริษัทผูรวมทุน ประกอบดวย 

บริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด 

และบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) ยินดีกับความสําเร็จของ

โครงการนํารองการใชขาแทนหลุมผลิต

ปโตรเลียมไปจัดวางเปนปะการังเทียม ที่

ผลลัพธเปนท่ีน�าพอใจ สามารถใชประโยชน

ขาแทนฯ เปนบานใหกับสิ่งมีชีวิตใตทองทะเล 

ซ่ึงจากการสํารวจหลังการจัดวางปะการังเทียม 

พบการเขาอยูอาศัยของประชากรปลาที่

หนาแน�นขึ้น และมีความหลากหลายของ

ชนิดปลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบการ

ฟนตัวของสิ่งมีชีวิตเกาะติดที่ดีบริเวณของ

ขาแทนฯ ตลอดจนผลการสํารวจดาน

สิ่งแวดลอมทางทะเลบริเวณกองปะการัง

เทียมอยูในเกณฑปกติ จึงเช� อมั่นวา กอง

ปะการังเทียมแหงนี้จะชวยสรางประโยชน

ดานฟนฟูทรัพยากรทางทะเล เปนแหลง

อนุบาลสัตวน้ําที่สําคัญใหกับชาวประมง

ในพื้นที่ ชวยสงเสริมธุรกิจดานการทองเที่ยว

ไดในอนาคต ตอไป

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวเพิ่มเติมวา 

ในชวงเวลา 1 ปหลังการจัดวางปะการังเทียม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดติดตามและ

สํารวจเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทาง

ดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศทาง

ทะเลอยางใกลชิดและตอเน� อง รวมถึงผลก

ระทบอ� นๆ ตอระบบนิเวศใตทะเล สรุปเปน

ที่น�าพอใจอยางมาก รวมถึงไดสํารวจสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมแลวทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่ง

จะสรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานใน 

5 มิติใหญ ๆ คือ ดานสภาพแวดลอมทาง

ทะเล ดานการสํารวจปลาในพื้นที่โครงการฯ

ดานการฟนตัวของสิ่งมีชีวิตเกาะติด ดาน

การเคล� อนตัวของโครงสรางปะการังเทียม 

และดานการเขาใชประโยชนของชุมชน 

ท้ังน้ี ทางจุฬาฯ จะดําเนินการสํารวจเพ� อศึกษา

การเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ตอไป ตาม

กรอบการดําเนินงาน 2 ปหลังจากจัดวาง

ปะการังเทียม ในชวงเดือนกันยายน 2565 

และคาดวาจะทราบผลการสํารวจในชวง

ตนป 2566 ดร. ศุภิชัย กลาวในที่สุด

ยอนอายุผิวไปกับ “มาดามหลุยส”    หลุยส เตชะอุบล ผูบริหาร บริษัท ไทรทัน รีซอรสเซส 

จัดงานเปดตัว “มาดามหลุยส” แบรนดสบูสูตรพรีเมียมใหมลาสุดเจาะตลาดแมจทีจ คัดสรร

สวนผสมระดับพรีเมี่ยม ดวยกลีเซอรรีนและสารสกัดจากธรรมชาติ ในราคาที่จับตองได ตอบ

โจทยความสะอาดทุกเพศทุกวัย ชวยยอนอายุผิว พรอมเปดตัว พรีเซ็นเตอรคนแรก ปอย – ตรีชฎา 

เพชรรัตน ดารานักแสดงระดับโลก โดยไดรับเกียรติจากทีมผูบริหาร Co-owner สมบัษร ถิระสาโรช 

อัครรัฐ วรรณรัตน สุพร วัธนเวคิน ขันธพลร ซ� อภาคย และแขกผูมีเกียรติ นพ.พิจักษณ 

วงศวิศิษฎ เขารวมภายงาน ณ โรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ ริมแมน้ําเจาพระยา 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

C Asean จัดงาน “Reopening Recovery Resilience”     ศูนย C asean จัดงาน

“Reopening Recovery Resilience” เปนเวทีเสวนาเร� องการปรับตัวและฟนจากเหตุการณ

โรคระบาดไดอยางยั่งยืน โดยมี พระธรรมศากยวงศวิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดี

กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ

ศูนย C asean พรอมดวย คุณดาโตะโจจี ซามูเล เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย 

คุณอูก ซอรพวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจําประเทศไทย ดร.เดเชน เซอริง ผูอํานวยการ

สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ และ

ผูบริหารระดับสูงของภูมิภาคอาเซียน เขารวมภายในงาน ณ C asean, CW Tower ถนน

รัชดาภิเษก

ในสภาวะท่ีโลกกําลังหมุนไปอยางรวดเร็ว 

สงผลใหทุกสถาบันการศึกษาตองปรับตัว 

นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

ครูยุคใหมตองมีความยืดหยุน เพ� อกาวขาม

ขีดจํากัด และทันตอโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยูขณะน้ี...ทรู คลิกไลฟ หน่ึงในผูนํานวัตกรรม

เพ� อการเรียนรูอยางสรางสรรคแบบครบวงจร

สําหรับโรงเรียนเอกชน ภายใตการดําเนินงาน

ของกลุมทรู ตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอน จึงไดสรางสรรค หลักสูตร

อบรมออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหาร

และครูผูสอนตอเน� องตลอดทั้งป ประเดิม

อยางเปนทางการ ตอนรับการเปดภาคเรียนดวย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ ประจํา

ป 2565 “Education Transformation for 

21st Century อนาคตโรงเรียนเอกชนไทย 

ศตวรรษใหมแหงการเปลี่ยนแปลง” ที่นําทีม

นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

สาขา มาเติมเต็มประสิทธิภาพการบริหาร

การจัดการเรียนรูแกผูบริหารและครูผูสอนที่

รวมโครงการกวา 400 คน ทั่วประเทศ ผาน

แพลตฟอรม TRUE VROOM หองประชุม

ออนไลน และ VLEARN แพลตฟอรมที่เอื้อ

เปดประตูการศึกษายุคใหม...ทรู คลิกไลฟ เสริมแกรงผูบริหารและคุณครูกวา 400 คนทั่วประเทศ 

กาวทันโลกดิจิทัลสูการเรียนรูที่ยั่งยืน ผานเวิรคช็อปออนไลน

“Education Transformation for 21st Century อนาคตโรงเรียนเอกชนไทย ศตวรรษใหมแหงการเปลี่ยนแปลง”

ตอการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน 

ทั้งมอบหมายงานและติดตามการทํางาน 

ทําใหการอบรมดําเนินไปอยางราบร� นและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายในงานไดรับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก 

วิภาตะศิลปน (แถวบน ที่ 3 จากซาย) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานความเปนเลิศทาง

ธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 

กลาวเปดงาน โดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่ง

วา “แมวาในชวงนี้ จะยังไมสามารถจัดการ

อบรมท่ีไปพบกับทุกโรงเรียนได โดยตรง แตทรู 

คลิกไลฟ ยังคงเดินหนา จัดเวิรคช็อปในรูปแบบ

ออนไลนอยางตอเน� อง ดวยแพลตฟอรม

และเคร� องมือตางๆ ของกลุมทรู เพ� อเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลนให

แกโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ และขอให

คํามั่นวาจะดูแลทุกคนเสมือนเปนครอบครัว

เดียวกัน โดยพรอมที่จะมอบแตสิ่งดีๆ ใหแก

คนในสังคมการศึกษา ต้ังแตผูบริหาร ครูผูสอน 

รวมไปถึงนักเรียนทุกคนใหเติบโตเปนคนที่ดี

มีคุณภาพตอไป”

ย่ิงไปกวาน้ัน สําหรับการอบรมคร้ังน้ี ทรู 

คลิกไลฟยังไดจัดผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา

และทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ มาสรางสรรค

คอรสสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยาง

มีคุณภาพ และอัปเดตนวัตกรรมส� อการเรียนรู

จาก 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ ไดแก 

เทคโนโลยีวิทยากรคํานวณ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน โรโบติกส และดนตรี เพ� อรวมยก

ระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพสูงสุด กาวสูการศึกษายุคใหม

อยางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีแผนใหผูบริหาร

และคุณครู ไดเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองผาน

ส� อมัลติมีเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร

พิเศษในแวดวงการศึกษาอยางตอเน� องเปน

ประจําทุกเดือนตลอดป รวมถึงรวมพูดคุย

กับวิทยากรผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพ� อ

ติดตามประเมินผลเปนระยะและสงเสริม

การพัฒนาการสอนไดอยางตรงจุดอีกดวย

สําหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเขารวม

หลักสูตรทรู คลิกไลฟ สามารถติดตอไดที่ 

08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ www.trueclicklife.com

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุยเคมีเพ� อบํารุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    วาที่รอยตรีจิรชัย สาฤๅษี ผูจัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัล

เคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ  เปน

ตัวแทนมอบปุยเคมี สูตร 15-15-15 จํานวน 10 กระสอบ ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสุนิตย หาสุชล ผูอํานวยการกองการทองเที่ยวและกีฬาเปนตัวแทน

รับมอบ เพ� อใชในการบํารุงหญาในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหสวยงาม 

เหมาะแกการเปนสนามฝกซอมและออกกําลังกายสําหรับชุมชน

ในวงการเพลงเมืองไทยหนึ่งในซูเปอร

กรุปที่ดังสุด คือวง The Palace การรวมตัว

ของกลุมศิลปนระดับตํานานและสตารแหง

วงการเพลงที่อยูเหนือการเวลาจากวงตางๆ 

ไดแก ปุ-อัญชลี จงคดีกิจ, จ๊ีด-สุนทร สุจริตฉันท 

จากวง Royal Sprites, จิ๊บ-วสุ แสงสิงแกว 

จากวง พลอย, ตน-วงศกร รัศมิทัต จากวง 

Mcintosh, สันต-พีรสันติ จวบสมัย และ 

สายชล-ธนชน ระดมกิจ จากวง The Innocent, 

จืด-มนตรี กิตติกัลป จากวง Forever และ 

เตย-รณภพ ศิลปะพงศกร จากวง อินคา 

ท่ีนอกจากจะโดดเดนทางสไตลและมีพรสวรรค

ทางดนตรีแลว พวกเขายังขึ้นช� อในฐานะ

ศิลปนที่มีไฟในการทํางานขั้นสุด และลาสุด

พวกเขาฟตพรอม เจอกับเหลาสาวกขาแดนซ

แบบจัดเต็ม ดวยบทเพลงเดนยุค  80  ภายใน

งาน The Colors of Nature ในบรรยากาศ

ร่มรื่นด้วยต้นไม้สายลมในยามเย็นโดยเป็น

ครั้งแรกของพวกเขาที่มาเปดคอนเสิรตที่ 

The Forestias by MQDC    

หามพลาดความพิเศษ! คร้ังน้ี คอนเสิรต

จาก “The Palace”  วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 

2565 ต้ังแตเวลา 17.00-18.00 น.  รายละเอียด

เพิ่มเติมและสํารองที่นั่งโทร. 1265

นอกจากคอนเสิรตจากเดอะ พาเลซ แลว  

คุณยังสามารถมารวมสัมผัสสีสันความงาม

ของธรรมชาติ ในรูปแบบของ The Magical 

Forest  ที่จะใหคุณและครอบครัวไดมาเก็บ

ภาพบรรยากาศแหงความสุขรวมกัน พรอม

รวมสนุกกับหลากหลายกิจกรรม workshop 

อาทิ การละเลน “วาว” ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ

มาต้ังแตสมัยสุโขทัย โดยภายในงานน้ีมีผูเช่ียวชาญ 

จากสมาคมกีฬาวาวไทย จุฬา-ปกเปา มาถายทอด

ความรู สามารถเรียนรูและประดิษฐวาว 

“The Palace ปราสาทดนตรีอัศจรรย” 

เปดตํานานแดนซครั้งแรกที่ The Forestias by MQDC 

ในงาน The Colors of Nature เสารที่ 28 พฤษภาคมนี้

พรอมการขึ้นเลนวาวดวยตัวเอง ไดทุกวัน 

รวมไปถึง ระบายสีกระถางตนไม การตกแตง

เทียนหอมธรรมชาติ เปนตน

สนใจรวมกิจกรรมภายในงาน The Colors 

of Nature  ระหวางวันที่  12 – 29 พฤษภาคม 

เวลา 10.00-18.00น.  รายละเอียดเพิ่มเติม

และสํารองที่นั่งโทร. 1265

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ จับมือ 

4NOLOGUE และ DNA สงตรงแฟนมิตต้ิงเด่ียว

ครั้งแรกในประเทศไทยของ MARK TUAN 

(มารค ตวน) ที่เตรียมบินลัดฟามาพบเหลา

อากาเซใหไดฟนกันในรอบ 3 ปกับ “PULL-UP” 

MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND 

ใหรับชมสดบนจอยักษภาพคมชัดระดับ 4K 

พรอมระบบเสียงท่ีสมบูรณแบบในโรงภาพยนตร 

เอส เอฟ ในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

โดยถายทอดสัญญาณสดจากอิมแพ็ค อารีน�า 

เมืองทองธานี มายังโรงภาพยนตร 

เอส เอฟ 16 สาขาท่ัวประเทศ 

และยังถือเปนครั้งแรกของ

ไ ท ยที่ มี ก า ร ถ า ย ทอดสด 

Fan Meeting แบบสตรีมมิ่ง

ภายในโรงภาพยนตร

สํ า ห รั บ ผู ส น ใ จ

สามารถตรวจสอบสาขา 

พรอมซื้อบัตรลวงหนาไดผาน

ทางแอปพลิเคชัน SF Cinema, 

www.sfcinema.com และจุด

จําหน�ายบัตรชมภาพยนตร

สาขาที่เขาฉาย ไดตั้งแตวันที่ 

22 พฤษภาคม เวลา 11.00 น.

เปนตนไป ในราคาที่นั ่งละ 

1,200 บาท พิเศษ!! ทุกที่นั่ง

รั บทั นที บั ต รแข็ งที่ ร ะลึ ก

เวอรชั่นพิเศษ เฉพาะผูชมที่

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ

เทานั้น

ลูกคา เอส เอฟ ยังสามารถชม

ภาพยนตรดวยความมั่นใจภายใตมาตรการ 

“ดูแลดวยใจ” ไดที่ โรงภาพยนตร ในเครือ 

เอส เอฟ ทุกสาขา ตรวจสอบรายละเอียด

เพิ่มเติมไดผานแอปพลิเคชัน SF Cinema, 

www.sfcinema.com พรอมทั้งสามารถ

ติดตามขาวสารและสอบถามรายละเอียด

ไดผานโซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ 

#SFcinema

แฟนคลับไทยหามพลาด!! เอส เอฟ สง “PULL-UP”

MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND 

ไลฟสดบนจอยักษ พรอมฟนสะใจ ครั้งแรกในไทย

อิ่มอรอยกับซีฟูดออนไอซในบุฟเฟตนานาชาติ

อิ่มอรอยกับซีฟูดออนไอซในบุฟเฟตนานาชาติ อาทิ เปาะเปยะกุงญี่ปุน ซูชิหนากุง 

ซีฟูดอบชีส และ มินิค็อกเทล เพียงทานละ 690 บาท ทุกเย็นวันศุกรและเย็นวันเสาร ที่หอง

อาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น พรอมปลอดภัยกับมาตรการ

ปองกัน สอบถามรายละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2575-5599

เสริมความรูดานความงามใหบุคลากร    สุวภา ศิริวรรณ หัวหนาหน�วยอบรมแตงหนาและ

พัฒนาบุคลิกภาพ นําทีม Makeup Artist ระดับอาจารย จัด Workshop หลักสูตรการแตงหนา

ขั้นพื้นฐาน พรอมถายทอดเทคนิคการแตงหนา และการดูแลสุขภาพผิวใหดูสุขภาพดี ใหกับ

พนักงานจากหน�วยงานตางๆ เพ� อเสริมสรางความงามและ ความมั่นใจใหพรอมปฏิบัติงานใน

ทุกสถานการณ ณ หองอบรม Beauty Queen อาคารโอซีซี จํากัด (มหาชน)
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รัสเซียแนะเลิกคว่ำ�บ�ตรเลี่ยงวิกฤตอ�ห�ร

มอสโก • เอเอฟพีรายงานรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

รัสเซีย อังเดร รูเดนโก กล่าวเมื่อวันพุธว่า มาตรการคว่ำา

บาตรระหว่างประเทศที่ใช้กับรัสเซียจากปฏิบัติการทาง

ทหารในยูเครน จำาเป็นต้องถูกยกเลิก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้

เกิดวิกฤตอาหารทั่วโลก รูเดนโกให้สัมภาษณ์ผ่านสำานักข่าว

ของรัสเซียหลายสำานักระบุว่า “การแก้ปัญหาด้านอาหาร

ต้องใช้แนวทางท่ีครอบคลุม รวมถึงการยกเลิกการคว่ำาบาตร

ที่บังคับใช้กับการส่งออกและการทำาธุรกรรมทางการเงิน

ของรัสเซีย” การรุกรานยูเครนของรัสเซียและการคว่ำาบาตร

รัสเซียต่อกรณีการโจมตีดังกล่าว ขัดขวางการส่งออกปุ๋ย, 

ข้าวสาลีและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ จากทั้ง 2 ประเทศ รัส 

เซียกับยูเครนผลิตข้าวสาลีรวมกันได้ 30% ของอุปทานข้าว

สาลีทั่วโลก 

โสมแดงยิงมิสไซล์หลังไบเดนจบเยือนเอเชีย

โซล • เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ 3 ลูกเมื่อเช้าวันพุธ 

รวมถึงขีปนาวุธลูกหนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นขีปนาวุธข้าม

ทวีป (ไอซีบีเอ็ม) ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน แห่งสหรัฐ เดินทางออกจากทวีปเอเชีย หลังเสร็จสิ้น

การเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เอเอฟพีรายงานว่า 

เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ 3 ลูก โดยมี 1 ลูกที่คาดว่า

เป็นไอซีบีเอ็มถูกยิงจากแถบซูนันในกรุงเปียงยาง จากการ

เปิดเผยของทางเกาหลีใต้ ซึ่งบอกว่าสนามบินที่นั่นได้กลาย

เป็นสถานที่สำาคัญในการทดสอบอาวุธหลายครั้งเมื่อเร็วๆ น้ี 

การยิงขีปนาวุธในคร้ังน้ีเป็นหน่ึงในการทดสอบอาวุธเกือบ  20 

ครั้งของเกาหลีเหนือในปีนี้ กระตุ้นให้มีการซ้อมยิงขีปนาวุธ

ร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อตอบโต้ โดยทั้ง 2 ชาติ

ประณามว่าเป็นการยั่วยุอย่างต่อเนื่องโดยเกาหลีเหนือ 

ป�กีสถ�นปิดถนนสกัดม็อบเข้�เมืองหลวง

อิสล�ม�บัด • ถนนทุกสายที่มุ่งสู่กรุงอิสลามาบัด เมือง

หลวงของปากีสถาน ถูกสกัดกั้นด้วยสิ่งกีดขวาง เมื่อวัน

พุธ ก่อนหน้าการชุมนุมเรียกร้องโดยอดีตนายกรัฐมนตรี        

อิมราน ข่าน ที่โดนสภาลงมติไม่ไว้วางใจและพ้นตำาแหน่ง

ไป ตำารวจต้องใช้แก๊สน้ำาตาสลายผู้ชุมนุมที่สนับสนุนเขา 

นับตั้งแต่ถูกปลดออกจากตำาแหน่งด้วยการลงคะแนนไม่

ไว้วางใจเมื่อเดือนที่แล้ว อดีตนักกีฬาคริกเก็ตระดับโลก

ที่ผันตัวมาเล่นการเมืองผู้นี้พยายามกดดันรัฐบาลผสมชุด

ใหม่ที่เปราะบาง ด้วยการจัดการชุมนุมขนาดใหญ่เรียก

ร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในการประจันหน้ากับคู่แข่ง ข่าน

วางแผนว่าในวันพุธเขาจะนำาผู้คนหลายหมื่นคนจากฐาน

อำานาจของเขาในเมืองเปศวาร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศเคลื่อนตัวเข้ามาชุมนุมในเมืองหลวง และผู้สนับสนุน

เขาจากเมืองอื่นๆ จะเดินทางมาชุมนุมที่กรุงอิสลามาบัด

ด้วย.

ลกจะเปลี่ยนไปอย่�งหนักหน่วงและรุนแรงเมื่อ

เกิดสงครามยูเครนที่เรายังไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อแค่ไหน 

และจะจบเมื่อใด

ประเทศไทยจะต้องเข้าใจสถานการณ์ระหว่าง

ประเทศอย่างไร และยุทธศาสตร์ของเราจะต้องมีรูปแบบ

และเนื้อหาสาระอย่างไร

ผมตั้งวงคุยกับ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และปัจจุบัน

เป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดอง

แห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council – 

APRC) เพื่อมองหาทางออกสำาหรับประเทศไทย

คอลัมน์เมื่อวานได้เล่าถึงการเสนอแนวคิดริเริ่มของ

จีนและสหรัฐฯ ที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสนใจและ

ศึกษารายละเอียดให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงให้จงได้

พอเกิดสงครามยูเครน โลกก็ถูกปรับเปลี่ยนไปพอ

สมควร

สหรัฐฯ เริ่มมองหามิตรหนักขึ้น ย้ำาเรื่อง Indo-

Pacific Concept และ Indo-Pacific Economic 

Framework มาใช้มากขึ้น

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เชิญผู้นำาอาเซียนไปร่วม

ประชุมสุดยอดที่วอชิงตัน

ตอนหนึ่งของคำาปราศรัย ไบเดนพูดว่า “ข้าพเจ้าให้

ความสำาคัญกับความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน Asean 

Centrality”

“ตอนที่ไบเดนพูดประโยคนี้แกก็กระแอมพอดีเลย 

และพูดต่อว่า I mean it sincerely แปลว่าแกพูดอย่างนั้น

ด้วยความจริงใจนะ จึงมีคนแซวว่าไบเดนพูดคำานี้แล้วกระ

แอมนั้นหมายความว่าเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่า...” ดร.สุร

เกียรติ์เล่า

เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าให้ความสำาคัญกับ

อาเซียนมากขึ้น...ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์เป็นความ

สัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งก็รวมถึงไทยด้วย 

นั่นเท่ากับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของอาเซียน

ไปเท่ากับของอาเซียนกับจีน

ส่วนไส้ในมีอะไรเป็นรูปธรรมหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง

แต่ก็ต้องยอมรับว่าในบรรดาสมาชิกอาเซียนกันเอง

นั้น ส่วนหนึ่งก็อยากให้ใกล้ชิดกับจีน อีกส่วนหนึ่งก็ขยับใกล้

อเมริกา

“ไทยเราอยู่กลาง ๆ...อยากไปกับทั้ง 2 ประเทศ”

แต่อาเซียนเองมีประเด็นที่อาจจะแตกกันอยู่สัก 2 เรื่อง

เรื่องแรกเกี่ยวกับท่าทีต่อการที่รัสเซียบุกยูเครน

ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าการลงมติในสหประชาชาติของสมาชิก

อาเซียนก็ไม่เหมือนกัน

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ร่วมคว่ำาบาตร

รัสเซีย

การโหวตใน UN Human Rights Council ว่าจะเอา

รัสเซียออกหรือไม่ ก็ไม่เหมือนกัน

กรณีจุดยืนเกี่ยวกับเมียนมาก็เริ่มแตกกันในสมาชิก

อาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

“พูดตรงไปตรงมาก็คือ ขณะนี้อาเซียนอยู่ในสภาวะที่

เสี่ยงมาก..กับการเข้าสู่อาเซียนที่จะไม่มีความหมายในเชิง

สาระ...”

แต่อาเซียนมีภาพที่ดี มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากร

รวมกัน 640 ล้านคน มีความร่วมมือกันหลายๆ มิติ และไม่มี

สงครามระหว่างกัน ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ดี

แต่จุดอ่อนของอาเซียนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกที่กำาลัง

หมุนไปเร็ว ขณะที่อาเซียนเองเคลื่อนไปช้ากว่า

กรณียูเครนกับรัสเซียนั้นทำาให้ระเบียบโลกต้องเปลี่ยน

ไปอีก

แต่ก็มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง เมื่อปลายเดือนเมษายน

ที่ผ่านมา ประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรอยู่เพียง 40,000 คน 

Liechtenstein เสนอมติเข้าสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

และทั้งอเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ รวมกันเป็น 10 

ประเทศที่ร่วมกันเป็นสปอนเซอร์

เป็นข้อเสนอให้ลดการใช้อำานาจวีโตของสมาชิกถาวร

ของคณะมนตรีความมั่นคง

ข้อเสนอนี้บอกว่า เมื่อใดก็ตามที่ 5 ประเทศนี้ใช้อำานาจ

วีโต จะมีกลไกที่ trigger กำาหนดให้ต้องส่งเรื่องนั้นเข้าสู่ที่

ประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติภายใน 10 วัน

และให้ประเทศที่ใช้สิทธิ์วีโตนั้นไปอธิบายกับสมาชิกกว่า 

190 ประเทศของยูเอ็นว่าทำาไมจึงใช้สิทธิ์วีโต

ไม่ใช่มุบมิบทำากันใน 15 ประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะ

มนตรีความมั่นคงแล้วก็จบไป

เรื่องอย่างนี้ ไม่เคยมีมาก่อน

“เรื่องการปฏิรูปสภาความมั่นคงแห่งชาติเริ่มตั้งแต่

สมัยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศโน่น แต่ก็ไปไม่ถึงไหน 

แต่อยู่ดีๆ เรื่องนี้ก็เสนอขึ้นมาได้...และปรากฏว่าที่ประชุม

สมัชชาใหญ่รับรองข้อเสนอนี้ด้วยฉันทามติ เรื่องนี้เกิดขึ้น

เมื่อ 24 เมษายนนี่เอง...” ดร.สุรเกียรติ์บอก

นั่นคือตัวอย่างว่าระเบียบโลกกำาลังเปลี่ยนไปจริงๆ...

แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ แต่ก็มีความสำาคัญค่อน

ข้างมาก

ความกังวลของ ดร.สุรเกียรติ์ ณ วันนี้ก็คือ “ผมเห็น

ว่าโลกและประเทศไทยกำาลังเดินเข้าสู่อันตรายมากกว่า 6 

เดือนข้างหน้านี้”

“ผมหวังว่าผมคาดผิดนะ...เพราะผลจากการแซงก์ชัน

รัสเซียนั้นก็มีผลอะไรตามมามากมาย...”

ดร.สุรเกียรต์ิเสนอว่า เราต้องทำา Foresight หรือการมอง

ไปข้างหน้าแล้วว่าภายในส้ินปี 2565 จะเกิดอะไรข้ึนกับโลก

เราเห็นราคาปุ๋ยแพงขึ้น ต้นทุนของเกษตรกรพุ่งขึ้น 

และเงินเฟ้อมาทับซ้อนด้วย

“แม้สหรัฐฯ ก็มีปัญหาเงินเฟ้อ แต่ไทยเราไปเทียบกับ

สหรัฐฯ ในเรื่องนี้ ไม่ได้ เพราะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กับของ

เราไม่เหมือนกัน เพราะสาเหตุต่างกัน...ของสหรัฐฯ นั้นเกิด

ขึ้นเพราะเศรษฐกิจดี เขาฟื้นจากโควิด เขามีการจับจ่าย

ใช้สอยที่ดี ของเขาคือ demand-pulled inflation ปัญหา

เงินเฟ้อของเขามาจากความต้องการสินค้ามีเพิ่มขึ้น เพราะ

เศรษฐกิจเขาดีขึ้น เขาจึงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย...”

ส่วนของไทยนั้น เศรษฐกิจกำาลังทำาท่าจะดีขึ้น เริ่มจะ

เปิดประเทศ เพิ่งสตาร์ทเครื่อง เงินก็เฟ้อแล้ว มันมาจาก 

cost-pushed คือมาจากต้นทุนของน้ำามัน, ปุ๋ย, ค่าครองชีพ

ที่เพิ่มขึ้นหมด

ปัญหาใหญ่คือจะกระทบคนยากคนจน

ตอนเกิดต้มยำากุ้ง คนชนบทและเกษตรกรไม่ได้รับ

ผลกระทบหนักเท่าไหร่

ตอนวิกฤตยูโรโซน ไทยก็กระทบน้อย เพราะธนาคาร

แห่งประเทศไทยค่อนข้างอนุรักษนิยม คนบ่นกันเยอะ กลาย

เป็นข้อดี เราไม่ได้ไปซ้ือ derivatives มากเกินไป ก็จึงไม่พังมาก

แต่วิกฤตครั้งนี้มีผลกระทบต่อคนส่วนมาก กระทบ

ต่อคนยากคนจน และ SMEs มีแต่บริษัทใหญ่ๆ และเทค

สตาร์ทอัพบางแห่งที่ยังไปได้

“เรากำาลังเดินเข้าสู่จุดอันตรายมากๆ และถ้าเราไม่

เตรียมอะไรไว้ ก็ยิ่งจะอันตรายมากขึ้น เพราะเงินที่เรากู้มา

อุ้มราคาน้ำามันก็จะไม่พอ...เงินก็ต้องยิงให้ถูกเป้า ยิงแบบปู

พรมไม่ได้เลย เพราะเงินเหลือน้อยแล้ว...”

(พรุ่งนี้ : คำาถามใหญ่คือวิกฤตครั้งนี้จะยืดเยื้อไปนาน

เท่าไหร่?)

โ

กราดยิงรร.ประถมเท็กซัสดับ21
ยูวัลดี, เท็กซัส • คนร้�ยวัย 18 ปี ก่อเหตุกร�ดยิงในโรงเรียน

ประถมศึกษ�แห่งหน่ึงในรัฐเท็กซัส ทำ�ให้นักเรียนเสียชีวิตอย่�งน้อย 

19 ศพ และครูเสียชีวิต 2 คน เมื่อวันอังค�ร และมีผู้ได้รับบ�ด

เจ็บอีกหล�ยคน ส่วนมือปืนถูกตำ�รวจวิส�มัญฆ�ตกรรม เป็นเหตุ 

กร�ดยิงในโรงเรียนสหรัฐท่ีมีผู้เสียชีวิตม�กท่ีสุดในรอบเกือบ 10 ปี

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ว่า

เกิดเหตุคนร้ายชื่อซัลวาดอร์ รา

มอส วัย 18 ปี บุกเข้าไปกราดยิง

ในโรงเรียนประถมศึกษาร็อบบ์ใน                                            

เมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส เมื่อวันอัง                                          

คารตามเวลาท้องถ่ิน มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 21 ศพ โดยเป็นนัก                                                

เรียน 19 คน และครู 2 คน ก่อน                                                      

เกิดเหตุคนร้ายยิงยายของตนเอง

ได้รับบาดเจ็บ จากน้ันขับรถกระ 

บะหนีจากท่ีเกิดเหตุและรถเกิด

เหตุชนใกล้กับโรงเรียนประถม

ศึกษาแห่งน้ีในเมืองเล็กๆ ท่ีห่าง

จากเมืองซานอันโตนิโอทางตะ 

วันตกราว 130 กิโลเมตร จาก

น้ันเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนเขา

ยิงต่อสู้กับตำารวจและถูกวิสามัญ

ฆาตกรรม ยังไม่ทราบถึงเหตุจูงใจ

ท่ีคนร้ายก่อเหตุกราดยิง

จ่าเอริก เอสตราดา แห่ง

กรมความปลอดภัยสาธารณรัฐ                                           

เท็กซัส กล่าวกับซีเอ็นเอ็นว่าเจ้า                                              

หน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายเห็นมือ                                                  

ปืนผู้ก่อเหตุรายน้ีสวมเส้ือเกราะ

กันกระสุนออกมาจากรถกระบะ

ท่ีเขาขับชนโดยถือปืนไรเฟิล จาก

น้ันเข้าไปในอาคารของโรงเรียน

ประถมศึกษาและกราดยิง

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

กล่าวท่ีทำาเนียบขาวถึงเหตุกราด

ยิงท่ีโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ

เท็กซัส เรียกร้องให้ชาวอเมริกัน

ลุกข้ึนมาต่อต้านกลุ่มล็อบบ้ีอาวุธ

ปืนที่มีอิทธิพลทางการเมือง ซึ่ง

ไบเดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ท่ีสกัดก้ัน

ไม่ให้มีการผ่านกฎหมายความ

ปลอดภัยของอาวุธปืนท่ีเข้มงวด

ข้ึน ไบเดนมีคำาสั่งให้หน่วยงาน

ของรัฐลดธงชาติครึ่งเสาจนถึง

วันเสาร์นี้ เพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสีย

ชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียน

ในรัฐเท็กซัส 

เกร็ก แอบบ็อตต์ ผู้ว่าการ

รัฐเท็กซัส แถลงว่า มือปืนรายน้ี

ถูกตำารวจวิสามัญฆาตกรรมระ                                               

หว่างยิงต่อสู้กับคนร้ายท่ีโรงเรียน 

ตำารวจ 2 นายถูกยิงได้รับบาด

เจ็บ แต่อาการไม่สาหัส 

เมืองยูวัลดีเป็นเมืองเล็กๆ 

มีประชากรราว 16,000 คน 

จากข้อมูลสำามะโนประชากรของ

สหรัฐ เกือบ 80% ของชาวเมือง

มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือลาติโน 

โรงพยาบาลมหาวิทยา 

ลัยซานอันโตนิโอโพสต์ทางทวิต

เตอร์ว่า รับผู้ได้รับบาดเจ็บจาก

เหตุกราดยิงที่เมืองยูวัลดีมารัก 

ษา 2 คน เป็นหญิงวัย 66 ปี 

และเด็กหญิงวัย 10 ขวบ ส่วน

โรงพยาบาลยูวัลดีเมโมเรียล

เผยว่า นักเรียน 15 คนที่โดนยิง

ได้รับบาดเจ็บจากโรงเรียนประ

ถมศึกษาร็อบบ์ เข้ารับการรักษา

ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน ส่งตัว

ไปรักษาที่ โรงพยาบาลในเมือง

ซานอันโตนิโอ 

เหตุกราดยิงในโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐเท็กซัสเม่ือวัน

อังคาร เป็นเหตุกราดยิงในโรง 

เรียนของสหรัฐท่ีมีผู้เสียชีวิตมาก

ท่ีสุดในรอบเกือบ 10 ปี เหตุก

ราดยิงในโรงเรียนท่ีมีผู้เสียชีวิต

จำานวนมากก่อนหน้าน้ีในสหรัฐ

เกิดท่ีโรงเรียนประถมศึกษาแซน

ดีฮุกในรัฐคอนเนทิคัต เมื่อเดือน

ธันวาคม 2555 มีผู้เสียชีวิต 26 

ศพ โดยเป็นนักเรียน 20 คน 

และเกิดเหตุกราดยิงท่ีโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเมืองปาร์กแลนด์ 

รัฐฟลอริดา เมื่อเดือนธันวาคม 

2561 นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีโรง 

เรียนถูกยิงเสียชีวิต 17 คน.

‘เซเลนสกี’ร้องช�ติตะวันตกให้มีเอกภ�พ

เคียฟ • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครนเรียกร้อง 

ต่อชาติตะวันตกให้มีเอกภาพใน                                        

การช่วยยูเครนต่อสู้กับการรุกราน

ของรัสเซีย โดยเฉพาะการช่วย

เหลือด้านอาวุธ ขณะท่ีรัสเซียเร่ง

โจมตีทางตะวันออกของยูเครน

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

พุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ว่า 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลน

สกี ของยูเครน กล่าวทางวิดีโอ

ลิงค์ระหว่างการประชุมย่อยใน

งานเวิร์ดอีโคโนมิกฟอรัมท่ีเมือง

ดาวอสในวันเดียวกัน เรียกร้อง

อีกคร้ังต่อพันธมิตรชาติตะวันตก

ให้ส่งอาวุธหนักมาช่วยยูเครน 

บอกว่าความช่วยเหลือหลายพัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ียูเครนได้รับ

ยังไม่เพียงพอ ถ้าทหารยูเครนสู้

รบโดยที่ไม่มีอาวุธ

เซเลนสกีเรียกร้องให้ชาติ

ตะวันตกมีเอกภาพ โดยเฉพาะใน                                                

เรื่องอาวุธท่ีจะส่งมาช่วยยูเครน 

เขากล่าวว่า เราจะได้เปรียบรัส 

เซียอย่างใหญ่หลวงถ้าเรามีเอก 

ภาพอย่างแท้จริง เซเลนสกีกล่าว

ขอบคุณการให้ความช่วยเหลือ

จากสหรัฐ แต่เรียกร้องให้ชาติ

ในยุโรปเพ่ิมการช่วยเหลือยูเครน 

และกล่าวถึงฮังการีประเทศเพื่อน

บ้านยูเครนที่คัดค้านเรื่องที่ชาติ

สมาชิกอียูจะมีมาตรการห้ามนำา

เข้าน้ำามันจากรัสเซีย

ประธานาธิบดียูเครนกล่าว

ก่อนหน้านี้ ไม่กี่ชั่วโมงในการ

แถลงต่อชาวยูเครนประจำาวัน ระ                                                       

บุว่า ทหารรัสเซียต้องการทำาลาย

ทุกสิ่งทุกอย่างในภาคตะวันออก

ของยูเครน

ขณะนี้ทหารรัสเซียมุ่ ง

ขยายการโจมตีทางภาคตะวัน

ออกของยูเครน ซึ่งเป็นฐานที่                                            

มั่นของกองกำาลังแบ่งแยกดิน

แดนที่ ได้รับการสนับสนุนจาก

รัสเซีย นอกจากน้ียังโจมตีชายฝั่ง

ทางใต้ของยูเครน 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการจัง  

หวัดลูฮันสก์ของยูเครน เผยว่า                                  

เมืองเซเวโรโดเนตสก์กำาลังถูก                      

โจมตีอย่างหนักจากทหารรัสเซีย

ทั้งการโจมตีทางอากาศ, จรวด, 

ปืนใหญ่และปืนครก 

ส่วนท่ีเมืองมารีอูโปล เมือง

ท่าทางใต้ของยูเครนที่รัสเซีย

ยึดเมืองนี้ ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว 

หลังทหารยูเครนในโรงงานเหล็ก

อาซอฟสตัลยอมจำานน เจ้าหน้าที่

ยูเครนเผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต

ราว 200 ศพ ที่ชั้นใต้ดินในอา 

คารแห่งหนึ่งที่ถูกทำาลาย.

ที่เกิดเหตุ • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐยืนพูดคุยกันหน้าโรงเรียนประถมศึกษาร็อบบ์ เมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส หลังเกิดเหตุคนร้าย

กราดยิงในโรงเรียน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 21 ศพ โดยเป็นนักเรียน 19 ราย และครู 2 คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

สงครามยูเครนกับ

ระเบียบโลกใหม่ (3)



ส่งซิกขยับ ดบ.

ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 3% 

ใกล้เคียงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

คาดไว้ที่ 3.2%

“เศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานการ

ขยายตัวบนความไม่แน่นอน โดยมีปัจจัยเสี่ยง

ทั้งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังไม่คลี่คลาย 

การปรับนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ 

เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เข้มแข็ง มี

การขึ้นดอกเบี้ย เพื่อดูแลสมดุลเศรษฐกิจและ

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในระยะต่อไป

อัตราดอกเบี้ยคงต้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ของ

ไทยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% แนวโน้มต่อ

ไปคงต้องปรับขึ้น โดยขอดูจังหวะที่เหมาะสม 

ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะ

พิจารณา” นายปรเมธีระบุ

ทั้งนี้ หลังจากวิกฤตโควิด-19 หลายๆ 

ประเทศต้องเจอวิกฤตรุมเร้าเหมือนๆ กันที่

ต้องเร่งแก้ไข เช่นเดียวกับไทย เช่น การดูแล

ฐานะการคลังและการเงินของไทย แม้ว่า

การคลังยังมีเสถียรภาพ แต่ก็มีเครื่องมือใน

การกระตุ้นเหลือน้อยลง เพราะสัดส่วนหนี้

สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 58% ต่อจีดีพี และ

ต้องมีการจัดงบประมาณขาดดุลทุกปี โดยคาด

ว่าหนี้สาธารณะจะขึ้นไปอยู่ที่ 67% ต่อจีดีพี

ในปี 2569 ดังนั้น เมื่อพ้นวิกฤตต้องจัดการให้

กลับมาอยู่ 60% ต่อจีดีพี ให้มีกระสุนด้านการ

คลัง เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นโยบาย

ในอนาคตได้ โจทย์ของการหารายได้และการ

บริหารงบประมาณที่มีจำากัด จึงเป็นโจทย์

สำาคัญของรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความเสี่ยง

เรื่องของความเหลื่อมล้ำาและความเห็นต่างใน

สังคมที่สูงขึ้นจากโควิด-19 ที่กระทบรายได้ 

โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก แม้

ธุรกิจขนาดใหญ่ยังขยายการลงทุน แต่การว่าง

งานและหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ

สังคมเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ความเหลื่อม

ล้ำาที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งมากขึ้นหลังโควิด-19 และ

ความขัดแย้งทางความเห็นในสังคมโซเชียล 

ถ้าไม่แก้ไขก็เป็นความเสี่ยงของประเทศ รวม

ทั้งคุณภาพคนถดถอย เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เด็กยากจนต้อง

หลุดจากการศึกษา นักศึกษาจบใหม่หางาน

ทำาไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการ

ทำางานระยะยาว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรอง

ผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ธนาคาร

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) บรรยายพิเศษใน

หัวข้อ “เศรษฐกิจ-โอกาส-ความท้าทายใหม่” 

ว่า ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่ภาวะออกจากวิกฤต

และเข้าสู่วิกฤตใหม่ ซึ่งหากตอบ 2 คำาถามนี้ ไม่

ได้ เศรษฐกิจไทยจะแย่ คือ 1.ไทยจะรับมือกับ

ความผันผวนในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร 

และ 2.ไทยจะเตรียมการสำาหรับ Next Chapter 

ให้ประสบความสำาเร็จได้อย่างไร

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยกำาลังเข้าสู่ความ

ท้าทายใหม่ 7 ด้าน คือ 1.วิกฤตความขัดแย้ง 

ระหว่างประเทศสหรัฐ-รัสเซีย ที่ความขัด

แย้งจะไม่จบง่ายๆ 2.วิกฤตราคาพลังงาน ที่

คาดว่าราคาพลังงานจะปรับขึ้นสูง และ

ค้างในระดับดังกล่าวอีก 2 ปี ไม่ได้ปรับลด

ลงมาสู่ระดับปกติ ทำาให้การออกนโยบาย

สนับสนุนราคาพลังงานของรัฐบาลไม่ ใช่

เรื่องง่ายอีกต่อไป 3.วิกฤตอาหารโลก จาก

รัสเซียลดการส่งออกปุ๋ย ทำาให้ประเทศ

ต่างๆ ต้องลดการส่งออกอาหารมากขึ้น 

4.ความปั่นป่วนตลาดการเงินโลก โดยเฟด

ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงและรวดเร็ว 5.ความ

ท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ 

และประเทศต่างๆ 6.วิกฤตตลาด emerging  

markets โดยเฉพาะประเทศที่มีการกู้เงินมาใช้

แก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจำานวนมาก หากมี

การขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ประเทศเหล่านี้จะ

เป็นอย่างไร และ 7.ปัญหาเศรษฐกิจจีน ที่ยัง

ฟื้นตัวไม่เต็มที่

“ไทยกำาลังเข้าสู่ช่วงพิเศษ ต้องดูแล

บริหารจัดการตัวเองให้ผ่านไปให้ ได้ เป็น

ช่วงท้าทายที่สุดในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา 

ดังนั้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะไม่ง่าย ต้อง 

เตรียมการรับมือมรสุมลูกใหม่กำาลังก่อตัวขึ้น 

ซึ่งปีนี้เครื่องยนต์ส่งออกจะเหลือครึ่งเดียว 

เพราะเศรษฐกิจโลกจะแผ่วลง ต้องเปลี่ยน

เครื่องยนต์ใหม่ให้เศรษฐกิจไทย เร่งลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอีอีซี สนับสนุน

การลงทุนจากต่างประเทศ และต้องเดินหน้า

เรื่องเปิดเมือง ฟื้นการท่องเที่ยวให้ได้ เพื่อ

ทำาให้ไทยมีแรงส่งเข้าสู่มรสมลูกนี้” นายกอบ

ศักดิ์ระบุ

อย่างไรก็ดี จะต้องสร้างความมั่นคง

ให้เศรษฐกิจไทย เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ

ประเทศในระยะต่อไป จึงจำาเป็นต้องจัดการ

เรื่องฐานะการคลัง ซึ่งเห็นว่า มาตรการ

กระตุ้นการใช้จ่าย เช่น คนละครึ่ง ไทยเที่ยว

ไทย เป็นมาตรการที่ ไม่จำาเป็นอีกแล้ว ต้อง

คิดใหม่ ให้ภาคการคลังสู่สมดุลได้กว่านี้ ทำา

อย่างไรให้ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้น ส่วน

ทุนสำารองระหว่างประเทศยังไปได้ และต้อง

ดูแลสถาบันการเงินให้เข้มแข็ง ประชาชนและ

ภาคธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

วันเดียวกัน นายดนุชา พิชยนันท์ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ใน

สัปดาห์หน้าจะมีนัดหารือร่วมกับกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ธปท. เพื่อ

ประชุมเรื่องแนวทางและมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง โดยเน้นไปที่ภาค

การผลิต ภาคบริการ โดยมองว่าในครึ่งหลัง

ของปี 2565 ภาคการท่องเที่ยวคงปรับตัวดี

ขึ้นจากมาตรการเปิดประเทศ แต่ภาครัฐต้อง

มีมาตรการไปช่วย เช่น การช่วยเหลือแหล่ง

เงินทุน ส่วนภาคการบริโภค ยังคงมีการดูแล

ต่อเนื่อง เพราะมีปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูง

ขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและราคา

น้ำามัน โดยมาตรการที่ออกมาคงเน้นไปกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะมากขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ใช้

มาจากงบกลาง และพระราชกำาหนดกู้เงิน  

5 แสนล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง 

เฟส 5 นั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำามาใช้หรือไม่ 

แม้ภาคเอกชนจะเรียกร้องกันเข้ามาก็ตาม คง

ต้องไปหารือกันในรายละเอียดก่อน อย่างไร

ก็ตาม มาตรการลักษณะนี้ ไม่ใช่มาตรการ

ประจำาที่ต้องทำาทั้งปี แต่เป็นการทำาตามช่วง

เวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาเท่านั้น ซึ่งไม่อยาก

ให้เกิดความคุ้นชิน และเป็นภาระงบประมาณ

มาก จึงจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ ซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆ จะนำา

มาพิจารณาอีกครั้ง.

ชงถอดแมสก์

ผับบาร์ นพ.ทวีทรัพย์กล่าวว่า โดยมาตรการ

วัคซีนอาจจะป้องกันติดเชื้อได้ไม่สูงนัก ดังนั้น

การสวมหน้ากากก็จะช่วยป้องกันติดเชื้อได้

มาก โดยเฉพาะพื้นที่ปิดอับ มีการสัมผัสใกล้ชิด 

ฉะนั้น มาตรการระยะต่อไปต้องเป็นการเริ่ม

กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ต้องปรับมาตรการ

ส่วนบุคคลที่ลดลงได้ แต่ยังต้องป้องกันผู้สูง

อายุ กลุ่ม 608 และป้องกันการระบาดใหญ่อยู่

“มาตรการส่วนบุคคลเรื่องสวมหน้ากาก 

ก็จะเริ่มปรับในพื้นที่ที่มีความพร้อม ทั้ง

มาตรการควบคุมโรค ประชาชนที่ได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้นอย่างน้อยร้อยละ 60-70 และความ

พร้อมสถานการณ์ โรคในพื้นที่ หากที่ระบาด

มากก็คงถอดไม่ได้ ซึ่งนี่จะเป็นแผนและ

มาตรการที่คณะทำางานพิจารณาจากข้อมูล

เพื่อหารือวางแผนต่อไป แต่ยังต้องป้องกัน

กลุ่มเสี่ยง การเข้าที่แออัด แต่ในที่โล่งแจ้ง อยู่

คนเดียว เช่น ไปออกกำาลัง ก็อาจถอดหน้ากาก

ได้” นพ.ทวีทรัพย์กล่าว

เมื่อถามถึงพื้นที่มีความพร้อมจะต้อง

ดูเกณฑ์ทั้งจังหวัดหรือพื้นที่ใด นพ.ทวีทรัพย์

กล่าวว่า ต้องดูรายพื้นที่ แต่ที่น่าจะเริ่มก่อน

ก็จะเป็นพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว ที่สถานการณ์ดี

และมีความพร้อมก่อน แต่ต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยอื่นร่วม ไม่ใช่เริ่มทั้งหมดทุกจังหวัด ทั้งนี้ 

ไม่ได้กำาหนดกรอบเวลา ต้องพิจารณาต่อไป

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ 

ผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุม

โรค กล่าวว่า ต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่และ

สถานที่ เช่น ผ่อนคลายกลางแจ้งก่อน ส่วน

พื้นที่แออัดที่รวมคนจำานวนมาก ก็ต้องสวม

หน้ากากอยู่

เมื่อถามว่า ต้องเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์

บริหารสถานการณ์ โรคโควิด-19 (ศบค.) ก่อน

หรือไม่ นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ในการผ่อนคลาย

ที่ ไม่ต้องสวมหน้ากากได้ในบางพื้นที่ จะต้อง

แจ้งให้กับ ศบค.รับทราบด้วย

นพ.จักรรัฐกล่าวอีกว่า สำาหรับสถาน 

การณ์ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ขณะนี้ต่ำากว่า

เส้นคาดการณ์สีเขียว แสดงว่าเราดำาเนินการ

ได้อย่างดี ส่วนหลังเปิดเทอมขณะนี้เริ่มพบ

การระบาดเป็นหย่อมเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน 

แต่ไม่มาก เป็นในบางโรงเรียน โดยเฉพาะ

โรงเรียนประจำา ซึ่งสามารถแยกโซนโดยไม่

ต้องปิดโรงเรียน จึงขอให้เน้นการสวมหน้ากาก

และเว้นระยะห่าง ส่วนสถานการณ์ป่วยปอด

อักเสบลดลงต่อเนื่อง และเริ่มคงตัว ต้องดูว่า

สัปดาห์หน้าจะลงต่อหรือไม่ 

ที่ จ.ขอนแก่น นายทเนตร์ ชาสังข์ อายุ 

66 ปี ชาว จ.ขอนแก่น คนขับรถรับจ้าง กล่าว

ว่า เห็นด้วยทั้ง 2 อย่าง ถ้าคนอยากใส่ก็ใส่ต่อ

ไป เพราะป้องกันตัวเอง ส่วนคนที่ไม่ใส่ อาจ

จะไม่ถนัดในการใช้ชีวิตประจำาวัน ตนเองก็ยัง

ใส่ เพราะอายุมากแล้ว และยังมีโรคประจำาตัว

ด้วย ไม่กล้าถอด 100% จนกว่าโรคนี้จะหายไว

จริงๆ ก็ยังจะใส่อยู่แบบนี้ ไปเรื่อยๆ ถ้าคนอื่นไม่

ใส่แล้วมารับบริการจากเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไร

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่าง

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัย 

ที่ 75 นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข พร้อมคณะ ได้มีโอกาสพบเพื่อ

หารือกับนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้

อำานวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO)  

และ ดร.พูนาม เคตราปาล ซิงห์ ผู้อำานวยการ 

WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ 

ได้มีการกล่าวชื่นชมไทยในการบริหารจัดการ

สถานการณ์ โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 

WHO และจะนำารูปแบบ รวมถึงระบบการ

บริหารจัดการของประเทศไทย ไปเป็นแบบ

อย่างที่จะสร้างให้เป็นมาตรฐานสากล และใช้

ในการบริหารสถานการณ์ โรคระบาดทั่วโลก 

วันเดียวกัน ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เตือนประชาชนไม่นำาเข้าสัตว์ป่าแบบ

ผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายและ

ทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค พร้อมกำาชับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและกวดขัน

ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำา ห้าม

มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามแดนที่อาจจะนำาไป

สู่การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง รวมทั้ง

ระมัดระวังในการติดตามข่าวสาร อย่าหลงเชื่อ

ข่าวปลอมหากฉีดวัคซีน AstraZeneca เสี่ยง

เป็นโรคฝีดาษลิงไม่เป็นความจริง 

ขณะที่ นพ.จักรรัฐกล่าวด้วยว่า หลัง

จากได้มีการหารือคณะกรรมการวิชาการตาม 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้จัด

โรคฝีดาษลิง (monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้อง

เฝ้าระวัง และเป็นโรคระบาดนอกราชอาณาจักร

และในบางประเทศที่มีการระบาดภายใน

ประเทศแล้ว ยังไม่จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย 

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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จับรถสิบล้อขนแรงงานเถื่อนเมียนมา

กาญจนบุรี • วันที่ 25 พ.ค.65 ตำารวจทางหลวงกาญจนบุรีรับ

แจ้งว่ามีรถต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนน และมีคนกำาลังลงจากรถซึ่ง

คาดว่าไม่ใช่คนไทย ที่ริมถนนสาย 323 (ขาเข้าเมือง) ช่วง กม.83 

ม.9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จึงประสาน สภ.ลาดหญ้า ฝ่าย

ปกครอง อ.เมืองกาญจนบุรี ผู้นำาชุมชนร่วมตรวจสอบและสกัด

เส้นทางหลบหนี สามารถจับกุมชาวเมียนมาที่หลบซ่อนในป่า

ละเมาะและในไร่มันสำาปะหลัง รวมถึงคนขับรถสิบล้อพ่วง ชื่อ

นายณรงค์ศักดิ์ ใจบุญ อายุ 36 ปี ชาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

ซึ่งรับเป็นคนขับรถคันดังกล่าว โดยชาวเมียนมาทั้งหมด 96 คน  

เป็นชาย 60 คน หญิง 33 คน เด็กเล็ก 3 คน นายณรงค์ศักดิ์อ้าง

ว่าเพิ่งทำาเป็นครั้งแรก ปกติจะรับจ้างทั่วไป โดยไปรับแรงงานที่

สังขละบุรีแล้วนำามาส่งในเขตเมืองกาญจนบุรี  ในระหว่างเลี้ยว

เข้าไร่มันสำาปะหลังลูกพ่วงติดหล่ม ตนจึงลงไปถอดลูกพ่วงทิ้ง

และมาถูกจับกุม ด้านนายธนพล เสือส่าน กำานัน ต.ลาดหญ้า 

เปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างแน่นอน เพราะเมื่อวันที่ 2 พ.ค.

65 ตนกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำานันและฝ่ายปกครอง ก็ได้

ล้อมจับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้เกือบหนึ่งร้อยคนใน

พื้นที่ใกล้เคียงกับจุดนี้ จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลว่านั่งมาในรถ

บรรทุก แล้วมาปล่อยให้ลงที่ข้างทางรอนายหน้ามารับไปทำางาน 

เตือน 7 จว.ริมโขงระวังน้ำาเพิ่มฉับพลัน

หนองคาย • วันที่ 25 พ.ค.65 กองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ 

(กอนช.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 15/2565 แจ้งเตือนระดับน้ำา

ในแม่น้ำาโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หลังติดตามสถานการณ์

น้ำาในแม่น้ำาโขงมาตั้งแต่วันที่ 17-23 พ.ค.65 พบว่า สปป.ลาว

มีปริมาณฝนตกหนักสะสม 250 มม. ส่งผลให้ในวันที่ 23 พ.ค. 

เขื่อนน้ำาอู สปป.ลาว ต้องเพิ่มปริมาณระบายน้ำาจาก 500 

ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 2,400 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำาให้ระดับน้ำาที่

บริเวณสถานีหลวงพระบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาด

การณ์มวลน้ำาหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่

ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับ

น้ำาในแม่น้ำาโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บริเวณ อ.เชียงคาน 

จ.เลย, อ.เมืองหนองคาย, อ.เมืองนครพนม, อ.เมืองมุกดาหาร 

และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 

1-1.5 เมตร ในช่วงวันที่ 25-26 พ.ค.65 ทั้งนี้ กอนช.ขอให้ 

7 จังหวัดริมน้ำาโขง ประกอบด้วย จ.เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, 

นครพนม, มุกดาหาร, อำานาจเจริญ และอุบลราชธานี ทั้งบ้าน

เรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำาโขง

อย่างใกล้ชิด  สำาหรับน้ำาโขงที่ จ.หนองคาย วัดได้ 4.89 ม. เพิ่ม

ขึ้น  51 ซม. ส่วนที่ อ.เชียงคาน จ.เลย อยู่ที่ 8.87 ม. เพิ่มขึ้น 

96 ซม. ซึ่งมวลน้ำาจาก อ.เชียงคานจะไหลลงมาถึงหนองคาย

และทำาให้ปริมาณน้ำาเพิ่มขึ้น.

เนื่องจากเบื้องต้นยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย 

ลักษณะการแพร่กระจายของโรคเป็นลักษณะ

คนใกล้ชิดกันมากๆ เฉพาะกลุ่ม ยังไม่มีการแพร่

ระบาดเป็นวงกว้างไปหลายๆ ทวีป และอัตรา

ป่วยตายยังเป็นสายพันธุ์ที่ป่วยรุนแรงน้อย  

“ประเทศไทยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้

ป่วยจากการเดินทางเข้าประเทศ โดยแต่ละ

วันไทยมีผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศในกลุ่ม

ยุโรปเฉลี่ยวันละ 10,000 คน การป้องกันในคน

ต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย จะต้องลงทะเบียน

ผ่านไทยแลนด์พลัส พร้อมรับเฮลท์บีแวร์การ์ด 

ส่วนในคนไทยรับเฮลท์บีแวร์การ์ดเช่นกัน เพื่อ

ไปสังเกตตัวเอง ทั้งนี้ โรคฝีดาษลิงถือเป็นโรค

จากสัตว์สู่คน และมีการติดเชื้อจากคนสู่คน

ได้ จากการสัมผัสตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่ง

ของผู้ป่วยสำาหรับการฟักตัวของโรคดังกล่าว 

ประมาณ 5-21 วัน ป่วยน้อยสุด 5 วัน ป่วย

มากสุด 21 วัน” นพ.จักรรัฐระบุ.

กรุงเทพฯ • ตำารวจเปิดยุทธการ

สยบไพรี ลุยยึดทรัพย์เครือข่าย

ยาเสพติด “ประเสริฐ ยมนา” 

ใน 6 จังหวัด 40 จุด กว่า  100 

ล้านบาท

วันที่ 25 พ.ค.65 พล.ต.อ. 

รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) 

ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร.ได้สั่งการ

ให้ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย 

ผบช.ปส., พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้

ยืนยง ผบก.ปส.1, พล.ต.ต.วิวัฒน์ 

สีลาเขตต์ ผบก.ขส.กวาดล้าง

ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ 

“ประเสริฐ  ยมนา” และขยายผล

ยึดทรัพย์ผู้สนับสนุนให้สิ้นซาก

โดยขยายผลจากการจับ 

กุมนายประเสริฐ หรือบังกำานัน  

ยมนา กับพวกรวม 8 คน พร้อม

ของกลางเฮโรอีน 399  แท่ง น้ำา

หนักประมาณ 139 กก. และไอซ์

น้ำาหนัก 3 กก. โดยจับกุมได้ที่

กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 และขอ

อนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการ

ได้ 3 ราย คือ นายอาตง หรือ

อาทิตย์  ชีวินวงศ์ปฐม, น.ส.ชนก

ลุยยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายากว่า100ล.

นาถ พะยอมหอม และนายซันนี่ 

(ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) โดย

ยังมีทรัพย์สินและขบวนการที่

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่ในหลาย

จังหวัด

จึงได้สั่งการให้ บช.ปส.

เปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธการ

สยบไพรี 65/12 “สยบเครือข่าย

ไข่มุกอันดามัน” ปิดล้อมตรวจค้น  

6 จังหวัด จำานวน 40 จุด ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ 9 จุด, ปทุมธานี 

3 จุด, ชลบุรี 1 จุด, ภูเก็ต 9 จุด,  

เชียงราย 15 จุด และหนองคาย 

3 จุด 

กระทั่งนำาไปสู่การจับกุม

ผู้ต้องหา 1 ราย และยึดอายัด

ทรัพย์ ไว้ตรวจสอบมูลค่ากว่า 

100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20  พ.ค.65 

และตำารวจ บช.ปส.จับกุมนายอา

ตง หรืออาทิตย์ ชีวินวงศ์ปฐม 

อายุ 53 ปี ที่อยู่ 168/79 ม.10 

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ได้ที่บ้านเลขที่ 319 ซ.เพชรเกษม 

65 แยก 5 แขวงหลักสอง เขต

บางแค กรุงเทพฯ นำาส่ง พงส.

บก.ปส.1 บช.ปส.ดำาเนินคดี

ต่อมาวันที่ 21 พ.ค.65 

ได้นำาตัวนายอาตงไปขยายผล

ยึดอายัดทรัพย์ที่ห้องพักเลข

ที่ 168/79 บีมายคอนโด ม.10 

ต.ทุ่งสุขลา มูลค่าประมาณ 3 

ล้านบาท และอาคารพาณิชย์

เลขที่ 199/590 รังสิต คลอง 6 

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท และ

รถกระบะ ทะเบียน 6 กย 5396 

กรุงเทพฯ จำานวน 1 คัน มูลค่า

ประมาณ 8 แสนบาท และวัน

ที่ 24 พ.ค.65 ตำารวจ บช.ปส.ได้

เข้าปิดล้อมตรวจค้นและอายัด

ทรัพย์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  9 จุด

ต่อมาวันที่ 25 พ.ค.65 

บช.ปส.ได้ตรวจค้นเพื่อยึดอายัด

ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ 9 จุด, 

ปทุมธานี 3 จุด, ชลบุรี 1 จุด, 

เชียงราย 15 จุด และหนองคาย 

3 จุด ทรัพย์สินประกอบด้วย 

โรงแรม 2 แห่ง, บ้านเดี่ยว  

8 หลัง, ร้านค้า 1 แห่ง, คอน

โดฯ หรือห้องชุด 5 ห้อง, อาคาร

พาณิชย์ 1 ห้อง, อาคารบริษัท 1 

หลัง, สถานที่กำาลังก่อสร้างบริษัท  

1 แห่ง, ที่ดินเปล่า 3 แปลง, รถยนต์  

12 คัน, จักรยานยนต์ 12 คัน, 

อาวุธปืน 15 กระบอก รวมกว่า 

100 ล้านบาท.

กรุงเทพฯ • จากกรณีศาล

อาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมาย

จับผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบ

ด้วย 1.นายวินรวีร์ ใหญ่เสมอ  

หรือต๊ะ บอยสเก๊าท์ อายุ  

48 ปี ทำาหน้าที่โฆษณาชักชวน  

2.น.ส.มินตรา หรือแนน ขุน

สวัสดิ์ อายุ 28 ปี เป็นกรรมการ

บริหาร และ 3.นายวรินทร วัตร

สังข์ หรือแอนนา ทีวีพูล อายุ 

37 ปี เป็นกรรมการบริหาร

และทำาหน้าที่ โฆษณาชักชวน  

ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง

ประชาชน, ร่วมกันลักลอบจัด

ให้มีการเล่นการพนันสลากกิน

รวบพนัน เอาทรัพย์สินกันโดย

ไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือ

รับกินรับใช้ และข้อหาร่วมกัน

โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง 

นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิว 

เตอร์อันเป็นเท็จโดยประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน ซึ่งมีอัตราโทษจำา

คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 

1 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 

25 พ.ค.65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผช.ผบ.ตร. เปิดเผยว่า 

หลังจากที่ ได้มีการเข้าค้นทั้ง 

14 แพลตฟอร์ม ที่มีพฤติกรรม

จำาหน่ายสลากเกินราคาและ

ปิดบังบาร์ โค้ด สัญลักษณ์ และ

สาระสำาคัญของสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ตรวจสอบพบว่ามี

การนำาสลากมาเวียนขายซ้ำา, 

จำาหน่ายสลากที่ ไม่มีอยู่จริง 

และขายเกินจำานวนในหลาย

แพลตฟอร์ม จึงทำาการเข้า

จับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับ

แพลตฟอร์มที่หลอกขายสลาก

ที่ตนเองไม่มีอยู่จริง

“ทั้งนี้   พฤติการณ์ดัง

กล่าวมีความผิดตามมูลฐาน

ฟอกเงินอีกด้วย โดยจะมี

การอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจ

สอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการ

จำาหน่ายสลากดังกล่าวหรือ

ไม่ รวมถึงยังมีอีกหลายแพลต 

ฟอร์มที่กระทำาความผิดใน

ลักษณะเดียวกัน อยู่ระหว่าง

รวบรวมพยานหลักฐานดำาเนิน

คดีทุกราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ

ปิดบังสาระสำาคัญของสลาก 

เป็นเจตนาทุจริตที่จะปกปิด

การกระทำาผิด หลีกเลี่ยงการ

ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่

จะจำาหน่ายสลากเกินราคา นำา

สลากมาเวียนขายซ้ำา หลอก

ขายสลากที่ ไม่มีจริง หรือขาย

เกินจำานวน ซึ่งเป็นการกระทำา

ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ประชาชนในวงกว้าง ขัด

ต่อศีลธรรมอันดีและความ

สงบเรียบร้อยของสังคม เจ้า

หน้าที่จะเดินหน้าปราบปราม

อย่างจริงจังต่อไป” พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์กล่าว.

‘บ๊ิกโจ๊ก’ยันแก๊งขายหวยทิพย์ผิดฟอกเงิน

นครราชสีมา • เมื่อวันที่ 24 

พ.ค.65 ชุดสืบสวนตำารวจภูธร 

จังหวัดนครราชสีมา นำาโดย 

พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง 

ผู้บังคับการตำารวจภูธร จว.นคร

ราชสีมา พร้อมด้วย  พ.ต.ท.มณฑล 

หงษ์กลาง รองผู้กำากับการสืบสวน

ตำารวจภูธร จว.นครราชสีมา และ

ชุดสืบสวน สภ.หินดาด นำาหมาย

ศาลเข้าจับกุมตัวนายศุภชัย โฝง

สูงเนิน หรือเต้ย อายุ 29 ปี เจ้า

หนี้ โหดที่ก่อเหตุตามคลิป และ

ตรวจค้นบ้านพักซึ่งพบหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้

จำานวนมาก จากนั้นได้ตรวจยึด

ไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นนาย

ศุภชัยให้การรับสารภาพว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับ และเป็น

บุคคลเดียวกับในคลิปจริง แต่

ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งดำาเนินคดี

นายศุภชัยเจ้าหนี้ โหด 3 ข้อหา 

ประกอบด้วย  ข้อหาให้ผู้อื่นกู้ยืม

เงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ที่กฎหมายกำาหนด, ทวงถามหนี้

ในลักษณะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง 

และทำาร้ายร่างกายผู้อื่น

ทั้งนี้ เหตุการณ์ทวงหนี้

โหดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยง

ของวันที่ 22 พ.ค.65 ที่บริเวณ

ลานตากสินค้าทางเกษตรกรรม

บ้านปราสาท ม.14 ต.หินดาด 

อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา โดย

ภาพเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกโซ

เชียลเป็นภาพขณะนายศุภชัยใช้

กำาลังตบตี จิกผม และใช้เท้าถีบ

หญิงสาวลูกหนี้ โดยหญิงสาวไม่

ได้ต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใด หลัง

คลิปแพร่กระจายออกไปมีคน

เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จำานวนมาก 

โดยหญิงสาวผู้เสียหายวัย 23 ปี

ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.หินดาดให้

ดำาเนินคดีกับนายศุภชัย กระทั่ง

มาถูกจับกุมในที่สุด.

ตร.บุกเข้าค้นจับ

หนุ่มทวงหนี้โหด

หลักฐานเพียบ

แจ้งวัฒนะ • ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความ

ปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 พร้อมกล่าว

มอบนโยบายช่วงหนึ่งว่า เรื่องการขับขี่ความ

ปลอดภัยต้องมาก่อน เราต้องพัฒนาปรับปรุง

วิธีการทำางานให้ดีขึ้น เป้าหมายลดการ 

เสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนน 12 คนต่อ

ประชากร 100,000 คน ภายในปี 2570 ซึ่ง

วันนี้เกณฑ์ยังไม่น่าพอใจ แม้จะลดลงแล้ว

ก็ตาม จากการที่ตนได้รับรายงานอุบัติเหตุ

เกิดจากมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อก ขับ

รถเร็ว ดื่มสุรา สิ่งเหล่านี้ต้องคิดว่าจะทำา

อย่างไร กฎหมายมีทุกตัว ถ้าต้องการให้ดี 

100%  นั่นคือประเด็นของตนในฐานะที่เป็น

นายกรัฐมนตรีตนให้นโยบายไปแล้ว ว่าให้

จับกุมทั้งหมดถ้าทำาผิดกฎหมาย หากร่วมมือ

กันก็ไม่มีปัญหา เพราะคงไม่มีใครอยากจับ

หรืออยากลงโทษ และไม่อยากให้มีใครสูญ

เสียชีวิต ต้องคิด 2 ด้าน ถ้าคิดแต่ในแง่ของ

เจ้าหน้าที่รัฐทางเดียวไม่คิดอีกทางหนึ่งก็คง

ไม่มีทางทำาได้ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เราพยายาม

ทำามาหลายปีแล้ว ฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ ใน

ความรับผิดชอบ ตนก็ต้องรับผิดชอบ ตำาหนิ

ประชาชนไม่ได้ ได้แต่เตือน ได้แต่บอกเจ้า

หน้าที่ต้องช่วยกันระมัดระวัง ต้องมีมาตรการ

ที่เข้มแข็งจับกุมดำาเนินคดี ซึ่งแรงกดดันกด

ทับมันมาหลายส่วน การตายก็สูงขึ้น แค่ตาย

คนเดียวตนก็รับไม่ได้ ดังนั้นต้องหาปัญหา

และเป้าหมายให้เจอ สร้างความการรับรู้

ประชาชน เพราะไม่มีใครอยากดำาเนินคดี แต่

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็ต้องทำา ตนอยู่มา

นานในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี รู้ปัญหาแต่

ทำาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะความร่วมมือ

ยังไม่เกิด นี่คือปัญหาเช่นเดียวกับทุกปัญหา

ในประเทศไทย แต่โทษใครไม่ได้ ก็ต้องทำาต่อ

ไป ร่วมสร้างจิตสำานึกใช้รถใช้ถนน.

ปลุกจิตสำานึกลดอุบัติเหตุบนถนน

รัฐสภา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่

เอกสารข่าวของ นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ 

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะ

รองโฆษกประจำาสำานักงานเลขาธิการสภาฯ 

เพื่อชี้แจงกรณี นายวัชระ เพชรทอง อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พาดพิง 

นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการ

สภาฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 

พ.ค.65 โดยไม่มีการเชิญกรรมการตรวจการ

จ้างเสียงข้างน้อยเข้าร่วมประชุม อีกทั้งยัง

อ้างว่าในการประชุมมีการกล่าวอ้างดำาริ

ของประธานรัฐสภาให้ตรวจรับการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เสร็จก่อนประชุมเอ

เปกในเดือน พ.ย.นี้ และได้มีการตำาหนิบริษัท

ผู้ควบคุมงานว่า ให้ความเห็นเรื่องก่อสร้าง

แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้อง

กัน โดยนายณัฏฐกฤษฎ์ชี้แจงว่า เมื่อวันที่  

17 พ.ค. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ

การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ง

ใหม่ แต่เป็นกรณีที่ประธานสภาฯ ต้องการ

ทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภา จึงได้มอบหมายให้นายปรีชามา

รับฟังความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางในการแก้ ไข เพื่อให้การก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด 

โดยประธานสภาฯ ไม่ได้มีนโยบายให้สำานัก 

งานตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้

แล้วเสร็จก่อนการประชุมเอเปก 

ขณะที่ ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรนัดแรกของสมัยประชุม ที่มีนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการ

ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายปดิ

พัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าว

ไกล กล่าวว่า ขอให้นายชวนตรวจสอบและ

ทบทวนกรณีสโมสรรัฐสภาที่จะมีการบริการ

ของห้องสปา ลู่วิ่ง ฟิตเนส ซึ่งมองว่ารัฐสภา

คือสถานที่ทำางาน ไม่ใช่สถานที่เพื่อเอนเตอร์

เทน จึงรับไม่ได้ที่ใช้ภาษีของประชาชน และ

ทรัพยากรของสภาไปดำาเนินการดังกล่าว จึง

ขอให้ทบทวน เพราะเป็นเรื่องที่สภาต้องรับ

ผิดชอบต่อประชาชน.

‘ก้าวไกล’จ้ีทบทวนสโมสรสภาสุดหรู



คว่ำ�งบ!

ในส่ิงท่ีเห็นว่าไม่ชอบ ถ้าหากปล่อยไปอาจจะ

กระทบต่อพ่ีน้องประชาชนมากกว่า 

“น่ีเป็นทางเลือกท่ีจะต้องพิจารณาให้

ถ่ีถ้วน เพราะการไม่ให้ผ่านอาจจะเกิดประโยชน์

กับประชาชนมากกว่า แล้วปล่อยให้รัฐบาลชุด

ใหม่เข้ามาจัดสรรงบประมาณแทน” นพ.ชล

น่านกล่าว

ถามถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.)

กำาลังมีปัญหาภายในพรรค จะมีการดึงเข้ามา

เป็นแนวร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือ

ไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ปัญหาภายในพรรคเป็น

มิติทางการเมือง ส่วนสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนจะเป็นเพราะอะไร ประชาชนคงต้องติดตาม 

แต่ถ้าเป็นสมมติฐานท่ีตนต้ังข้ึนว่าเกิดจากการ

สนับสนุนรัฐบาลชุดน้ีหรือสนับสนุนนายกฯ คน

น้ี ก็ต้องมาดูว่าส่ิงท่ีพรรคดังกล่าวแสดงจุดยืน

ออกมาจะมาในทิศทางการเมืองท่ีฝ่ายค้านมุ่ง

หวังหรือไม่ อย่างไร 

“ถ้ามีความชัดเจนในตัวเองท่ีไม่สนับสนุน

รัฐบาล จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ได้ จะเป็นฝ่ายท่ี

ต้องการตรวจสอบรัฐบาล หรือฝ่ายท่ีไม่ต้องการ

ให้มีการสืบทอดอำานาจ หรือไม่อนุญาตให้รัฐบาล

ชุดน้ีอยู่ต่อ จะเรียกว่าอะไรก็ได้” หัวหน้าพรรค 

พท.กล่าว

ย้ำาว่าจะดึงมาร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นพ.ชล

น่านตอบส้ันๆ ว่า “ไม่ต้องดีล เขามาเอง”

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ตอบโต้กรณี นพ.ชล

น่านระบุหากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 66 ไม่ผ่านการรับรองของสภา รัฐบาล

ต้องรับผิดชอบไม่ลาออกก็ยุบสภาว่า แทนท่ีวัน

น้ีฝ่ายค้านจะคิดว่าจะเสนอแนะรัฐบาลอย่างไร

เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงประชาชนให้มาก

ท่ีสุด กลับคิดถึงแต่เมื่อไหร่จะยุบสภา เมื่อไหร่

จะได้กลับมามีอำานาจอีกคร้ัง เป็นการแสดงให้

ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายค้านในวัน

น้ีไม่สามารถฝากผีฝากไข้อะไรได้อีกแล้ว เพราะ

วันๆ จ้องแต่หาโอกาสและช่องทางให้ตัวเอง

ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกคร้ัง โดยไม่สนใจแม้

กระท่ังว่าประชาชนกำาลังรอเม็ดเงิน เพื่อเข้าไป

แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเขาอยู่ เป็นเรื่อง

ท่ีน่าผิดหวังอย่างย่ิง 

“อย่างไรก็ดี ม่ันใจว่าร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 จะ

ผ่านการพิจารณาของสภาอย่างแน่นอน” โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

นายชนะศักด์ิ อัตถาวงศ์ ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่

น่าเชื่อว่าแนวคิดแบบน้ีจะออกมาจากหัวของคน

ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็น ส.ส.ของประชาชน และเป็นถึง

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงหากร่างงบ

ประมาณไม่ผ่านน้ัน ตนเองว่าจะเกิดผลกระทบ

ในหลายภาคส่วน รวมถึงการนำางบประมาณไป

ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขณะ

ท่ีประเทศกำาลังได้รับความเดือดร้อนอยู่

ซัด พท.ขู่คว่ำ�ร่�งพรบ. งบ

นายชนะศักด์ิกล่าวว่า เวลาเช่นน้ีฝ่ายค้าน

ไม่ควรท่ีจะเล่นการเมือง ทำาทุกอย่างเพื่อท่ีจะให้

มีการยุบสภาหรือนายกฯ พ้นจากตำาแหน่ง ควร

มองถึงประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก ท้ังน้ี

อยากให้ประชาชนได้พิจารณาว่าพฤติกรรมของ

ฝ่ายค้านเป็นอย่างไร และเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะ

เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนอีก

“นักการเมืองท่ีไม่เคยเห็นความสำาคัญ

ของประชาชน แต่เห็นความสำาคัญของตนเอง 

พวกพ้อง หรือทำาทุกอย่างเพื่อให้นายใหญ่กลับ

บ้าน แบบน้ีควรเลือกมาเป็น ส.ส.อีกหรือไม่ ผม

อยากให้ประชาชนได้พิจารณา ขอให้หมอชล

น่านและคนในพรรคเพื่อไทยอดทนก่อน เพราะ

ในปีหน้าน้ีนายกฯ จะทำางานครบเทอมแล้ว ดัง

น้ันขอแนะนำาให้เอาเวลาท่ีเหลือไปช่วยเหลือ

ประชาชนจะดีกว่า เพราะหากยังมีพฤติกรรม

เช่นน้ีท่ีทำาให้ประชาชนเบื่อหน่าย เลือกต้ังคร้ัง

หน้าคงได้ ส.ส.ไม่ตรงตามเป้าอย่างแน่นอน” นาย

ชนะศักด์ิ กล่าว

มีความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ท่ีมีภารกิจเป็นประธาน

การประชุมท่ีทำาเนียบรัฐบาล แต่ได้เปล่ียนสถาน

ท่ีไปใช้ท่ีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ซ่ึงคาดว่า 

พล.อ.ประวิตรอาจไม่ต้องการตอบคำาถามเก่ียว

กับความขัดแย้งภายในพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

ระหว่าง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหน้าพรรค ศท. และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรค จนอาจมีผลกระ

ทบต่อการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี  

ท่ีรัฐสภา ร.อ.ธรรมนัสได้ออกมาแถลงถึง

การลาออกของกรรมการบริหารพรรค ศท.ท้ัง 

15 คนว่า จุดยืนของพรรค ศท.ชัดเจนอยู่ข้าง

ประชาชน วาระสำาคัญของสภาจะยึดหลักของ

ประชาชนเป็นท่ีต้ัง การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล จะพิจารณาเป็นประเด็นและเป็นราย

บุคคลไปว่าบุคคลท่ีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เป็นเรื่องใด ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยจะดูสาระ

สำาคัญเป็นท่ีต้ัง ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชน

จะไม่คัดค้าน หากเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และ

ทำาให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ จะไม่เห็นด้วย

อย่างเด็ดขาด 

  “จากน้ีจะทำาให้พรรคมีจุดขายท่ีชัดเจน 

มีจุดยืนเพื่อประชาชน เหตุการณ์น้ีเกิดอยู่ต่าง

ประเทศ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

ส.ส.หลายคนไม่สบายใจ จึงตัดสินใจลาออก ผม

เคารพการตัดสินใจของท้ัง 15 คน แม้ไม่ได้ลา

ออกด้วย แต่ต่อมาได้เรียก 18 ส.ส.มาประชุมแล้ว 

จากน้ันในวันท่ี 7 มิ.ย. จะประชุมเลือกหัวหน้า

พรรค เลขาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และ

เหรัญญิกพรรค” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ถามว่าพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พร้อมทำาทุกหน้าท่ี แต่ข้ึนอยู่

ว่ากรรมการบริหารพรรค จะเห็นสมควร 

ซักว่ายังยืนเคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์หรือ

ไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า หากรัฐบาลทำาส่ิงท่ีถูก

ต้อง เราก็พร้อมสนับสนุนรัฐบาล แต่หากไม่ทำา

อะไรเลย ปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็น

อย่างน้ีประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เรามี

ความจำาเป็นต้องประกาศจุดยืนของพรรค  

 “สถานการณ์บ้านเมืองขณะน้ีบอบช้ำา 

มากพอแล้ว การท่ีจะทำาอะไรโดยท่ีไม่มีเหตุ

ไม่มีผล และเอาแต่อารมณ์ตัวเองไม่ได้เด็ดขาด 

อนาคตของประเทศชาติเป็นเรื่องสำาคัญ หาก

ฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ถูกต้องและมีข้อมูลสนับสนุน

ข้อเท็จจริงเราจะคุยกัน แต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับ

รัฐบาลทุกเรื่อง” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว 

ถามว่าได้พูดคุยกับพรรคเล็กหรือไม่ 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ได้คุยกับพรรคเล็ก โดย

เฉพาะนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ ท่ีได้พูดคุยกันทุกวัน มีการ

นัดหมายว่าจะหารือกันเรื่องน้ีใน 1-2 วันน้ี  

‘ธรรมนัส’ ลั่นมี โลกใบใหม่

 เมื่อถามถึงกรณีท่ี พล.อ.ประวิตรจะเชิญ

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

ข่าวต่อหน้าหนึ่ง16

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

กลับมาอยู่ท่ีพรรค พปชร. ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ว่า พรรค พปชร.มีโครงสร้างหมดแล้ว จะกลับ

ไปจะไปทำาอะไร หรือกลับไปจะไปทะเลาะกัน

เหมือนเดิม 

“ผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้ว ไม่กลับไป

เด็ดขาด” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว 

ถามถึงกรณีท่ีมีการต้ังข้อสังเกตว่า

เป็นการใช้ พล.อ.วิชญ์เป็นหุ่นเชิดใช่หรือไม่ 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พรรค ศท.ต้ังต้นโดยตน 

แต่ต้ัง พล.อ.วิชญ์เป็นหัวหน้าพรรค และตนเป็น

เลขาธิการพรรค เพื่อติดต่อประสานงานกับพรรค

เล็ก ซ่ึงมีหลายเรื่องท่ี พล.อ.วิชญ์อาจไม่คุ้นเคย

กับการเมือง เพราะชีวิตอยู่แต่ในกรม ในกอง ใน

สังคมการเมืองไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปก

ครองนักการเมืองได้ ตรงน้ีเป็นสาระสำาคัญมาก 

จึงทำาให้ท่านไม่สบายใจ 

เมื่อถามถึงจุดยืนในการโหวตร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

พ.ศ.2566 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องมาดูว่าการ

จัดงบมีรายละเอียดอย่างไร เป็นไปเพื่อประโยชน์

ของประชาชนหรือไม่ ไม่ใช่ว่าล้มอย่างเดียว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงสาย นายสุชาติ                                                          

ชมกล่ิน รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำานวยการพรรค

พลังประชารัฐ ท่ีมีหน้าท่ีประสานงานกับพรรค

เล็ก ได้นัดพูดคุยทำาความเข้าใจกับ ส.ส.กลุ่ม 16 

อาทิ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 

นายพิเชษฐกล่าวว่า นายสุชาติมาพูดคุย

ขอความร่วมมือจากกลุ่ม 16 จริง ขอให้ช่วยท้ัง

การเป็นองค์ประชุมสภา การโหวตสนับสนุนร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 การ

โหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ ขอให้อยู่ฝ่ายรัฐบาล เพราะเป็นการ

ทำางานปีสุดท้ายอยากให้ร่วมมือกัน 

“กลุ่ม 16 ได้เล่าถึงปัญหาวิธีคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ท่ีหารด้วย 100 ท่ีทำาให้พรรค

เล็กประสบปัญหา ซ่ึงนายสุชาติก็รับฟัง แต่ไม่ได้

รับปากเพราะต้องไปหารือกันในกลุ่มถึงทิศทาง

การทำางานและลงมติท่ีจะไปทางเดียวกันก่อน ยัง

ตอบไม่ได้จะโหวตให้หรือไม่” นายพิเชษฐกล่าว

ถามว่ามีกระแสข่าวพรรคเล็กจะไปอยู่

ร่วมกับพรรค ศท.ของ ร.อ.ธรรมนัสจริงหรือไม่ 

หัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าวว่า ขณะน้ียังไม่มีความ

ชัดเจน ขอรอดูวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ก่อน จะหารด้วย 100 หรือ 500 ขณะน้ียังไม่แน่

จะใช้การหารด้วย 100 ตามวิธีท่ี กมธ.วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเสนอมา 

“สุดท้ายแล้วการลงมติวาระ 2-3 อาจ

พลิกเป็นหารด้วย 500 ได้ เพราะฝ่ายรัฐบาลเอง

ก็กลัวจะเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ หากใช้วิธี

หารด้วย 100 ต้องรอให้มีความชัดเจนวิธีคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อก่อน พรรคเล็กจึงจะมีแนวทาง

ชัดเจนออกมา” หัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าว

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ส.ส.และ ส.ว. มี

ความเป็นห่วงเรื่องร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับเก่ียว

กับการเลือกต้ังว่า ในส่วนของรัฐบาลไม่ได้มี

ความเป็นห่วง เพราะขณะน้ียังไม่เสร็จ หาก

เสร็จก็เข้าไปในสภาก็ไล่พิจารณาเป็นรายมาตรา 

ถ้า กมธ.ลงมติกันไว้อย่างไร รัฐสภาก็อาจจะยืน

ตามน้ันหรือขอเปล่ียนแปลงได้ โดยโหวตกันใน

ท่ีประชุมร่วมของทั้ง 2 สภา ประชาชนก็ต้อง

เข้าใจด้วย มันมีประเด็นที่ทำาให้เกิดความเห็น

แตกต่างกันไม่กี่ประเด็น นอกนั้นก็เป็นเรื่อง

เล็กน้อย 

ถามว่าวิธีคำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ระหว่างหาร 100 หรือ 500 เป็นประเด็นใหญ่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า อันน้ีถือเป็นเรื่องใหญ่

อีกเรื่องหน่ึง แต่กรรมการเสียงข้างมากก็มีมติให้

หาร 100 อยู่แล้ว ถ้ารัฐสภาไม่เอาก็ต้องโหวต

กลับ ตนบอกแล้วว่ายังไม่จบ เชื่อเถอะ เด๋ียวต้อง

ส่งไปถาม กกต. ดีไม่ดีอาจไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ

อีกก่อนจะทูลเกล้าฯ ถวาย 

เมื่อถามว่า พรรคเล็กพยายามโน้มน้าว

พรรค ศท. ต้องการให้ใช้สูตรคำานวณ ส.ส.หาร

ด้วย 500 ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการลงมติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ จะมีผลต่อการโหวตเรื่องกฎหมาย

ลูกเก่ียวกับการเลือกต้ังหรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่า ตนไม่ทราบเรื่อง รู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึน แต่ตนไม่รู้

เบ้ืองหลัง รู้แต่ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ลาออกจากหัวหน้าพรรค ศท.อย่างอื่นไม่รู้ ส่วน

จะส่งผลกระทบต่อเสียงฝ่ังรัฐบาลหรือไม่ ตนไม่

ทราบ ต้องถามวิปรัฐบาล

ถามว่า สำาหรับไทม์ไลน์ของกฎหมายลูก 2 

ฉบับ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด นายวิษณุกล่าว

ว่า คาดว่า กมธ.จะนำาเข้าสภาพิจารณาในเดือน

มิถุนายน จากน้ันเมื่อโหวตวาระ 3 แล้วก็จะส่ง

ไปให้ กกต.พิจารณา 1 เดือน จากน้ันก็ส่งกลับ

มาท่ีรัฐสภา ระหว่างน้ันหากใครสงสัยก็ส่งศาล

รัฐธรรมนูญได้ ถ้าไม่มีใครส่งก็นำาข้ึนทูลเกล้าฯ 

ถวาย โดยมีเวลา 90 วัน 

ถามกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ออกมาพาดพิงเป็นผู้ดำาเนินการเรื่องการทำาบุญ

ท่ีวัดพระแก้ว และแต่งต้ังรักษาการสมเด็จพระ

สังฆราช ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ นายวิษณุ

กล่าวว่า ตนทราบจากการท่ีมีคนมาเล่าให้ฟัง 

ซ่ึงก็ไม่มีอะไรจะพูด ลืมไปเยอะแล้ว จำาไม่ค่อย

ได้ เพราะเรื่องน้ีผ่านมา 17-18 ปีมาแล้ว ท้ังตน

และนายทักษิณก็จำากันแทบไม่ได้แล้ว  และตนก็

นึกถึงอยู่เหมือนกันว่าวันหน่ึงเด๋ียวเรื่องดีๆ เหล่า

น้ีคนจะลืมเลยเขียนเล่าเอาไว้ในหนังสือโลกน้ีคือ

ละคร ขอให้ลองไปดูในน้ัน มีหมดทุกเรื่อง

“ไม่เป็นไร ก็โยนมาเถอะ ผมเป็นรองนา

ยกฯ ท่านเป็นนายกฯ ไม่เป็นไร เรื่องข้าวก็เห็น

โยนให้คุณบุญทรง (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 

อดีต รมว.พาณิชย์) เรื่องบ้านเอ้ืออาทร ก็โยนให้

คุณวัฒนา (นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)” นาย

วิษณุกล่าว

ถามว่าไม่ได้ติดใจส่ิงท่ีนายทักษิณพูดใช่

หรือ นายวิษณุกล่าวว่า ตนไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว 

ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล ตนเป็นรองนายกฯ ก็

คิดกันเอง

“ไม่มีรัฐบาลไหนหรอกท่ีให้รองนายกฯ ลุก

ข้ึนมาทำาโน่นทำาน่ีโดยท่ีหัวหน้ารัฐบาลไม่รู้เรื่อง 

แต่หลายเรื่องผมจำาไม่ได้แล้ว และยังไม่มีโอกาส

ไปเปิดหนังสือโลกน้ีคือละคร แต่บังเอิญผมเก็บ

เอกสารไว้หมด” รองนายกฯ กล่าว

เปิดสภ�วันแรกฉลุย

มีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ระบุว่า เมื่อวันท่ี 24 พ.ค.ท่ีผ่านมา 

พล.อ.ประวิตรได้เรียกกรรมการบริหารพรรค 

หัวหน้าภาค และนายอภิชัย เตชะอุบล ผอ.ศูนย์

อำานวยการเลือกต้ัง ส.ก.พรรค พปชร.ประชุม 

ท่ีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพ่ือประเมิน

สถานการณ์ในพรรคหลังเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. ตลอดจนเตรียมการเรื่องนโยบาย

สำาหรับหาเสียงเลือกต้ัง โดย พล.อ.ประวิตรเห็น

ว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนอย่างมากในการทำางาน 

นอกจากเรื่องกระแสบุคคล จึงอยากให้ปรับการ

ทำางานภายในพรรค 

“พล.อ.ประวิตรได้ให้ต้ังคณะทำางานดูแล

เรื่องของโซเชียลมีเดีย มีนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุ

สรณ์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ

รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้รับผิดชอบ และต้ังคณะ

ทำางานเรื่องนโยบายพรรคมาสรุป เพื่อเตรียม

พร้อมการเลือกต้ังในช่วงเวลา 10-11 เดือนท่ี

เหลือ โดยมีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก

พรรค เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องน้ี” แหล่งข่าวระบุ

ท่ีรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

สมัยสามัญประจำาปีคร้ังท่ี 1 ท่ีมีนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม โดย

บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส.ส.เข้าร่วม

ประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุม และลงมติร่าง

กฎหมายท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

ด้วยความราบร่ืน สามารถผ่านร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ท่ีกรรมาธิการพิจารณาแล้ว

เสร็จ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... ซ่ึง

แก้ไขเก่ียวกับการก่อการและจัดต้ังบริษัท รวมถึง

การประชุมผู้ถือหุ้นและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี 

ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 326 เสียง 

มีผู้งดออกเสียง 1 เสียง 

ส่วนร่าง พ.ร.บ.กำาหนดความผิดเก่ียวกับ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำากัดบริษัท

จำากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... ซ่ึงเป็น

เน้ือหาท่ีปรับให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ อาทิ การไม่จ่ายเงินปันผล หรือ

ไม่จ่ายเงินปันผลในระยะเวลาท่ีกำาหนด ต้องโทษ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท, การควบรวมบริษัท 

หากไม่แจ้งถึงความประสงค์ต้องโทษปรับไม่เกิน 

5 หมื่นบาท เป็นต้น โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบ

ด้วยเสียงเอกฉันท์ 307 เสียง

นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะ

ทำางานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

แถลงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ

วิป 2 ฝ่าย ว่าเพื่อให้การดำาเนินงานของสภามี

ประสิทธิภาพ และเห็นผลงานมากข้ึน จึงมีข้อ

สรุปเพ่ิมวันประชุมวันศุกร์ เดือนละ 2 คร้ัง โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่หากไม่มีประชุมนัด

พิเศษจะเพ่ิมเวลาการประชุมในวันพุธและวัน

พฤหัสบดี 1-2 ชม. 

ท่ีพรรคสร้างอนาคตไทย มีรายงานว่า 

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนาย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เตรียม

นำาผู้บริหารพรรคลงพ้ืนท่ี 4 จังหวัดในภาค

อีสาน จ.สกลนคร หนองบัวลำาภู มุกดาหาร และ 

จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 26-28 พ.ค. เพื่อ

พบปะแกนนำาพรรค เพ่ือเตรียมความพร้อม

เลือกต้ัง รวมท้ังเปิดตัวผู้แสดงเจตจำานงเป็นว่าท่ี

ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละพ้ืนท่ี.


